
Udukuzi mawasiliano

waibua wanaharakati

www.ippmedia.com

Jumatatu Julai 29, 2019 • Tanzania 1,000/- Kenya 100/-

                     MICHEZO MAONI, KATUNI UK.6ZFCA YAFANYA MAREKEBISHO YA KATIBA UK. 31

isikupite
Mwekezaji wa mabingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara, Simba, Mohammed Dewji ‘MO’ amesema hana nia yoyote ya kuondoka katika klabu hiyo na kuwataka wanachama na mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi kutokuwa na wasi-wasi. Mfanyabiashara huyo pia amewataka mashabiki wa klabu hiyo kujitokeza kwa wingi katika Tamasha la Simba Day litakalofanyika Agosti 6 mwaka huu.

ZILIZOPANDA NA KUREJEA ZITAHIMILI VISHINDO VYA LIGI?   UK.18

NIPASHE JUMATATU JULAI 29, 2019

������ �� ����	
��
 ����
�� ���� ����� ����	����� ���������� ������� �
�� �� ���
 ������ ����
�
 ������ ������
�
�	� �� ������� ������	
��� ���� ����� ���! ����
� ��� ��� ��	���� �� ��� "#$! PICHA: MTANDAO

NAKUACHA...

ISSN 0856 • Na. 0579982

UKURASA 13UKURASA 21

UKURASA WA  5

WATALII WAINGIZA

TRILIONI 4. 5/- 
SERIKALI imesema idadi ya 
watalii wanaoingia nchini 
imeongezeka hadi kufikia 
milioni 1.5 kutoka milioni...

UKURASA WA  3

ACT-WAZALENDO YATAMBA
KUNYAKUA MAJIMBO ILALA
KIONGOZI wa Chama cha 
ACT-Wazalendo, Zitto Kabwe, 
amesema chama chake 
kimejiandaa kushinda... 

UKURASA WA  2

AFARIKI AKICHIMBA 
UDONGO WA KUJENGEA
MKAZI wa kijiji cha Nyambui 
Kata ya Tinde wilayani 
Shinyanga, Hassan Tundu 
(26), amefariki dunia...

Lugola 
amng’oa
Mkuu wa

Trafiki 

YALIYOMO

Daktari aeleza hatari ya
kumrusha mtoto mchanga 

UKURASA  3

Meneja wa Mgodi wa Tanzanite Afrika, Wilferd Mushi, akizungumza jambo jana eneo la Mirerani wilayani Simanjiro na Waziri wa 
madini Dotto Biteko, katika eneo la migodi ya Tanzanite. P%&'() &*+,'%( -.%/0/12%

Wataka itungwe sheria kulinda faragha za watu, walioguswa 
washauriwa kufungua kesi mahakamani...Endelea ukurasa wa 2 

Sugu alia polisi 
kuzuia mikutano UKURASA  2



Jumatatu Julai 29, 20192

HABARI KITAIFA

Afariki 
akichimba 
udongo wa 
kujengea
 Na Shaban Njia,            
SHINYANGA

MKAZI wa kijiji cha 
Nyambui Kata ya Tinde 
wilayani Shinyanga, Hassan 
Tundu (26), amefariki dunia 
papo hapo baada ya kuan-
gukiwa na kifusi wakati 
akichimba udongo kwa ajili 
ya kujengea nyumba. 

Kamanda wa Pilisi Mkoa 
wa shinyanga, Richard 
Abwao, alisema jana kuwa 
tukio hilo lilitokea Ijumaa 
iliyopita majira ya saa 11:00 
jioni katika  kitongoji cha 
Ngaka. 

Abwao alisema chanzo 
cha tukio hilo ni kwa Tundu 
kuangukiwa na kifusi cha 
udongo akiwa na wenzake 
wawili.

Kwa mujibu wa Kamanda 
Abwao, mbali na Tundu ku-
poteza maisha, wenzake al-
iowataja kuwa ni Mihambo 
Mjiga (20) na Elias Magwala 
(26) waliokuwa wakichimba 
udongo huo, walijeruhiwa.

Abwao alisema mwili wa 
marehemu umekabidhiwa 
kwa ndugu kwa taratibu za 
mazishi baada ya uchungu-
zi wa madaktari kukamilika 
na kuongeza kuwa majeruhi 
walikuwa wanaendelea na 
matibabu katika Kituo cha INAENDELEA UK. 8

Waziri Mkuu 
Kassim 
Majaliwa, 
akipokea 
misaada 
mbali 
mbali yenye 
thamani ya 
milioni 25 
kutoka kwa 
Mkuu wa 
Kitengo cha 
Biashara 
za Serikali 
NMB, Vicky 
Bishubo 
katika hafla 
iliyofanyika 
wilayani 
Ruangwa 
mkoani 
Lindi jana. 
PICHA: MPI-

GAPICHA 

WETU

Udukuzi mawasiliano waibua wanaharakati
Na Enock Charles

ZIKIWA zimepita siku kadhaa 
tangu kutolewa madai ya kuduku-
liwa mawasiliano ya viongozi 
wastaafu wa Chama Cha Mapin-
duzi (CCM), Serikali imetakiwa 
kutunga sheria madhubuti juu ya 
haki ya faragha katika mawasiliano.

Pia Mamlaka ya Mawasiliano 
Tanzania (TCRA) imetakiwa ku-
hakikisha watoa huduma wanaon-
doa na kuzuia mitandaoni taarifa 
za mtu binafsi ambazo zilirekodiwa 
kihalali na kusambazwa, kuwekwa 
wazi.

Mratibu wa Mtandao wa Wa-
tetezi wa Haki za Binadamu Tan-
zania (THRDC), Onesmo Olengu-
rumwa, alisema hayo jana jijini 
Dar es Salaam wakati akizungumza 
na waandishi wa habari kuhusu 
ushauri wa hali ya faragha na us-
alama wa mawasiliano.

Kauli hiyo ya THRDC imekuja 
zikiwa siku chache baada ya 
Mbunge wa Ubungo (Chadema), 
Saeed Kubenea, kutaka TCRA ku-
wachukulia hatua wanaohusika na 
vitendo hivyo vya udukuzi. 

Kubenea alisema hayo baada 
ya kudaiwa kuwa mawasiliano 

Mbunge wa Mtama, Nape Nnauye 
na makatibu wakuu wastaafu wa 
CCM, Abdulrahman Kinana na Yu-
suph Makamba, yamedukuliwa na 
kusambazwa kwenye mitandao ya 
kijamii. 

Jambo hilo lilibuka baada ya Ki-
nana na Makamba kumwandikia 
barua Katibu wa Baraza la Ushauri 
la Viongozi Wakuu Wastaafu wa 
CCM, Pius Msekwa, wakilalamikia 
kile walichodai kuwa wamedhalil-
ishwa na mwanaharakati Cyprian 
Musiba.   

Olengurumwa alisema serikali   
inapaswa kutunga sheria hiyo ili 

kuepusha ukiukwaji wa haki 
ya faragha itakayoendana na 
Katiba ya Tanzania na mikataba 
mingine ya kimataifa kuhusu 
haki ya faragha na mawasiliano.

“Lipo tatizo kubwa sana 
kuhusu udukuzi na uingiliaji 
usio rasmi wa mawasiliano ya 
watu nchini Tanzania na wakati 
mwingine taratibu za kimahaka-
ma hazifuatwi hasa pale taarifa 
zinapohitajika kwa ajili ya ma-
hitaji yaliyoainishwa kisheria,” 
alisema.

Sugu alia polisi kuzuia mikutano
Na Enock Charles

MBUNGE wa Mbeya Mjini 
(Chadema), Joseph Mbilinyi, amela-
lalmikia Jeshi la Polisi kwa kile 
alichodai kuzuiwa kufanya miku-
tano ya hadhara katika jimbo lake, 
kitendo alichokiita cha hujuma za 
kisiasa.

Katika kipande cha video kilicho-
sambaa katika mitandao ya kijamii, 
mbunge huyo analilalamikia Jeshi 
la Polisi Mbeya kumzuia kufanya 
mikutano ya hadhara na wananchi 
wa jimbo hilo.

“Nimempigia Waziri wa Mambo 
ya Ndani ya Nchi (Kangi Lugola) 
akasema nitakurudia, narudia tena 
nimempigia IGP (Simon) Sirro yeye 
mwenyewe anashangaa na kwa 
kurudia maneno yake akaniambia 
kwa nini polisi wa Mbeya wanazuia 
mikutano ya mbunge wakati Rais 
amesema wabunge wafanye miku-
tano kwenye maeneo yao,” alise-
ma. Gazeti hili lilimtafuta Kamanda 
wa Polisi Mkoa wa Mbeya, Ulrich 
Matei, kuhusu madai hayo na ku-
kanusha huku akisema ni kutafuta 

umaarufu wa kisiasa na kwamba 
jeshi hilo halijazuia mikutano yake.

“Mikutano anafanya hata hivi 
karibuni amekuja Mbowe hapa 
na wamefanya mkutano. Aache  
kutafuta ‘kick’ za ajabu. Ni uongo 
mtupu. Mimi mwenyewe nampigia 
simu hapokei na nina ushahidi,” 
alisema Kamanda Matei.

Nipashe ilimtafuta mbunge 
huyo kuhusu alichosema Kamanda 
Matei na kusema  mikutano anayoi-
fanya ni ya ndani na si mikutano ya 
hadhara na wananchi wake.

“Mikutano anayozungumzia ni 
mikutano ya ndani. Mimi nimezui-
wa kufanya mikutano ya hadhara, 
wanataka kuwaaminisha mabosi 
wao kuwa Sugu kashapotea katika 
ramani, sasa tukifanya mkutano 
tutapiga nyomi (watu wengi) ya ku-
tosha na tutawaumbua,” alisema.

“Wamekuwa wakinitaka nika-
ombe ruhusa kwa mtendaji kiny-
ume kabisa na utaratibu lakini 
huwa natii. Ukienda kwa mtend-
aji unakuta kaishapewa maagizo 
ya kuuzuia mkutano wangu,” al-
iongeza.

Gazeti hili liliziona barua zilizo-
jibiwa na Jeshi la Polisi kuhusu 
mbunge huyo kufanya mikutano 
katika maeneo mbalimbali ya 
jimbo hilo kama alivyoomba, ziki-
tolewa sababu mbalimbali za kuzia 
mikutano hiyo.

“Mkabala na stendi ya Chunya 
mahali hapa ni barabarani na kwa 
ukubwa wa mkutano wa mbunge 
ambao unakuwa na watu wengi 
eneo hilo ni hatarishi kama gari 
litakosa breki linaweza kuleta mad-
hara makubwa kwa wananchi wa-
takaokuwapo kwenye mkutano,” 
ilisema sehemu ya barua hiyo.

“Soko la Iganjo kata ya Iganjo 
eneo hapo sokoni halijaainishwa 
ni wapi mahususi pa kufanyia mku-
tano huo,” ilieleza barua hiyo.

Akizungumza katika ziara yake 
ya kikazi mkoani Tabora hivi ka-
ribuni,  Mkuu wa Jeshi la Polisi 
nchini, IGP Simon Sirro, alisema 
Rais John Magufuli alisharuhusu 
wabunge wafanye mikutano kwe-
nye majimbo yao kwa sharti la 
kutoa taarifa kwa Mkuu wa Polisi 
wa Wilaya.
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ACT-Wazalendo yatamba 
kunyakua majimbo Ilala

Jumatatu Julai 29, 2019

Na Mwandishi Wetu

KIONGOZI wa Chama cha 
ACT-Wazalendo, Zitto Kabwe, 
amesema chama chao kime-
jiandaa kushinda kwenye 
uchaguzi ujao wa serikali 
za mitaa na katika uchaguzi 
mkuu utakaofanyika mwa-
kani.

Amesema chama hicho ki-
taongoza kwenye Halmashau-
ri ya Manispaa ya Ilala na 
kutoa wabunge wengi katika 
majimbo yote yaliyopo katika 
wilaya hiyo.

Aliyasema hayo jana jijini 
Dar es Salaam wakati aki-
fungua matawi 10 ya chama 
hicho yaliyopo katika Kata ya 
Vingunguti, Jimbo la Segerea.

“Chama cha ACT-Wazalendo 
kimejipanga kushinda katika 
Wilaya ya Ilala, tunatoa wito 
kwa Waziri wa Tamisemi, 
Selemani Jafo, ahakikishe 
kwamba uchaguzi wa seri-
kali za mitaa unafanyika kwa 
uhuru na haki. Tunataka wa-
nanchi wakachague viongozi 
wanaowataka na siyo kuvu-
ruga uchaguzi,” alisema Zitto.

Kwenye uzinduzi wa mata-
wi hayo, Zitto aliambatana 
na viongozi wengine wa ACT 
akiwamo Mshauri wa Chama, 
Maalim Seif Sharif Hamad na 
Katibu Mkuu wa chama, Doro-
thy Semu.

Kwa upande wake, Maalim 
Seif aliwataka vijana kusi-
mama imara katika kutetea 
demokrasia hapa nchini kwa 
sababu wao ndiyo nguvu kazi 
ya taifa na wanaweza kuleta 
mabadiliko wanayoyataka.

Pia, aliwataka vijana ku-
fikiria kesho yao kwa kuleta 
mabadiliko chanya ambayo 
yataleta maendeleo katika 
taifa kwa kuwataka kuwa wa-
jasiri na kupigania demokra-
sia na maendeleo ya nchi yao.

Alisema ACT- Wazalendo 
ndiyo chama kinachobeba 
mahitaji ya wananchi na 
kuongoza nchi.

Zitto aliongoza ziara ya 
wanachama na viongozi 
wa chama hicho kuzindua 
matawi yao katika kata ya 
Vingunguti kwa kutembelea 
mtaa kwa mtaa na kufungua 
matawi mapya.

Lugola amtumbua mkuu 
wa usalama barabarani
Na Mwandishi Wetu 

WAZIRI wa Mambo ya Ndani 
ya Nchi, Kangi Lugola, amemvua 
madaraka Mkuu wa Kikosi cha 
Usalama Barabarani Mkoa wa 
Arusha, Charles Bukombe, kwa 
madai ya  kuyapuuza maagizo 
yake na kuyaita ya kisiasa.

Licha ya kumwondoa katika 
nafasi hiyo, Waziri Lugola am-
emwagiza Katibu Mkuu wa Wiz-
ara hiyo, kumchukulia hatua za 
kinidhamu ili iwe fundisho kwa 
maofisa wa jeshi hilo na taasisi 
zingine chini ya wizara yake. 

Lugola amesema ameshuhudia 
ofisa huyo katika video ambayo 
ilikuwa inasambaa mitandaoni 
akiwa katika mkutano jijini 
Arusha, akipinga maagizo yake 
na kuyaita ya kisiasa na kutoy-
atekeleza.

Akizungumza katika mkutano 
wa hadhara wa wananchi wa Mji 
wa Malinyi, mkoani Morogoro 
jana, Lugola alisema yeye hatoi 
maagizo ya kisiasa bali yale  yata-
kayomsaidia Rais ( John Magufuli) 
kazi zake kwa wananchi wan-
yonge wanaopambana na umas-
kini na ajira.

“Namwagiza Katibu Mkuu 
achukue hatua za kinidhamu 
ikiwa ni pamoja na kumwondoa 
u-RTO (ukuu wa usalama bara-
barani mkoa) afanye shughuli 
zingine za kipolisi. Pia  ma-RTO 
ambao mkono wangu haujafika 
kwenu na wengine nimeanza 
kuwaona hamsimamii vizuri 
maagizo yangu. Wako ambao wa-
naendelea na uonevu, pia wako 
baadhi ya askari wanaendelea 
kuchukua rushwa barabarani,” 
alisema Lugola.

Pia Waziri Lugola aliwaonya 
wakuu wa usalama barabarani 
wa mikoa ya Morogoro na Mara 
akiwataka wajitathimini katika 
utendaji wao kabla hajawachuku-
lia hatua.

“Wapo baadhi ya askari waone-
vu, wanaendelea kuchukua 
rushwa. Wajitathimini  katika 
utendaji wao kabla sijawachuku-
lia hatua kali za kinidhamu,” 
alisema.

Lugola katika hotuba zake 
kwenye mikutano mbalimbali 
alisema serikali ya awamu ya 
tano ni sikivu na haitaki kumn-
yanyasa mwananchi yeyote kupi-
tia makosa ya trafiki wasiokuwa 

waaminifu. 
Lugola alitoa maagizo kwa 

Jeshi la Polisi nchini kuwa boda-
boda zinazotakiwa kuwapo kituo 
cha polisi ni zile zilizoko katika 
makundi matatu ambayo ni ya 
kuhusika  kwenye uhalifu, zili-
zotelekezwa au zilizookotwa na 
zilizohusika katika ajali.

“Bodaboda hizo ndizo zina-
paswa kuwapo vituoni lakini 
kuziweka bodaboda ambazo haz-
ipo katika makundi hayo, napiga 
marufuku na hii nataka polisi 
nchi nzima mnielewe,” alisema 
Lugola.

Pia Lugola aliwataka waende-
sha bodaboda mjini Malinyi na 
Tanzania kwa ujumla wafuate 
sheria za usalama barabarani 
ikiwamo kuvaa kofia ngumu, ku-
tokubeba abiria zaidi ya mmoja 
na kuwasha taa wakati wakiende-
sha. 

Sambamba na hilo, Lugola 
alipiga marufuku tabia ya baa-
dhi ya polisi nchini kukamata 
pikipiki wakiwa hawana sare na 
kwamba hilo limesababisha kero 
kwa madereva na anayekamatwa 
anaweza akadhaniwa kuwa ni 
jambazi.



Jumatatu Julai 29, 20194

TANGAZO



Jumatatu Julai 29, 2019 5

HABARI KITAIFA

NSSF yasajili wanachama wapya 472

Watalii waliingizia taifa tril. 5/- 

Na Salome Kitomari

SHIRIKA la Taifa la Hifadhi ya Jamii 
(NSSF) limeandikisha   wanachama wapya 
472 kwenye sekta binafsi na sekta isiyo 
rasmi kupitia kampeni ya ‘NSSF na Maraiki’ 
iliyoanzishwa mwishoni mwa wiki.

  Meneja  Kiongozi Uendeshaji wa NSSF, 
Cosmas Sasi, aliyasema hayo alipotembelea 
kampuni ya KK Security Mkoa wa Kinondo-
ni jijini Dar es Salaam. 

Alisema kupitia kampeni hiyo, NSSF itapi-
ta kwa kila mwajiri ili kuhakikisha wanasajili 
wafanyakazi wao na kuwasilisha michango 
ya wafanyakazi wao kwa wakati.

  “Tumezindua kampeni maalumu inay-
oitwa ‘NSSF na Maraiki’.  Kupitia kampeni 
hii, tunapita kwa waajiri wote Tanzania 
nzima kuhakikisha waajiriwa wote wa-
naandikishwa. Kampeni hii ni ya kiraiki 
ambayo waajiri sasa wanashirikiana na 
NSSF kuhakikisha wafanyakazi   wao wa-
naandikishwa kwenye mfuko ikiwa ni takwa 
la kisheria,” alisema Sasi.

Meneja wa NSSF Mkoa wa Kinondoni, 
Hiza Kiluwasha, alisema dhana ya kampeni 
hiyo  ni kuwapatia elimu wanachama kuhu-
su umuhimu wa kujiunga na   kuchangia 
NSSF.

 “Kampeni yetu mpya kabisa sasa hivi ni 
NSSF na maraiki kwa hiyo maraiki wetu    
ni wanachama wa NSSF na waajiri, sasa ku-
hakikisha raiki yako lazima uwe unamtem-
belea kila wakati pia kwa maraiki zetu wote 
ambao bado hatujawaikia kwa kuzingatia 
kampeni hii basi waje katika oisi zetu za 
NSSF kwa ajili ya kujiandikisha au kupiga 
simu “ alisema.

  Naye Mwakilishi wa Idara ya Rasilimali 
Watu wa KK Security, Victor Gaudence, ali-
ishukuru NSSF kwa kuwatembelea na kutoa 
elimu ya hifadhi ya jamii iliyofanikisha 
kusajili wafanyakazi 472 wa kampuni hiyo.

Kutokana na mabadiliko ya Sheria ya 
Hifadhi ya Jamii ya mwaka 2018, NSSF in-
atoa huduma ya hifadhi ya jamii kwa sekta 
binafsi na sekta isiyo rasmi, hivyo kampeni 
hiyo itasaidia kuongeza wanachama kutoka 
katika sekta hizo 

Na Elizabeth Zaya

SERIKALI imesema idadi ya watalii wa-
naoingia nchini imeongezeka kuikia milio-
ni 1.5 kutoka milioni 1.3 kwa mwaka 2017/18 
huku wakiliingizia taifa Dola za Marekani 
bilioni 2.4 (sawa Sh. tril. 4.5).

Pia utalii wa wanyamapori ukiendelea 
kuwa kitovu cha kivutio na hivyo kuifanya 
sekta hiyo kuongoza kuchangia pato la taifa. 

Katibu Mkuu, Wizara ya Maliasili na Utalii, 
Profesa Adolf Mkenda, alisema hayo jijini 
Dar es Salaam wakati akitoa taarifa ya tak-
wimu za utalii na kwamba ukuaji huo ni 
mara mbili ya watalii wanaofanya utalii du-
niani.

Alisema katika mwaka 2018, wizara hiyo 
kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania 
(BoT), Oisi ya Taifa ya Takwimu, Kamisheni 
ya Utalii ya Zanzibar na Idara ya Uhamiaji, 
ilifanya utaiti wa watalii wanaoondoka 
nchini kwa lengo la kupata taarifa zitakazo-
saidia kuandaa akaunti za taifa na takwimu 
za mizania ya malipo ya nje.

Alisema pamoja na kuongezeka kwa 
watalii, mapato yatokanayo na utalii yal-
iongezeka kwa asilimia 7.2 hadi kuikia Dola 
za Marekani bilioni 2.4 kutoka bilioni 2.3 zi-
lizopatikana mwaka 2017.

Profesa Mkenda alisema masoko makub-
wa 15 yalichukua asilimia 71.8 yakiongozwa 
na Marekani ambayo ilikuwa ni asilimia 15.6 
ikifuatiwa na Kenya na Uingereza.

Alisema wastani wa matumizi ya mtalii 
kwa siku nchini uliongezeka hadi Dola za 
Marekani 193.0 kutoka Dola 162.0 mwaka 
2017, watalii walionunua huduma kwa vifu-
rushi walitumia wastani wa Dola 331.0 kwa 
siku na wale ambao hawakununua huduma 
kwa mfumo huo walitumia wastani wa Dola 
135.0.

Alisema watalii waliokuja kwa ajili ya 
likizo na burudani walikuwa asilimia 62.6 na 
wameendelea kuwa na wastani mkubwa wa 
matumizi wa Dola 394.0 kwa siku.

Alisema watalii walionunua huduma kwa 
vifurushi walitumia wastani wa Dola 465.0 
kwa siku na wasiotumia mfumo huo walitu-
mia wastani wa Dola 162.0

Profesa Mkenda alisema watalii waliotem-
belea Tanzania walikaa kwa wastani wa siku 
10 katika mwaka 2018,  waliokuja kutembe-
lea ndugu na jamaa walikaa kwa wastani wa 
siku 11.

“Utalii wa wanyamapori umeendelea 
kuwa kitovu cha kivutio nchini kwa sababu 
Tanzania ina hifadhi za wanyama na mapori 
ya akiba mengi,” alisema Profesa Mkenda 
na kuongeza kuwa utangazaji pamoja na 
miundombinu bora iliyopo kwenye vivutio 
hivyo imechangia utalii wa wanyamapori 
kushamiri.

Hata hivyo, Profesa Mkenda, alisema seri-
kali inatarajia kuongeza matangazo ili ku-
vutia zaidi watalii na kuikia idadi ya watalii 
milioni tano kwa mwaka kama ambavyo 
Rais John Magufuli alivyoagiza.

Kwa upande wake, Mkurugenzi wa NBS, 
Albina Chuwa, alisema takwimu hizo za 
watalii zitasaidia kuboresha sekta hiyo na 
kufanya uchambuzi wa kina kuimarisha 
sekta hiyo.

Alisema kupitia takwimu hizo itasaidia 
kuweka mipango ya kukusanya mapato 
zaidi na kwa kushirikiana na taasisi mbal-
imbali.

Kamishna wa Uhamiaji, Idara ya Vibali, 
Mary Palmer, alisema wamekuwa wakisima-
mia mlolongo mzima na kuhakikisha mgeni 
anapata huduma jambo linaloboresha sekta 
hiyo.
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ZIKIWA zimebakia siku 25 kabla ya kuanza kwa msimu 
mpya wa 2019/20 ili Ligi Kuu Tanzania Bara iweze kuanza, 
kumekuwa na mijadala mbalimbali kuhusiana na idadi 
ya wachezaji wa kigeni ambao wanatakiwa kuruhusiwa 
kusajiliwa.

Ligi hiyo inayotoa mwakilishi wa Tanzania Bara katika 
mashindano ya kimataifa ya Ligi ya Mabingwa Afrika, itaan-
za Agosti 23 na mabingwa Simba wataanza kampeni ya 
kutetea taji hilo kwa kuwavaa JKT Tanzania, wakati Yanga 
yenyewe itakutana na Ruvu Shooting.

Hata hivyo, kabla ya pazia hilo la Ligi Kuu Tanzania Bara 
halijafunguliwa rasmi, Simba inayonolewa na Mbelgiji Pat-
rick Aussems, itavaana na Azam FC katika mchezo wa ku-
wania Ngao ya Jamii, utakaochezwa Agosti 17, mwaka huu 
kwenye Uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam.

Hii ndio inaleta maana kwamba, mchezaji wa kigeni 
ambaye atasajiliwa na timu ya Ligi Kuu Tanzania Bara, 
anatakiwa kuwa na kiwango cha juu katika nafasi yake 
ukilinganisha na wachezaji wengine wa nafasi hiyo ambao 
amewakuta kwenye timu husika. Kanuni pia inaeleza kuwa 
ni lazima mchezaji wa kimataifa atakayesajiliwa anatakiwa 
awe ametoka kwenye ligi ya juu na vile vile awe pia ni nyota 
aliye kwenye kikosi cha taifa lake.

Hii inalenga kuzuia wachezaji kutoka mataifa mengine 
kuja “kujaribu bahati” na kuziba nafasi za wachezaji wa-
zawa, ambao wanaweza kupoteza fursa hiyo kwa kuzidiwa 
na ukubwa wa jina la nchi anayotoka mchezaji huyo wa ki-
mataifa.

Ili taifa lolote liweze kufanya vema katika mashindano 
mbalimbali inayoshiriki, ni lazima itengeneze mfumo sahihi 
ambao utawajenga na kuwaimarisha wachezaji wake.

Na kwa hapa nchini, Ligi Kuu Tanzania Bara, ndiyo in-
ayozalisha wachezaji wengi wanaoitumikia Taifa Stars am-
bayo kwa sasa inawania nafasi ya kushiriki fainali zijazo za 
Kombe la Mataifa Afrika kwa Wachezaji wa Ndani (CHAN).

Kwa kuzingatia hili, ndio maana Shirikisho la Soka Tan-
zania (TFF), serikali na wadau mbalimbali wa mchezo huo 
unaopendwa zaidi, wamekuwa wakitoa mawazo yenye 
malengo ya kujenga kuhusu wachezaji wa kimataifa wanao-
takiwa kusajiliwa.  

Nipashe linawataka wachezaji wazawa kuhakikisha wa-
najituma na kucheza katika kiwango cha juu ili kuwafanya 
watunga sera wasione sababu ya kuruhusu idadi kubwa ya 
nyota wa kigeni kusajiliwa kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara 
na timu moja.

Endapo wachezaji wazawa, wataonyesha bidii, watawa-
fanya viongozi wa timu za hapa nchini kuacha kufikiria 
kusajili wageni, na vile vile hali hii itapelekea Taifa Stars 
kufanya vema katika michuano mbalimbali itakayoshiriki.

Ni jambo lisilopingika kuwa, Taifa Stars inategemea 
wachezaji wengi kutoka kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara, 
idadi ambayo ilijidhihiridha ilipokuwa na nyota wengi kati-
ka kikosi kilichoshiriki fainali zilizopita za Kombe la Mataifa 
Afrika (Afcon 2019). 

Tunapenda kuwakumbusha wachezaji wazawa kuwa, 
mbali na kuisadia Taifa Stars kupeperusha vema bendera 
yake, vile vile itawafanya wapate kipato kizuri kwa kusajili-
wa kwa kiwango kikubwa cha fedha, sambamba na kulipwa 
mishahara minono.

Mpira Pesa, hii kauli ili iweze kutimia kwa wachezaji wetu 
wa Kitanzania kama ambavyo tumeshuhudia nyota Mganda 
Emmanuel Okwi, alivyokataa mamilioni ya Simba na kwen-
da kujaribu maisha kwingine, ni wakati wa wachezaji wetu 
kupandisha viwango vyao.

Na Adam 
Fungamwango

BAADA ya miaka sita kupita, hatimaye 
‘Tanzania One’ wa zamani nchini, Juma 
Kaseja amerejea kwenye kikosi cha 
Timu ya Taifa (Taifa Stars).

Na jana amedaka kwenye mechi am-
bayo Stars imecheza dhidi ya Kenya (Ha-
rambee Stars), katika mechi ya kusaka 
tiketi ya kucheza fainali za Kombe la 
Mataifa Afrika kwa Wachezaji wa Ndani 
(CHAN).

Kurejea kwa Kaseja kwa mara ny-
ingine tena kwenye kikosi cha Stars 
kumewashangaza mashabiki wengi wa 
soka. Wanashangazwa kwa kipa mkong-
we kama Kaseja ambaye alikuwa tayari 
taratibu ameshaanza kuwa kocha wa 
makipa, kabla ya kwenda kwenye soka 
la ufukweni.

Lakini ghafla akarejea kwa kasi akiwa 
na klabu ya KMC na kuiwezesha kushika 
nafasi ya nne, ikiiwezesha kutinga kwe-
nye Kombe la Shirikisho Afrika.

Hakuna ambaye haujui uwezo wa 
Kaseja. Kuna wakati aliitwa ‘Tanzania 
One’. Aliwahi kuwaliza Zamalek nchini 
Misri alipopambana akiwa kwenye 
milingoti mitatu hadi kufanya mechi ya 
Ligi ya Mabingwa kwenda kwenye hatua 
ya mikwaju ya penalti mwaka 2003. 
Alipangua penalti mbili na kuiwezesha 
Simba kutinga hatua ya makundi Ligi ya 
Mabingwa, ikiivua ubingwa Zamalek.

Mshangao wa wengi ni kwamba baada 
ya miaka mingi kurejeshwa tena Taifa 
Stars, ikitegemewa kuwa uwezo wake 
utakuwa umeshuka na sasa kutakuwa 
na vijana wengi waliochipukia wata-
chukua nafasi yake.

Alijiunga na Simba mwaka 2002 
akitokea Moro United ya mkoani Moro-
goro. Fikiria tangu mwaka huo hadi sasa 
ni miaka 17.  Amerejea tena kwenye timu 
ya taifa.

Kijana aliyekuwa na mwaka mmoja 
wakati huo kwa sasa atakuwa na miaka 
17 sasa. Kaseja bado yupo golini. Sababu 
ni nini?

Kwanza kabisa Kaseja ni mpenzi wa 
mazoezi. Anapenda kufanya sana ma-
zoezi na hii inamweka fiti siku zote. 

Kingine ni kwamba Kaseja hana mam-
bo mengi nje ya uwanja. Ni mtu anaye-

Kaseja karudi Stars, Yosso mnakosea wapi?

 Muungwana Lazima Nilonge

Wachezaji wazawa Ligi
Kuu watakiwa kubadilika
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jitunza mno na hawajawahi kuwa na 
historia ya utovu wa nidhamu hasa 
akiwa nje ya uwanja.

Pamoja na kwamba kuna dhana 
kuwa makipa wanakaa kwenye soka 
kwa muda mrefu, lakini hapa Tanza-
nia wengi wanakaa kwa muda mfupi 
na hata wanaokaa kwa muda mrefu 
hawawi kwenye kiwango cha juu 
kwa muda mrefu pia. Jambo lingine 
la muhimu ni kwamba makipa wengi 
wa sasa Tanzania hawana viwango 
vya hali ya juu kama wale wa zamani.

Ukiondoa Aishi Manula, Benno Ka-
kolanya na kidogo kwa sasa Metacha 
Mnacha na Aron Kalambo, wengine 
wote ni wa kawaida tu.

Nina uhakika kuwa Kaseja wa 
mwaka 2003 aliyeipeleka Simba 
kwenye makundi Ligi ya Mabingwa 
siyo huyu wa sasa. Lakini kwa aina 
ya makipa tulionao Tanzania leo, 
Kaseja bado anaonekana ana uwezo 
mkubwa kwa sababu si wengi wenye 
uwezo wa kumpita yeye, au kuwa 
kama yeye zaidi ya hao wanne tu nil-
iowaainisha.

Zamani Tanzania ilikuwa na mak-
ipa wengi mahiri, waliokuwa wak-
icheza kwa muda mrefu kiasi cha 
hata kocha wa timu ya taifa kuumiza 
kichwa.

Makipa vijana wa sasa inapaswa 
wajiulize wanakosea wapi? Hivi wa-
najisikiaje kama wao makipa vijana 
kabisa wanaodaka kwenye klabu 
mbalimbali za Ligi Kuu wameachwa 
na kurejeshwa kipa mkongwe? Kama 
ni kipaji wao nao si wanavyo?

Tatizo ni lile, kujituma na nid-
hamu. Kuanzia sasa wanapaswa 
walifanyie kazi suala hili, vinginevyo 
Kaseja anaweza kurejea tena kuwa 
‘Tanzania One’ na wao wakiwa hapo 
hapo wanamuangalia.

Uwezo wao na kujituma ndiyo 
kutamfanya Kaseja atandike daluga. 
Kama anaona pamoja na ukongwe 
wake bado hawawezi kumfikia basi 
anaweza kukaa tena golini kwa mia-
ka 10 tena ijayo.

Makipa vijana mnakosea wapi?

Pamoja na 
kwamba 
kuna dhana 
kuwa makipa 
wanakaa 
kwenye soka 
kwa muda 
mrefu, lakini 
hapa Tanza-
nia wengi 
wanakaa kwa 
muda mfupi 
na hata wa-
naokaa kwa 
muda mrefu 
hawawi kwe-
nye kiwango 
cha juu kwa 
muda mrefu 
pia.
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Hivi karibuni sauti zinazodaiwa kuwa za 
viongozi wastaafu wa CCM, zilisambaa katika 
mitandao mbalimbali ya kijamii za kuzua 
taharuki, hali iliyosababisha watu mbalim-

bali kuwa na tafsiri tofauti kuhusiana na sauti 
hizo ingawa hakuna aliyejitokeza kukana au 
kuthibitisha ukweli wa sauti hizo.

Alisema kifungu cha 16 (1) cha Katiba ya 
Tanzania kinaeleza kuwa: “Kila mtu anasta-
hili kuheshimiwa na kupata hifadhi kwa nafsi 

Waziri atoa matumaini bei ya umeme
Na Mwandishi Wetu, 

Dodoma

WAZIRI         wa Nishati, Dk. 
Medard Kalemani, amewahakik-
ishia Watanzania kuwa serikali 
itashusha gharama za umeme ili 
kuwapunguzia mzigo wananchi 
wa hali ya chini na taasisi za 
elimu.

Dk. Kalemani alisema hayo 
juzi wakati wa uzinduzi rasmi 
wa jina la Shule ya Sekondari ya 
Fountain Gate Academy iliyoko 
Miyuji, jijini hapa. 

Alisema serikali inakusudia 
kupunguza gharama hizo pindi 
mradi  mkubwa wa umeme ka-
tika Mto Ruiji, maarufu kama 
Strieglers Gorge, utakapokami-
lika.

“Hadi sasa katika nchi za ukan-
da wa Afrika Mashariki, nchi 
yetu ndiyo   inayotoza gharama 
za chini kwa yuniti moja tofauti 
na wengine na tutaendelea ku-
punguza,” alisema. 

Waziri kalemani alisema 
kwa gharama hizo, kutasaidia 
wananchi wa hali ya chini ku-
mudu gharama za kuunganisha 
umeme na kulipia ankara za kila 
mwezi.

Aliongeza kuwa kupungua 
kwa gharama hizo kutapunguza 
malalamiko yanayojitokeza kwe-
nye shule hasa za bweni ambazo 
wananfunzi wake hulazimika 
kujisomea nyakati za usiku.

Alitoa wito kwa wazazi ku-
unga mkono juhudi za watu wa-
naotoa huduma za elimu  nchini 
kwa kuwahimiza watoto kupen-

da masomo   pamoja na kulipa 
ada kwa wakati ili kuwezesha 
kuhudumia shule zao.

Dk. Kalemani aliwashauri 
wanafunzi kusoma kwa malen-
go   huku akiutaka uongozi wa 
shule hiyo kutoa zawadi kwa 
walimu na wanafunzi wanaofan-
ya vizuri katika masomo.

Kwa upande wake, Mkurun-
genzi wa Shule za Fountain Gate 
Academy, Japhet Makau, alisema 
shule iliyozinduliwa jina jipya 
awali ilikuwa ikiitwa shule ya se-
kondari Azimio  na ilikuwa ina-
milikiwa na mtu mwingine   na 
menejimenti tofauti kabla ya 
kukabidhiwa kwao Mei, mwaka 
huu. Alibainisha kuwa kwa sasa 
shule hiyo itaitwa Fountain 
Gate Academy na wamebadili-
sha uongozi na mmiliki, hivyo 

wananchi watarajie mabadiliko 
makubwa katika elimu mkoani 
hapa.

Alisema baada ya serikali 
kutangaza kuhamishia makao 
makuu yake Dodoma, uongozi 
huo uliona umuhimu wa ku-
peleka huduma ya elimu katika 
eneo hilo kutokana na mahitaji 
makubwa.

Kwa mujibu wa mkurugenzi 
huyo, walianza na kufungua 
shule ya awali mwaka 2017 
na   2018 walifungua shule ya 
msingi   na mpaka sasa wana 
zaidi ya wanafunzi 1,000.

Makau alisema mpaka sasa 
shule hizo zinasomesha watoto 
wenye walemavu na yatima wa-
pato 20 ambao wanahudumiwa 
kila kitu bure na wanaishi bwen-
ini.

Yara 
yahakikishia 
wakulima 
pembejeo
Na Enock Charles

KAMPUNI ya mbolea ya Yara 
Tanzania imewahakikishia 
wakulima kupata pembejeo za 
kilimo ikiwamo mbolea kwa 
wakati na bei inayokubalika 
sokoni sambamba na msimu 
wa kilimo ili kuleta tija na 
kuongeza uzalishaji wa mazao 
nchini.

Akizungumza na mawakala 
na wasambazaji wa mbolea 
kutoka kanda zote nchini, 
Mkurugenzi wa Yara Tanzania, 
Winstone Odhiambo, alisema 
upatikanaji wa mbolea kwa 
wakati na bei nzuri kwa mkuli-
ma ni moja ya vipaumbele vya 
kampuni yake kuona uzalishaji 
wa mazao unaongezeka.

 “Yara inaishukuru serikali 
kwa kuunga mkono juhudi zetu 
za kukuza na kuendeleza 
kilimo hapa nchini. Kama kam-
puni tumejipanga kuhakikisha 
mkulima anapata mbolea kwa 
wakati na matumizi bora ili 
kuleta tija

katika uzalishaji,” Odhiambo 
alisema.

Alisema kampuni imeshatoa 
elimu kwa mawakala na 
wasambazaji wote nchi nzima 
umuhimu wa kumfikishia 
mbolea mkulima kwa wakati 
na wakati huo maofisa ugani 
wamekuwa wakitoa mafunzo 
ya matumizi bora ya mbolea 
kwa wakulima.

Alisema Yara imejipanga vi-
zuri katika msimu unaokuja wa 
kilimo kwa kuhakikisha mbolea 
inakuwapo wakati wote na 
mawakala na wasambazaji 
wanawajibika katika kuwafik-
ishia huduma wakulima namna 
bora ya matumizi ya mbolea 
ili tija ya uzalishaji iweze 
kuongezeka.

“Wakati tunaelekea kuanza 
msimu wa kilimo mwezi ujao, 
tumetoa elimu kwa mawakala 
wetu na wasambazaji kabla 
hawajaanza kuuza mbolea 
kwa wakulima elimu kwanza 
ni muhimu sana katika kufani-
kisha kilimo bora na chenye 
tija,” Odhiambo alisema.

Alisema lengo la kampuni 
ya Yara pamoja na kufanya 
biashara, imejikita zaidi katika 
kutoa elimu kwa wakulima  
umuhimu wa kupima afya 
ya udongo kabla ya kufanya 
kilimo.

Kupima afya ya udongo  ku-
tampa majibu mkulima kuhusu 
aina ya zao analotakiwa 
kupanda na aina ya mbolea 
anayopaswa kutumia na kwa 
kiwango gani kulingana na hali 
ya udongo wake hali itakay-
oongeza tija na uzalishaji wa 
mazao.

Udukuzi mawasiliano waibua wanaharakati
yake, maisha yake binafsi na familia yake 
na unyumba wake, na pia heshima na 
hifadhi ya maskani yake na mawasiliano 
yake ya binafsi.”

Pia alisema THRDC   inawataka watoa 
huduma za mawasiliano kuhakikisha 
wanalinda heshima ya biashara zao kwa 
kulinda taarifa za faragha za wateja wao 
na kwamba wananchi ambao haki zao za 
faragha zimevunjwa wanapaswa kwenda 
kufungua kesi mahakamani.

“Watu wote ambao haki yao ya fara-
gha imevunjwa, wanahimizwa kufungua 
kesi katika Mahakama Kuu Kanda yoy-
ote nchini, kuwashtaki watoa huduma 
au watu binafsi walioingilia kwa namna 
yoyote kudukua na kutumia mawasiliano 
hayo bila hati ya ruhusa ya mahakama,” 
alisema Olengurumwa.

Alisema watu hao wanaweza kwenda 
kufungua kesi na kushtaki watoa huduma 
za mawasiliano kwa kuwa ni kosa kuvuji-
sha mawasiliano ya mtu bila ya lidhaa.

Hivi karibuni, Mbunge wa Ubungo 
(Chadema), Saed Kubenea, aliibuka na ku-
laani vikali watu wanaoshiriki kuvujisha, 
kurekodi na kusambaza kwa watu taar-
ifa za mitandao ya simu huku akisisitiza 
kuwa watu hao wanatakiwa kuchukuliwa 
hatua.

Kutokana na vitendo hivyo, Kubenea 
aliitaka Mamlaka ya Mawasiliano nchini 
(TCRA), kujitathimini na kuacha ku-
ruhusu kufanya udukuzi wa sauti za watu 
kama lilivyo sakata la viongozi mbalimbali 
wa CCM, wakiwamo wastaafu waliodaiwa 
kurekodiwa.

Amesema ni jambo la ajabu pale vion-
gozi wanapofanya mazungumzo yao na 
kisha kuwekwa wazi kwa mfululizo wa 
mwendelezo wa mazungumzo hayo.

“Hii ni hatari sana kama viongozi wa-
nafanywa hivi kwa mambo ya faragha 
kutolewa si hata baadaye watu wanaweza 
kuvunja ndoa za watu. Kama Mbunge wa 
Mtama, Nape Nnauye, amezungumza na 
hawara kwa mfano ikatoka nje si jambo la 
hatari hili.

 Kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuwa 
na usiri kwa maana kama hawa ni viongo-
zi tu, je wananchi wa kawaida inakuaje,” 
alihoji.

Msemaji wa TCRA, Semu Mwakyanjala, 
alipoulizwa baada ya Kubenea kutoa kauli 
hiyo, alisema mamlaka hiyo haihusiki na 
jambo hilo kwa kuwa ni la kijinai, hivyo li-
napaswa kushughulikiwa na vyombo vya 
dola hususan polisi.     
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Na Hellen Mwango

RAIA wa Hungary, Akos 
Berger (28), amefikishwa katika 
Mahakama ya Hakimu Mkazi 
Kisutu, akikabiliwa na shtaka 
la kukutwa na dawa za kulevya 
aina ya Amphetamine yenye 
uzito wa gramu 250.

Mshtakiwa huyo alisomewa 
mashtaka yake katika ma-
hakama hiyo iliyoketi chini ya 
Hakimu Mkazi, Maira Kasonde.

Upande wa Jamhuri ukiongo-
zwa na Wakili wa Serikali, Glo-

ria Mwenda, ulidai kuwa Julai 
19, mwaka huu eneo la Mbezi 
Beach, Wilaya ya Kinondoni ji-
jini Dar es Salaam, alikutwa ak-
isafirisha dawa.

Hakimu Kasonde alimtaka 
mshtakiwa kutokujibu chocho-
te kwa sababu mahakama hiyo 
haina mamlaka ya kusikiliza 
kesi hiyo. Mwenda alidai kuwa 
upelelezi wa kesi hiyo bado hau-
jakamilika.

Hakimu alisema mshtakiwa 
apelekwe mahabusu na kesi 
hiyo itatajwa Agosti 9, mwaka 

huu.
Wakati huo huo, wafanyabi-

ashara wawili wakazi wa jijini 
Dar es Salaam walifikishwa ka-
tika mahakama hiyo wakikabil-
iwa na mashtaka ya kusafirisha 
dawa za kulevya kilo 21.67.

Wakili wa Serikali, Daisy 
Makakala, aliwataja washtakiwa 
hao kuwa ni Ramadhan Gumbo 
(25), mkazi wa Ilala na Fahad 
Salehe (24).

Makakala alidai mbele ya 
Hakimu Mkazi Mkuu, Huruma 
Shaidi kuwa Julai 13, mwaka 

huu, maeneo ya Mbezi wilayani 
Kinondoni, walisafirisha dawa 
za kulevya aina ya Heroin Hy-
drochloride.

Hakimu Shaidi aliwataka 
washtakiwa kutojibu chochote 
kwa sababu mahakama hiyo 
haina mamlaka.

Hata hivyo, upelelezi wa kesi 
hiyo bado haujakamilika na 
Hakimu Shaidi aliahirisha kesi 
hiyo hadi Agosti 9, mwaka huu 
kwa ajili ya kutajwa na washtak-
iwa wamerudishwa rumande.

Raia Hungary adaiwa kukutwa dawa za kulevya gramu 250

Na Mashaka Mgeta

I
DADI ya madereva wa magari 
na pikipiki waliopata ajali na 
kuorodheshwa katika Taasisi 
ya Mifupa (MOI) jijini Dar es 

Salaam, imeongezeka kwa asilimia 
52.52 na asilimia 18.04 kwa kipindi 
cha kati ya 2017 na 2018.

Takwimu hiyo ni sehemu ya 
taarifa iliyopatikana MOI kwa 
waandishi wa habari wanaoshiriki 
mpango wa Alumnae wa usalama 
barabarani unaoratibiwa na Wakfu 
wa Vyombo vya Habari Tanzania 
(TMF).

Kwa mujibu wa takwimu hizo, 
idadi ya madereva wa magari 
waliorekodiwa kupata ajali na 
kufikishwa MOI kwa mwaka 2018 
walikuwa 754, ikiwa ni ongezeko la 
396 kutoka 358 mwaka 2017.

Kwa upande wa madereva wa 
pikipiki, idadi yao kwa mwaka 
2018 ilikuwa 1,813 wakati mwaka 
2017, waliofikishwa MOI walikuwa 
1,486.

Hata hivyo, takwimu kutoka 
kikosi cha usalama barabarani 
zinaonyesha katika kipindi cha 

miaka 10 kuanzia 2009, ulevi ume-
kuwa miongoni mwa vyanzo vya 
ajali.

Takwimu zilizotolewa na Ka-
manda wa Kikosi cha Usalama 
Barabarani, Fortunatus Musilimu, 
zinaonyesha kuwa mwaka 2010 
kulikuwa na kiwango kikubwa cha 
ulevi kurekodiwa kwa madereva, 
kilipofikia 580. Miaka mingine na 
kiwango chake kwenye mabano 
ni 2009 (221), 2011 (1717), 2012 (112), 
2013 (91), 2014 (95), 2015 (66), 2016 
(97), 2017 (93) na 2018 (61).

Daktari Bingwa wa Upasuaji 
wa Mifupa na Magonjwa ya Ajali 
wa MOI, Dk. Kennedy Nchimbi, 
alisema baada ya serikali kupiga 
vita matumizi ya pombe maarufu 
kama ‘viroba’ mwaka juzi, idadi ya 
ajali kwa madereva waliopata ajali 
na kufikishwa kwenye taasisi hiyo 
ilipungua.

Kauli ya Dk. Nchimbi inawiana 
na taarifa ya kitengo cha takwimu 
cha MOI inayoonyesha kuwa ka-
tika kipindi cha mwaka 2016, ma-
dereva wa magari waliopata ajali 
na kufikishwa kwenye taasisi hiyo 
walikuwa 381 wakati wa pikipiki 

wakiwa 1,799.
“Kwa hiyo utaona kwamba 

baada ya ‘viroba’ kupigwa maru-
fuku 2017, idadi ya madereva 
waliopata ajali ilishuka,” alisema. 
Lakini takwimu za mwaka jana zi-
naonyesha kuwapo ongezeko hilo.

Hata hivyo, Dk. Nchimbi alise-
ma madereva wanaopata ajali 
na kufikishwa MOI hawapimwi 
ili kuwabaini kama wametumia 
kilevi ama lah. “Wakati mwingine 
tunawasikia jamaa zao wanaow-
aleta wakielezea kwamba wame-
lewa, ama wakati mwingine kupi-
tia harufu tu, tunabaini kwamba 
mhusika fulani alikuwa ameku-
nywa kilevi na pengine ikachangia 
kupata ajali,” alisema.

Kwa mujibu wa Dk. Nchimbi, se-
hemu kubwa ya madereva wanao-
sadikiwa kutumia kilevi wakati wa 
kuendesha magari na kupata ajali, 
wanabainika wakati wa mwisho 
wa juma hususani nyakati za usiku.

“Lakini hata kama akisaidikiwa 
kunuka pombe ama ndugu zake 
kuthibitisha kwamba dereva 
mhusika alitumia kilevi kabla ya 
kupata ajali, kitaaluma hatuandiki 

hivyo kwa maana itakuwa sawa na 
kumshutumu mgonjwa,” alisema.

Sheria ya Usalama Barabarani 
inazuiwa matumizi ya kilevi kwa 
madereva, wakiruhusiwa kuto-
vuka kipimo cha 0.008 cha kilevi 
kwenye damu (ABC) wakati Shiri-
ka la Afya Duniani (WHO) limewe-
ka kiwango kama hicho kuwa ni 
0.005 ABC.

Naye Kamanda wa Kikosi cha 
Usalama Barabarani, Fortunatus 
Musilimu, anasema marekebisho 
ya sheria ya usalama barabarani 
yapo katika hatua nzuri baada ya 
kupitishwa na kikao cha makatibu 
wakuu wa wizara.

“Ningependa sana kiwango 
hicho cha kilevi kiwe sifuri kwa 
hapa nchini, lakini kwa vile mwili 
wa binadamu una mmeng’enyo 
inayotengeneza kiwango kidogo 
cha kilevi mwilini, hatuna namna,” 
anasema.

Kwa mujibu wa Kamanda Musil-
imu, ulevi kwa madereva ni mion-
goni mwa masuala muhimu yanay-
otajwa kwenye mapendekezo ya 
mabadiliko ya sheria ya usalama 
barabarani.

Ajali magari, bodaboda zaongezeka

JNICC 
yafunguka 
mkutano wa 
SADC

 Na Mwandishi Wetu,    
ARUSHA

KUFANYIKA kwa Mku-
tano wa Wakuu wa Nchi 
na Serikali wa Jumuiya 
ya Maendeleo Kusini mwa 
Afrika (SADC) katika Kituo 
cha Kimataifa cha Miku-
tano cha Julius Nyerere 
(JNICC) ni heshima kubwa 
kwa Tanzania na Mwalimu 
Nyerere, miongoni mwa 
waasisi wa jumuiya hiyo.

Akizungumza na 
waandishi wa habari jijini 
hapa jana, Mkurugenzi 
Mtendaji wa kituo hicho, 
Elishilia  Kaaya, alisema 
taasisi yake imefura-
hishwa na uamuzi wa 
SADC kufanya mkutano 
kwenye kituo kilichopewa 
jina la Mwalimu  Julius 
Nyerere ambaye ni mion-
goni mwa viongozi wal-
iokuwa mstari wa mbele 
katika uanzishwaji wa 
jumuiya hiyo.

“Tunadhani SADC kua-
mua kufanya mkutano ka-
tika kituo chetu cha JNICC 
ni heshima kwa Tanzania 
na Mwalimu Nyerere  
hasa kutokana na mchan-
go wake katika ukombozi 
wa nchi zilizo kusini mwa 
Afrika uliopelekea kuan-
zishwa kwa jumuiya hii,” 
alisema.

Kaaya aliishukuru 
Serikali ya Jamhuri ya 
Muungano ya Muungano 
wa Tanzania na SADC 
kwa uamuzi huo ambao 
alisema umeipa nchi hes-
hima na kuonyesha kwa 
vitendo namna ambavyo 
SADC inaheshimu mchan-
go wa Tanzania katika 
uanzishwaji wa jumuiya 
hiyo.

Alisema kituo chake 
kinaendelea kufanya 
maandalizi ya msingi 
katika kituo chake kwa 
kushirikiana na serikali 
ili kuhakikisha huduma 
zitakazohitajika zitolewa 
kwa viwango vya hali ya 
juu.

“Tunadhani sisi ni taasi-
si yenye uzoefu mkubwa 
katika kuhudumia mku-
tano ya kimataifa kama 
wa SADC na tuna timu 
ya watu wenye uzoefu 
katika kuhudumia wageni 
wa kimataifa kama  kauli 
mbiu yetu inavyosema 
‘kuleta dunia Tanzania’,” 
alitamba.

Wachuuzi wa machungwa sokoni Buguruni, wakisubiri wateja wa jumla na rejareja. Matunda hayo kwa sasa yanapatikana kwa wingi katika 
masoko mbalimbali ya Dar es Salaam huku baadhi yakiharibika kwa kukosa wateja. PICHA: SABATO KASIKA
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HABARI KITAIFA

Na Happy Severine, MASWA

MAHAKAMA ya hakimu 
mkazi Wilaya ya Maswa mkoani 
Simiyu, imewahukumu wakazi 
wawili wilayani hapo kwen-
da jela kifungo cha miaka mi-
tano kila mmoja kwa kosa 
la wizi wa pikipiki.

Waliohukumiwa ni Benjamin 
Lawalawa (19), mkazi wa Kijiji 
cha Lalago na John Paulo (31), 
mkazi wa mtaa wa Jashimba.

Mbele ya Hakimu Mkazi 
wa Mahakama ya Wilaya 
ya Maswa, Tumain Marwa, 
Mwendesha Mashtaka wa Jeshi 
la Polisi Mkaguzi Msaidizi 
wilayani hapo, Inspekta Rashidi 
Achimtole, aliiambia ma-
hakama watuhumiwa hao wali-
tenda kosa  hilo Oktoba 28, 
2018, majira ya saa 11.30 jioni.

Mwendesha Mashtaka In-
spekta Achimtole, aliiambia 
mahakama kuwa watuhu-
miwa wanatuhumiwa kwa kosa 
la wizi wa pikipiki yenye tham-
ani ya Sh. milioni 2,100,000, 
mali ya Sitta Simon, mkazi wa 
Kijiji cha Lalago wilayani hapo.

“Siku ya tukio mtuhumiwa 
namba moja ambaye ni Benja-
min Lawalawa alienda kua-
zima pikipiki ya mjomba wake 
ambaye ni Sitta Simoni, kwa 
ajili ya kuitumia na kuahidi 
kumwekea mafuta na baadaye 
atairejesha, mtuhumiwa 
hakuirudisha pikipiki hiyo na 
kutokomea nayo akiwa nji-
ani kuelekea wilayani Maswa, 
ghafla mafuta yalimwishia na 
aliamua kuipeleka kwa mtuhu-
miwa namba mbili ambaye ni 
John Paulo,” alidai. 

“Mmliki wa pikipiki hiyo 
ambaye alipoona pikipiki yake 
haijarudishwa alienda kutoa 
taarifa katika kituo cha polisi 
wilayani Maswa,” aliongeza. 
Awali ilidaiwa kuwa mtuhumi-
wa Lawalawa alimuuzia Simon 
pikipiki hiyo na badaye al-
itoroka na pikipiki hiyo kwenda 
wilayani Igunga mkoani Tabora 
na jeshi la polisi wilayani Mas-
wa kwa kushirikiana na jeshi la 
polisi wilayani Igunga, kupitia 
wapelelezi WP Paulina na WP 
Juliana, lilifanikiwa kumkamata 
mtuhumiwa huyo akiwa na 
pikipiki hiyo na wapelelezi hao 
waliwaleta mashahidi watano 
ili kutoa ushahidi wa wizi huo.

Mtuhumiwa  namba mbili 
John Paulo alipopewa  nafasi 
ya kujitetea alikiri kuuziwa 
pikipiki na mtuhumiwa namba 
moja (Benjamin Lawalawa)  
na kwa pamoja waliiomba 
mahakama iwapunguzie ad-
habu kwa kile walichodai wa-
nategemewa na familia zao na 
pili ni kosa la kwanza na  ha-
wakukusudia  kufanya hivyo  
ombi ambalo lilipingwa vikali 
na Mwendesha Mashtaka na 
kuiomba mahakama hiyo itoe 

Miaka mitano 
jela kwa wizi 
wa pikipiki

Meneja Masoko na Mahusiano ya jamii wa Benki ya Exim, Bw Abdulrahman  Nkondo, akichangia damu wakati wa tukio la kijamii linalo-
fahamika kama Tanzania On Twitter lililofanyia mwishoni mwa wiki jijini Dar es Salaam. Anaemuhudumia ni Ofisa Mwandamizi kutoka 
Mpango wa Taifa wa Damu Salama (NBTS), Bw Peter Chami.  PICHA: MPIGAPICHA WETU

Wajasiriamali wapewa angalizo soko la dunia

Na Renatus Masuguliko, BU-
KOMBE

N
IABU Waziri wa Maji, 
Juma Aweso,  ame-
geuka mbogo baada 
ya  kubaini mradi 

wa maji uliogharimu zaidi ya 
Sh. milioni 190 wa Kijiji cha 
Msasa  wilayani Bukombe na 
kukamillika mwaka 2013 ume-
telekezwa kwa madai ya kuibiwa 
pambu ya kusukuma maji.

Kufuatia majibu aliyoyapata 
kupitia uongozi wa Wilaya  ya 
Bukombe, Naibu Waziri Aweso, 
alisikitishwa na hatua aliyodai 
haiwezekani mradi wa Sh. mil-
ioni 190 uliokamilika 

kuanza kutoa huduma, 
unakatishwa kwa miaka  zaidi 

ya mitano kutokana na kuibiwa 
pampu ya kusukuma maji yenye 
thamani ya Sh. milioni 15, wakati 
fedha   za  uendeshaji  zimeku-
wa zinaingia kila mwaka.

‘’Huwezi kuanzisha mradi 
mpya wakati mradi uliokamilika 
upo tayari, lakini hautoi huduma 
kwa sababu ya kukosa Sh. milioni 
15, hili sikubaliani nalo ninaom-
ba uongozi wa RUWASA 

wilaya kushirikiana na GEU-
WASA na Halmashauri ya Wilaya 
ya Bukombe, kulipatia ufumbuzi 
hili  mara moja,” alisema  aweso.

Pia alisema inasikiti-
sha  wastani wa upatikanaji wa 
maji  wilayani Bukombe ni  asil-
imia 26.8  kiwango ambacho 
ni cha chini na inaratarajiwa ku-
ikia asilimia 40, mara miradi tisa 

kati ya 15 ya maji  iliyopo kwe-
nye programu wilayani humo 
itakapokamilika na akaomba 
nguvu za mkoa kulitazama kwa 
jicho  la pili. Awali, akiwa wilay-
ani Bukombe, Mkuu wa Wilaya 
ya Bukombe, Said Nkumba, 
alimweleza na kumhakikishia 
Waziri Aweso kuwa ni  tatizo la 
upatikanaji majisai na salama 
ni kubwa  kupindukia katika mji 
mdogo wa Ushirombo pamoja 
na maeneo mengine vijijini.

‘’Kwa hili ninaomba msaada 
wa mkoa na wizara kuingilia kati 
mimi nimekuja hapa na kuku-
ta haya madudu mpaka sasa hata 
mkoa  nimeshaujulisha  uwapo 
wa hali hiyo, miradi mingi     
nimeikuta hata huyo mhadisi wa 
maji  pia naye ameyakuta,’’ ali-

sisitiza Nkumba.
Kutokana na takwimu zilizo-

tolewa  na kwa Waziri Aweso, 
inaonekana kuwa Wilaya ya 
Bukombe, ni kati ya wilaya nne 
alizozitembelea  Waziri Aweso 
za Chato,Geita, Mbogwe na Bu-
kombe,  ndiyo yenye kiwango 
cha chini cha upatikanaji hu-
duma ya maji sai na salama cha 
asilimia 26.8. 

Hata hivyo, Waziri Aweso kati-
ka ziara yake wilayani Bukombe 
alipotembelea mradi wa maji wa 
Uyovu, alikiri kuvutiwa na kuri-
dhishwa na uendeshwaji wake 
wenye akiba ya  zaidi ya Sh. mil-
ioni 100 benki zinazotokana na 
malipo ya uchangiaji maji kuto-
ka kwa watumiaji chini ya mwe-
nyekiti wa kamati ya mradi huo, 

Aweso akasirishwa mradi wa maji kutelekezwa

Na Mary Geofrey

WAJASIRIAMALI nchini wam-
etakiwa kujifunza mbinu mbal-
imbali za kuboresha huduma 
zao ziendane na soko la dunia, 
kwa kushiriki makongamano na 
kubadilishana mawazo na wa-
fanyabiashara waliofanikiwa.

Wito huo ulitolewa juzi na  
Mwakilishi wa Kituo cha Ujasiri-
amali na Maendeleo ya Utendaji 
(CEED), Fred Laiser, katika hala 
ya wafanyabiashara 40 kutoka 
wa ndani na nje ya nchi, walio-
kutana kwa lengo la kujadiliana 
namna ya kuboresha biashara ili 

kukidhi soko la dunia na namna 
ya kukabiliana na changamoto 
zilizopo. Pia, hala hiyo iliwaku-
tanisha wafanyabiashara mbal-
imbali wa mazao ya kilimo 
na usindikizaji vyakula  wal-
ipewa mafunzo ya usimamizi, 
maarifa ya biashara, utayari wa 
uwekezaji na fursa za mtandao 
ili kuanzisha viwanda na kuikia 
lengo la kukuza uchumi wa taifa.

Laiser alisema, lengo la hala 
hiyo pia ni kutoa elimu kuhusu 
usimamizi wa biashara zao na 
kuwakutanisha wajasiriamali 
kutoka ndani na nje ya nchi ili 
kujifunza namna wanavyoweza 

kuikia malengo yao. 
“Sisi CEED kazi yetu ni kuwai-

nua wajasiriamali mbalimbali 
nchini hasa wa mazao ya kilimo 
pamoja na mifugo. Leo tupo 
hapa kwa ajili ya kuwapa elimu 
ya usimamizi wa biashara zao 
hasa zinapokuwa kubwa kwa-
sababu biashara inapokuwa 
kubwa changamoto nazo zi-
naongezeka,” Fred alisema.

Kwa upande wa washiriki, 
Elizabeth Swai, alisema anafan-
yabiashara ya kuku na kwamba 
mafunzo hayo kutoka kwa 
wataalam wa kimataifa yatamu-
wezesha kuendeleza biashara 

yake.
“Kuwa mjasiriamali kuna 

changamoto mbalimbali, hasa 
kipindi ambacho  biashara yako 
inakua changamoto zinakuwa 
ngumu zaidi. Kama mjasiriamali 
ni muhimu sana kujibadilisha 
mawazo kila wakati ili kutoa 
huduma bora au bidhaa bora 
kushindana katika soko”. Eliza-
beth alisema.

Jumla ya wajasiriamali 70 
nchini, wameshapata  mafun-
zo ya usimamizi wa biashara, 
ushauri kitaalamu, elimu ya fed-
ha, masoko tangu kuanzishwa 
kwa mpango huo mwaka  2017.
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HABARI ARUSHA

Na Cynthia Mwilolezi,    
ARUSHA

NAIBU Waziri wa Elimu, Say-
ansi na Teknolojia, Willium Ole 
Nasha, amekipongeza Chuo 
Kikuu cha Sayansi na Teknolo-
jia cha Mtakatifu Joseph kwa 
kutenga zaidi ya Sh. bilioni 
moja kwa ajili ya kutoa ufadhili 
kwa wanafunzi 505 kwa mwa-
ka huu wa masomo.

Vile vile, amesema fedha 
hizo zitasaidia kuongeza wigo 
wa kudahili wanafunzi wa 
Chuo Kikuu na kusaidia serikali 
katika harakati za kufadhili wa-
nafunzi.

Akizungumza jana jijini Aru-
sha, wakati akifunga maonye-
sho ya siku tatu ya teknolojia 
yaliyoandaliwa na chuo hicho, 
Ole Nasha alisema chuo hi-
cho kinajitahidi kuendana na 
malengo ya serikali ya kufundi-
sha wanafunzi kubuni miradi 
itakayofanikisha uanzishwaji 

wa viwanda.
Alisema kitendo cha chuo 

hicho kuhakikisha kila mwa-
nafunzi anayesoma chuoni 
hapo hamalizi bila kubuni 
mradi utakaoleta tija kwenye 
jamii, ni jambo zuri na litaha-
rakisha maendeleo ya nchi, 
kwa kuwa vijana hao wataenda 
kujiajiri na kuwa waajiri. Alitoa 
wito kwa vyuo vingine nchini 
kuiga mfano huo kwa kuhakiki-
sha wanafunzi wanabuni vitu 
vitakavyoleta tija katika jamii 
hata baada ya wao kumaliza 
masomo yao.

“Pamoja fedha hizi zitanu-
faisha wanafunzi wanaojiunga 
na chuo hiki tu, lakini kama 
serikali tunapongeza sababu 
wataongeza idadi ya wanachuo 
wanaojiunga na vyuo vikuu,” 
alisema. Pia, aliwaasa wanafun-
zi wanaoomba maombi ya kuji-
unga na vyuo vikuu nchini ku-
hakikisha wanajaza fomu zao 
wenyewe badala ya kuwaachia 

watu walioko kwenye Inter-
net ambao baadhi yao hawana 
uelewa wa kujaza fomu hizo na 
kusababisha wakose mikopo 
au vyuo kwa kukosea.

“Mkijaza wenyewe mtakuwa 
makini, lakini mkiachia watu 
wa migahawa au Internet wata-
jaza kimakosa sababu hawana 
maslahi na hicho kitu una-
choomba,” alisema.

Aliiagiza Tume ya Sayansi na 
Teknolojia kuangalia ubunifu 
unaofanywa katika chuo hicho 
na kusaidia kupeleka katika 
utekelezaji wa miradi kwa ku-
wasaidia wanafunzi hao.

“Hapa nimeona ubunifu 
mwingi wa miradi zaidi ya 
250 sasa hii ikipata ufadhili 
na kuboreshwa tutasaidia wa-
nafunzi wetu kupata miradi 
na jamii kupata ufumbuzi wa 
matatizo yanayowakabili na 
ipo miradi mingi mipya Tume 
ya Sayansi na teknolojia njoni 
muone vitu vipya msaidie 

kuanzisha miradi ya uzalishaji,” 
alisema.

Rais wa Chuo hicho, Dk. 
Thomson Ananth, alisema 
fedha zilizotengwa kwa ajili 
ya ufadhili wa wanafunzi hao 
zitasaidia  505 kati ya hao 300 
wa kike. Kaimu Makamu Mkuu 
wa Chuo hicho, Prof. Innocent 
Ngalinda, alisema wameamua 
kutoa ufadhili huo kusaidia 
wanafunzi ambao wanatoka fa-
milia duni zisizo na uwezo wa 
kulipia mikopo.

Pia alisema wanatoa kipaum-
bele kwa wanafunzi bora ki-
taifa wa kidato cha nne na sita 
watakaojiunga na chuo chao 
kwa kulipiwa ada.

“Lakini ufadhili huu hatutaki 
mtoto abweteke kila mwaka wa 
pili atawekwa kwenye mchujo 
kwa kuangalia kiwango cha 
ufaulu wako, hivyo lazima uji-
tahidi kusoma ili uendelee na 
ufadhili wetu kwa miaka mi-
tano,” alisema.

Ole Nasha akisifia chuo cha Mtakatifu Joseph

Na Cynthia Mwilolezi,       
ARUSHA

S
ERIKALI imewatoa hofu 
wafanyakazi wa migodi 10 
ya Kampuni  ya  Tanzanite 
One, wanaodai mishahara 

miezi 22 kwa kuwahakikishia 
baada ya kufunguliwa kwa migodi 
yao watapata maslahi bora.

Akizungumza mwishoni mwa 
wiki, Naibu Waziri wa Madini, 
Stanslaus Nyongo, katika eneo 
la migodi hiyo, iliyopo Mirerani 
wilayani Simanjiro, alisema ni 
vema kila mmoja wao akafahamu 
kuwa Serikali ndio ilifunga migodi 
hiyo, baada ya kuona kuna hitaji la 
kuboresha mikataba iliyopo.

“Nikweli kufungwa kwa migodi 
yenu kumesababisha hali ngumu 
kwenu, ila nawapongeza kwa 
uvumilivu mlioonyesha, lakini 
nataka mfahamu kuwa ili dha-
habu ing’ae ni lazima ipite kwenye 
moto na moto ndio huo mnaopi-
tia sasa, ila endeleeni kuvumilia 
mtapata neema baada ya kumal-

izika kwa utengenezaji mikataba 
mingine,”alisema.

Alisema serikali ilifunga migodi 
hiyo ili kujipanga upya na kuanga-
lia rasilimali hiyo itakavyoneeme-
sha nchi kwa kupata mapato 
yenye tija kwa kutoza tozo sahihi 
badala ya kutoza asilimia nne.

Pia inataka kuhakikisha serikali 
inapata gawio la asilimia 16, am-
bayo itainua uchumi wa nchi na 
hatimaye  kutekeleza miradi ya 
maendeleo.

Vile vile, alisema baada ya ku-
malizika kwa taratibu za kubore-
sha za kisheria, serikali itahakiki-
sha wafanyakazi hao wanalipwa 
stahiki zao na kurudishwa kazini 
kama vile Rais John Magufuli ana-
vyosisitiza utoaji ajira nchini kip-
aumbele ni kwa wazawa.

Nyongo pia aliagiza Shirika la 
Madini la Taifa (STAMICO) na 
Kampuni ya TML, kuhakikisha wa-
nalipa wafanyakazi hao ndani ya 
miezi mitatu, baada ya kumaliza 
taratibu za kumtafuta mwekezaji 
mwingine ambaye amepatikana 

na yupo katika hatua za mwisho 
za kukamilisha.

“Pamoja waajiri wenu wame-
omba miezi miwili, lakini mimi 
nawaongezea mwezi mmoja iwe 
mitatu muwe mmelipwa misha-
hara yenu na hapo naamini kila 
kitu kitakuwa kimekamilika, 
naomba muendelee kuwa wavu-
milivu mlikotoka mbali na mna-
koenda karibu,” alisema.

Mkuu wa Wilaya ya Simanjiro, 
Zephania Chaula, aliwatuliza wa-
fanyakazi na kuwataka kuondoa 
wasiwasi kwa sababu serikali 
inawalinda kila mmoja wao na 
kuhakikisha kila mmoja anapata 
haki zake stahiki.

Mwenyekiti wa Chama cha Wa-
fanyakazi STAMICO tawi la Tan-
zanite One, Peter Salanjo, alisema 
kilio chao kikubwa wafanyakazi 
hao ni mishahara ya miezi 22 tan-
gu Januari mwaka 2018 hadi sasa, 
jambo linalowafanya  kuishi kwa 
mateso na kushindwa kumudu 
gharama za shule za watoto wao.

Mmoja wa wafanyakazi hao 
ambaye pia ni mmoja wa viongozi 
wa wafanyakazi katika kampuni 
hiyo, Antony Maswi, alimpongeza 
Rais kwa kuboresha miundom-
binu ya masuala mbalimbali na 
kumuomba pia kupitia mabore-
sho inayofanya katika mgodi huo 
kuhakikisha wafanyakazi hao wa-
nalipwa mishahara yao ili waon-
dokane na mateso.

Nao wamiliki wa kampuni hiyo 
ambao ni wazawa wa Kampuni 
ya Madini ya Tanzania Limited 
Tanzanite One (TML), Hussein 
Gonga na Faisali Juma, waliwa-
hakikishia wafanyakazi hao ku-
walipa mishahara yao baada ya 
miezi miwili ijayo, baada ya ku-
kamilisha taratibu za kisheria za 
kumpa mwekezaji mwingine am-
baye kimsingi amekubali kubeba 
gharama zote.

Walisema pia mbali na kuwali-
pa katika mazungumzo wameon-
gea naye amekubali kuwaajiri wa-
fanyakzi hao wote katika kampuni 
hiyo baada ya kuanza kazi.

Wafanyakazi Tanzanite One waondolewa hofu

xxx

Arumeru yapunguza vifo
vya mama na mtoto
Na Mwandishi Wetu, ARUSHA 

SERIKALI wilayani Arumeru 
imefanikiwa kupunguza vifo 
vya mama na mtoto, baada 
ya kuboresha huduma za 
afya wilayani humo, iki-
wamo dawa na vifaa muhimu 
vinavyotumika wakati mama 
anajifungua.

Akizungumza mwishoni 
mwa wiki wakati wa uzin-
duzi wa kampeni maalum ya 
kitaifa ya kuzuia vifo vya 
mama na mtoto, inayojulika-
na kwa jina la ‘ Jiongeze, tu-
wavushe Salama’, iliyofanyika 
katika ofisi za Halmashauri 
ya Meru, Mganga Mkuu wa 
Halmashauri hiyo wilayani 
Arumeru, Dk. Maneno Focus, 
alisema huduma hizo zime-
boreshwa kwa asilimia 98.

“Katika wilaya yetu tuna-
taka kutokomeza vifo vya 
mama na mtoto na tunafanya 
hivi kwa vitendo, katika 
kipindi cha Januari hadi Juni 
2019, tumepata vifo viwili 
pekee vya watoto ikilingan-
ishwa na kipindi kama hicho 
mwaka 2018, watoto wa-
tano walikuwa wamefariki,” 
alisema. Hata hivyo, alisema 
pamoja na takwimu hizo bado 
kumekuwa na changamoto 
ya upatikanaji wa taarifa 
sahihi na kwa wakati, kutoka 
kwenye jamii hususani kwa 
wazazi ambao hawafiki kwe-
nye vituo vya afya kwaajili 
ya kupata huduma.

Dk. Maneno alisema 
kampeni hiyo imelenga 
kuongeza uwajibikaji wa 
viongozi wa kisiasa, kidini, 
kijamii na wadau wote ku-
wajibika na kuhakikisha vifo 
vya mama na mtoto vina-
dhibitiwa na kufuatiliwa na 
kila mmoja kushiriki kuvizuia.

“Halmashauri ya Meru  
inatarajia kuongeza huduma 
jumuishi za kujifungulia (Ce-
Monc), katika kituo cha afya 
cha USA – RIVER, ambacho 
majengo ya huduma muhimu 
yamekamilika, tunaamini hadi 
kufikia mwakani hakutakuwa 
na vifo vya mama wala mtoto 
wilayani kwetu,”alisema.

Mkuu wa Wilaya ya Aru-
meru, Jerry Muro alisema, 
Wilaya ya Arumeru, imeazi-
mia kuboresha huduma za 
afya na mikakati iliyopo ni 
kuhakikisha kila kata inakuwa 
na kituo cha afya na kila kijiji 
kinakuwa na zahanati.

Muro aliwaagiza viongozi 
wa Hospitali ya Meru, ku-
weka katika mbao za hospi-
tali matangazo ya katazo la 
watendaji wa afya hospitalini 
hapo, kutumia simu wakati 
wa kazi na kuwataka kutumia 
lugha nyenyekevu kwa wag-
onjwa na kwa kufanya hivyo, 
utekelezaji wa kaulimbiu ya 
kampeni hiyo ya ‘jiongeze 
tuwavushe salama’ itakuwa 
imetekelezwa vizuri.

Aliyekuwa 
Katibu 
Mwenezi wa 
Chadema 
wilayani 
Simanjiro 
mkoani Man-
yara, Am-
brose Ndege 
ambaye 
aliondoka na 
kujiunga CCM 
(kulia), akiwa 
na Diwani 
wa Kata ya 
Endiamtu, 
Philemon 
Oyogo (kati-
kati), baada 
ya kurejea 
tena Chade-
ma jana. 
PICHA: GIFT 
THADEY
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HABARI KILIMANJARO

Na Mary Mosha, SAME

WAZIRI wa Nchi, Ofisi 
ya Waziri Mkuu anayeshu-
ghulikia Sera, Bunge, Ajira 
na Watu wenye Ulemavu, 
Jenista Mhagama, ameagiza 
ifikapo Agosti 15, mwaka 
huu, viwango vya mishahara 
katika kiwanda cha kuchaka-
ta mkonge cha Hassan Sisal 
Estates kilichoko Same, viwe 
vimerekebishwa.

Kiwanda hicho kinamiliki-
wa na Kampuni ya Mohamed 
Enterprises (MeTL) na kina 
wafanyakazi 500 katika 
mashamba ya mkonge.

Akizungumza jana baada 
ya kukutana na menejimenti 
na wafanyakazi wa kiwanda 
hicho, Waziri Mhagama 
alizitaka mamlaka husika 
kuhakikisha kabla ya  tarehe 
hiyo wawe wamemaliza kazi 
ya kutoa elimu juu ya viwan-
go vya mishahara,  upimwaji 
wa afya na kuundwa kwa 
vyama vya wafanyakazi.

“Mbali na kupewa elimu 
na kuanzisha vyama vya 
wafanyakazi, hakikisheni 
wafanyakazi wote wan-
apimwa afya zao, kabla na 
baada ya kumaliza kazi na 
watendaji wote wapewe vi-
faa vya usalama kazini. NSSF 
(Shirika la Taifa la Hifadhi 
ya Jamii) natoa wiki mbili 
mhakikishe mmepokea 
malipo yote kutoka kwa 
waajiri wao,” aliagiza.

Julai 19, mwaka huu, Wa-
ziri Mkuu Kassim Majaliwa, 
alimwagiza Waziri Mhagama 
kwenda katika kiwanda 
hicho kushughulikia haraka 
malalamiko ya wafanyakazi 
hao ambao wanadai kunyo-
nywa mishahara yao kam-
puni za uwakala za Upami na 
Unique.

 Pia alimtaka waziri huyo 
kupitia upya mikataba ya 
ajira ya wafanyakazi hao na 
kujiridhisha kama inalingana 
na kazi wanayoifanya na 
ikiwezekana asimamie ifu-
muliwe na kuandikwa upya. 

Aidha, Mshauri na Meneja 
wa Kiwanda hicho, Ndekir-
wa Nyarialiahidi, aliahidi  
kuyafanyia kazi maelekezo 
hayo yaliyotolewa na Waziri 
Mhagama kabla ya tarehe 
husika.

Akiwa katika kiwanda 
hicho, Meneja wa Mamlaka 
ya Afya na Usalama Mahali 
pa Kazi (OSHA) wa Kanda 
ya Kaskazini, Juma Ma-
neno, alimhakikishia waziri 
kuwa  atazipatia ufumbuzi 
changamoto zilizowasilishwa 
kwake, kabla ya tarehe 
husika.

Waziri aagiza 
kiwanda 
kurekebisha 
mishahara 

Mkuu wa Wilaya 
ya Nyamagana, 
Dk. Phillis Nyimbi, 
akizungumza na 
wananchi wa 
kata ya Kirumba 
Wilaya ya Ilemela 
jijini Mwanza 
mwishoni mwa 
wiki wakati 
alipomwak-
ilisha mkuu wa 
mkoa huo, John 
Mongella, katika 
kufunga kampeni 
ya ‘nyumba ni 
choo’ iliyoanza 
Julai 7 na kufika 
katika kata 30 na 
kuhitimishwa Julai 
26, kampeni hiyo 
inaendelea kupita 
kila mkoa ambapo 
siku ya jumapili 
28 itaanza Mkoa 
wa Mara. PICHA: 
ELIZABETH FAUS-
TINE

Pombe yaelezwa chanzo homa ya ini 

Na Godfrey Mushi, ROMBO

S
ERIKALI imezuia uvunaji 
na uuzaji wa ndizi changa 
katika Wilaya ya Rombo, 
mkoani Kilimanjaro na 

kuagiza maoisa ugani na Hal-
mashauri ya Wilaya hiyo kuanza 
udhibiti wake hasa katika soko la 
Mamsera.

  Mkuu wa Wilaya ya Rombo, 
Agness Hokororo, alieleza masiki-
tiko yake jana muda mfupi kabla 
hajazindua machapisho mbalim-
bali yanayohusu mradi wa ubore-
shaji wa migomba wilayani humo, 
unaotekelezwa kwa miaka minne 
na Taasisi ya Utaiti wa Kilimo 
Tanzania (Tari-Tengeru).

“Tunasema ndizi ni chakula, 
ajira na biashara lakini nimetem-
belea kwenye masoko nimekuta 
ndizi changa zinavunwa, labda 

mniambie ni sawa sawa kuvuna 
ndizi changa? Inatakiwa pale kwe-
nye migomba ikae muda gani? 
Naambiwa na wataalam pale in-
apozaa inategemea, lakini ni miezi 
mitatu.   “Ukienda pale Kariakoo 
shimoni (Dar es Salaam), utakuta 
milima ya ndizi na maparachichi 
yanayotoka Rombo na yanayoto-
ka katika maeneo mengine, lakini 
tunaambiwa kwa kiasi kikubwa 
yanatoka kwetu na hasa yanayou-
zwa soko la Mamsera,” alisema.

  Kutokana na hali hiyo, 
Hokororo ameagiza maoisa 
ughani na Mkurugenzi Mtendaji 
wa Halmashauri ya Wilaya hiyo, 
kuanza kudhibiti uvunaji huo, 
akisema anadhani ni muhimu ku-
fanya hivyo kwa sasa ili kuwa na 
uhakika wa chakula.

 “Najua wakulima na wananchi 
huwa hawapendi tukidhibiti, 

lakini naomba niwashawishi 
tunapovuna mazao machanga 
tunapata hasara kwa sababu hu-
wezi kwenda kuiuza katika ile bei 
ambayo umeitarajia. Lakini pia tu-
najitengenezea njaa, suala la kuwa 
na uhakika wa chakula kama am-
bavyo wataalam wanasema lin-
aweza kuwa changamoto, uache 
kuvuna ndizi changa,” alisisitiza. 

Akizungumza kwa niaba ya 
Mkurugenzi Mkuu wa Taasisi ya 
Utaiti wa Kilimo Tanzania (Tari), 
Dk. Geofrey Mkamilo, Meneja 
wa Tari-Tengeru, Dk. Stephano 
Kuoko, alisema mradi wa kubore-
sha migomba katika Wilaya ya 
Rombo ulianza kutekelezwa mwa-
ka 2017 na utaikia ukomo mwaka 
2020. Kwa mujibu wa Dk. Kuoko, 
mradi huo wa unafadhiliwa na 
Taasisi ya Kimataifa ya Bill & Mel-
linda Gates na washirika ambao 

ni Taasisi ya Utaiti wa Kilimo ya 
Kawanda-Uganda (NARO) na Tari. 

Katika mradi huo unaowahusi-
sha pia wadau wengine ambao ni 
Taasisi ya Kimataifa ya Mazao ya 
Kitropiki (ITTA), Biodiversity na 
Cabi ambayo inajishughulisha na 
usambazaji wa taarifa na kuikisha 
teknolojia kwa wakulima, kata zi-
lizoguswa na mradi huo ni Mam-
sera, Chala, Mengwe, Mengeni, 
Mandan na Aleni. 

“Matarajio yetu ni watu kubadi-
lika kiuchumi, kwamba watabadi-
lika sasa kwa sababu watakuwa 
wakizalisha ndizi kwa kutumia 
mbinu bora zaidi na za kisasa zai-
di. Uzalishaji wa ndizi utaongeze-
ka, kama ulivyoona kwamba sasa 
hivi wastani ni kama tani 10 kwa 
kila hekta moja ya ndizi, lakini sisi 
tunalenga ikibidi hata kuikisha 
tani 69,” alisema Dk. Kuoko

DC apiga ‘stop’ uuzaji ndizi changa

Na Godfrey Mushi, MOSHI

  DAKTARI Bingwa wa ma-
gonjwa ya ndani na mbobezi wa 
uchunguzi wa homa ya ini wa 
Hospitali ya Rufani ya Kanda ya 
KCMC, Dk. Elichilia Shao, amese-
ma matumizi ya pombe kali ni 
moja ya sababu zinazochangia 
kwa kiasi kikubwa mtu kupata 
maambukizi ya ugonjwa wa homa 
ya ini. 

Akizungumza jana wakati wa 
maadhimisho ya Siku ya Homa 
ya Ini katika viwanja wa hospitali 
hiyo, Dk. Shao alisema ugonjwa 
huo unasababishwa na vitu mbal-
imbali ikiwamo virusi vya Hepati-
tis B na C na maambukizi mengine 
ya bakteria kama fangasi (kuvu) 
na matumizi ya pombe kali.

 “Homa ya ini ni tofauti na ule 
ugonjwa wa manjano, tunachang-

anya. Watu wanaikiri mara nyingi 
kwamba maambukizi ya Hepatitis 
B au C ambayo inaleta shida kwe-
nye macho yanakuwa na manja-
no, kwamba ile homa ya manjano 
ndiyo homa ya ini. 

“Si kila mtu mwenye manjano 
kwenye mapafu yake kwamba 
ana maambukizi ya virusi vya 
Hepatitis B au C. kuna vyanzo 
vingine vingi vinaweza kusaba-
bisha manjano kwenye macho 
ikiwemo saratani ya kongosho 
na magonjwa mengine ya virusi, 
ni tofauti. Kitu kingine kinaweza 
kuleta madhara ni dawa ambazo 
mtu anatumia kwani  anaweza 
kupata manjano kwenye macho 
yake,” alisema. 

 Duniani kote watu milioni 257 
wanaoishi na virusi vya Hepatitis 
B  kulinganisha na watu milioni 37  
wanaoishi na virusi vya Ukimwi. 

Kwa Tanzania ukubwa wa maam-
bukizi ni asilimia 4.5 licha ya 
kwamba imejitahidi kutoa chanjo.

  Kihistoria, Hepatitis B iligun-
dulika mwaka 1967 na chanjo 
yake iligundulika mwaka 1969. 
Tangu hapo chanjo yake imeku-
wa ikifanya kazi tangu miaka ya 
80 na kwa miongo mitatu sasa, 
kuna chanjo ambayo inaaminika 
na ambayo inatusaidia kuepuka 
watu wasipate maambukizi ya 
homa ya ini. 

Kwa mjibu wa Mkuu wa Idara 
ya Uhusiano ya KCMC, Gabriel 
Chisseo, kwa siku moja tu ya Julai 
27 ambayo Hospitali ya Rufaa ya 
KCMC  na Chuo Kikuu Kishiriki 
cha Kikristo cha Tiba Kilimanjaro 
(KCMCo) kilipoendesha upimaji, 
wananchi waliojitokeza waliikia 
1,100 na kwa siku ya pili walita-
rajia kupokea zaidi ya wananchi 

2,000.
  Katika maadhimisho hayo, 

Katibu Mtendaji wa Shirika la 
Msamaria Mwema (GSF) na Mku-
rugenzi Mkuu wa Hospitali ya 
KCMC, Dk. Gilleard Masenga, 
alitangaza ‘neema’ kwa wazee 
20 watakaogundulika hawana 
maambukizi ya homa ya ini kuwa  
watapewa chanjo bure.

  Dk. Massenga alisema kwa 
Tanzania ukihesabu watu 100, 
wanne kati yake wana tatizo la 
homa ya ini. Alisema Hospitali 
ya Rufaa ya KCMC, Chuo Kikuu 
Kishiriki cha Kikristo cha Tiba 
Kilimanjaro na Taasisi ya Utaiti 
ya KCMC kwa pamoja wameona 
umuhimu huo na wameamua 
kugharamia vipimo na utoaji wa 
elimu kwa jamii ya Watanzania 
katika kuunga mkono serikali ya 
Rais Dk. John Magufuli.



isikupite

Mwekezaji wa mabingwa 
wa Ligi Kuu Tanzania Bara, 
Simba, Mohammed Dewji ‘MO’ 
amesema hana nia yoyote ya 
kuondoka katika klabu hiyo 
na kuwataka wanachama na 
mashabiki wa Wekundu wa 
Msimbazi kutokuwa na wasi-
wasi. Mfanyabiashara huyo pia 
amewataka mashabiki wa klabu 
hiyo kujitokeza kwa wingi 
katika Tamasha la Simba Day 
litakalofanyika Agosti 6 mwaka 
huu.

ZILIZOPANDA NA KUREJEA ZITAHIMILI VISHINDO VYA LIGI?   UK.18
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Kiungo wa Manchester United, Paul Pogba (kushoto), akijiandaa kumtoka beki wa Inter Milan, Samuele Longo, katika 
mechi ya kirafiki iliyochezwa wiki iliyopita. United ilipata ushindi wa bao 1-0. PICHA: MTANDAO

NAKUACHA...
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WANAOSAKA UHAMISHO KWA UDI NA UVUMBA

LONDON, England

N
AHODHA wa Arsenal, Lau-
rent Koscielny aligoma kusa-
firi na timu kwenye kwenye 
ziara ya kujiandaa na msimu 

mpya nchini Marekani.
Dirisha la usajili wa majira ya joto 

barani Ulaya linaendelea kupamba 
moto na tayari kuna usajili wa mamil-
ioni ya pauni unaohusisha wachezaji 
wenye majina makubwa umefanyika.

Tayari miamba ya soka Hispa-
nia klabu ya Barcelona imemsajili 
mshambuliaji wa Ufaransa, Antoine 
Griezmann kutoka klabu pinzani ya 
Atletico Madrid kwa kitita cha euro 
milioni 120.

Atletico kwa upande wao wame-
tumia kitita cha pauni milioni 126 
kumsajili Joao Felix mwenye miaka 19 
kutoka Benfica ya Ureno.

Lakini kama ilivyokuwa katika mi-
simu iliyopita, kuna nyota wakubwa 
ambao wanataka kuhama ama wa-
nahusishwa na uhamisho wa fedha 
nyingi lakini mpaka sasa bado hakuna 
kilichofikiwa.

Kuna nyota ambao wanaonekana 
kusaka uhamisho kwa nguvu zote. 
Nyota hao wamegoma kuungana ama 
wameachwa na timu zao katika kipin-
di hiki cha kujiandaa na msimu mpya 
wa 2019/2020.

Laurent Koscielny
Huyu ni nahodha wa washika bun-

duki wa London klabu ya Arsenal.
Koscienly mwenye miaka 33 aliji-

unga na Arsenal mwaka 2010 na bado 
yungali na mkataba na klabu hiyo 
mpaka mwishoni mwa msimu wa 
2019/2020.

Hata hivyo, ameweka wazi nia yake 
ya kutaka kuondoka klabuni hapo ka-
tika dirisha hili la usajili.

Nahodha huyo ameenda mbali kwa 
kufikia hatua ya kugoma kusafiri na 
timu kwenye kwenye ziara ya kuji-
andaa na msimu mpya nchini Mare-
kani. Katika taarifa kwa vyombo vya 
habari, Arsenal ilieleza kusikitishwa 
kwake na hatua hiyo ikisema ni “kiny-
ume kabisa na maelekezo yetu kwa 
mchezaji.”

Klabu tatu za nchini Ufaransa Bor-
deaux, Rennes na Lyon zimeonesha 
nia ya kutaka kumsajili mchezji huyo.

Inaarifiwa kuwa Bordeaux imempa 
ofa ya mkataba wa miaka mitatu.

Mchezaji nyota wa zamani wa Ar-
senal, Ian Wright amemtahadharisha 
Koscienly kuwa matendo yake ya sasa 
yatamfanya afute kumbukumbu zote 
nzuri alizojijengea kwenye mioyo ya 
mashabiki wa Arsenal kwa miaka 9.

Mauro Icardi
Tofauti na Koscienly, Icardi alivuli-

wa unahodha wa klabu yake Februari 
mwaka huu.

Icardi naye hayupo kwenye kam-
bi ya maandalizi ya Inter Milan na 
mshambuliaji huyo anatarajiwa kuu-

zwa kwenda klabu nyengine hivi ka-
ribuni.

Icardi amekubaliana na uongozi 
wa klabu hiyo kutokuwa sehemu ya 
kambi ya maandalizi.

Juventus ndiyo imekuwa ikitajwa 
zaidi katika mbio za kumsajili lakini 
mpaka saasa hakuna mazungumzo 
rasmi yaliyofanyika.

Napoli pia wanahusishwa na kum-
taka sawia na AS Roma japo itakuwa 
vigumu kwa Icardi kwenda Roma 
ambao hawatashiriki Klabu Bingwa 

Ulaya msimu ujao.

Pogba na Lukaku
Alipoulizwa na waandishi wa 

habari mwishoni mwa wiki iliyopita 
juu ya mustakabali wake katika kiko-
si cha Man United, Lukaku akajibu: 
“subirini wiki ijayo mtajua kitu.”

Lukaku amekuwa akihusishwa na 
kuhamia katika klabu ya Inter Mi-
lan na imefahamika kuwa uhamisho 
wake utategemea na kitakachotokea 
kwa Icardi.

Hivyo endapo Icardi atauzwa wiki 
hii ni dhahiri kuwa uhamisho wa Lu-
kaku kujiunga na klabu hiyo utakuwa 
umeiva.

Lukaku ameambatana na kikosi 
cha United kwa sasa kilichopo kwe-
nye ziara ya maandalizi ya msimu 
mpya nchini Australia na Singapore.

Mshambuliaji huyo hakuwa na 
wakati mzuri msimu uliopita na ame-
kuwa akishutumiwa kwa kushuka ki-
wango.

Kwa upande wa Pogba kumekuwa 
na sarakasi za kutosha na zilikolea 
pala mchezaji huyo aliposema mwezi 
uliopita kuwa ‘’sasa inaweza kuwa 
muda mzuri wa kuhamia sehemu ny-
ingine’’.

Ni dhahiri kuwa si kocha Ole Gun-
nar Solskjaer wala uongozi wa Man 
United unaotaka mchezaji huyo nyota 
kuondoka Old Trafford katika dirisha 
hili la usajili la majira ya joto.

Wiki iliyopita, wakala wa mchezaji 
huyo Raiola aliliambia gazeti la The 
times kuwa mchezaji wake anataka 
kuondoka, na klabu hiyo inajua fika 
nia ya mteja wake.

Vilabu vya Real Madrid na Juventus 
vinaripotiwa kutaka kumsajili kiungo 
huyo Mfaransa mwenye miaka 26 
japo hakuna kati yao ambaye ame-
peleka maombi rasmi ya kutaka kum-
nunua.

TIMU ya Azam FC ya jijini Dar es Salaam ambayo 
ilianzishwa mwaka 2008, imefanikiwa kucheza 
fainali za Kombe la Kagame mara tatu mfululizo na 
ikichukua taji hilo mara mbili mfululizo.
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WACHEZAJI wa Arsenal, Mesut 
Ozil na Sead Kolasinac wameripoti-
wa kuvamiwa na genge la majam-
bazi katika jaribio la wizi wa gari 
katika barabara za mji wa London 
nchini England.

Klabu ya Arsenal imethibitisha 
kuwa wachezaji wake Ozil na Ko-
lasinac walilengwa na majambazi 
hao waliokua wamejihami, lakini 
hawakujeruhiwa katika tukio hilo.

Kanda ya video iliyosamba-
zwa kwenye mitandao ya kijamii 
inamuonesha Kolasinac akipigana 
na na wanaume wawili waliokuwa 
wamejihami kwa visu.

Mchezaji huyo pia anaonekana 
akiruka kutoka kutoka kwenye gari 
kukabiliana na wanaume waliokuwa 
wameficha nyuso zao na ambao 
walikuwa na njama ya kuwaibia.

Msemaji wa polisi wa jiji la Lon-
don amesema: “Tumepata taarifa 
kuwa washukiwa waliokuwa juu ya 
pikipiki walijaribu kumuibua mtu 
aliyekuwa akiendesha gari.

Hakuna mshukiwa yeyote ali-
yekamatwa kufikia sasa .

Kolasinac na Ozil ni wachezaji wa 
kwanza wa soka kuvamiwa katika 
barabara za London.

Ozil na 
Kolasinac 

wavamiwa na 
majambazi

NJE YA UWANJA

Na Adam Fungamwango

T
AYARI klabu za Simba na 
Yanga zimepeleka majina ya 
wachezaji watakaowatumia 
kwa msimu ujao wa mashinda-

no ya kimataifa ya Ligi ya Mabingwa 
Afrika pamoja na Kombe la Shirikisho.

Zimebaki pia siku chache tu kabla 
usajili wa Ligi Kuu Tanzania Bara uka-
milike. Usajili wa Ligi Kuu utakamilika 
Julai 31 mwaka huu.

Lakini kwa hali jinsi ilivyo ni kwamba 
Simba na Yanga hazitoongeza mchezaji 
yoyote kwenye Ligi Kuu badala yake 
zitawatumia wale wale ambao majina 
yao yamepelekwa CAF kwenye ligi pia.

Wanachama na mashabiki wa klabu 
hizo wameshajua majina ya wachezaji 
wote, wa kigeni na wa kibongo.

Hata hivyo kuna baadhi ya majina 
ambayo awali yalikuwa yanatajwa kuta-
ka kusajiliwa na klabu hizi kwa nyakati 
tofauti, lakini hazikufanikiwa kwa saba-
bu moja au nyingine.

Moja ya sababu ni kushindwa dau, 
kuwa na mikataba na klabu zao, ku-
wahiwa na klabu zingine na sababu 
zingine zinazofanana na hizo.

Hawa ndiyo baadhi ya wachezaji am-
bao saini zao zilikuwa zinahitajiwa sana 
kwa klabu za Simba na Yanga, lakini zi-
kaota mbawa.

1. Walter Bwalya-Simba
Ni msimu wa tatu sasa wanachama na 

mashabiki wa Simba wanaimba jina la 

mchezaji huyu. Ni straika hatari wa 
Nkana FC na msimu uliopita aliichezea 
timu hiyo  dhidi ya Simba na kufunga 
bao pamoja na timu yake kutolewa.

Msimu huu ilionekana Simba kuwa 
karibu zaidi kumsajili kiasi hata baadhi 
ya magazeti kuandika kuwa tayari dili 
limekamilika.

Hata, hivyo taarifa kutoka ndani 
ya Simba zikasema kuwa klabu hiyo 
imeshindwa kutokana na dau kubwa 
ililotajiwa kutoka kwa klabu ya Nkana 
FC.

Taarifa zilizotoka kabla ya kwenda 
mitamboni ni kwamba tayari Bwalya, 
raia za Zambia mchanganyiko na Jam-
huri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC), 
amemwaga wino kwenye klabu ya El-
Gouna ya nchini Misri.

2. Meddie Kagere-Yanga
Kocha Mkuu wa Yanga Mwinyi Za-

hera alisema kabla hajaondoka alia-
cha maagizo kwa viongozi kama kuna 
uwezekano kumsajili straika hatari 
wa Simba, Meddie Kagere kwa ajili ya 
msimu ujao wa ligi.

Hata hivyo, maagizo hayo yalikuwa 
magumu mno kama vile ngamia ku-
penya kwenye tundu la sindano, kwani 
ndiyo kwanza alikuwa anamaliza mka-
taba wa mwaka mmoja na Simba kati ya 
miwili aliyosaini. Na kama vile haitoshi, 
ameongezewa mingine miwili, hivyo 
kwa sasa ana mkataba wa miaka mitatu 
na kuivunja kwa klabu hiyo ni ngumu.

SIMBA NA YANGA 

ZIMESHINDWA 

KUWASAJILI HAWA
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3. Justin Shonga-Simba
Siku ya mwisho ya usajili wa (Caf ) kulitokea 

tetesi za Simba kuwa katika hatua za mwisho 
kumsajili straika matata Justin Shonga, raia ya 
Zambia ili kuziba nafasi ya Emmanuel Okwi.

Hata hivyo, tetesi za usajili wa mchezaji 
huyo zilianza kuyeyuka kama moshi wa sigara 
hewani na mpaka sasa Simba imebaki na wa 
idadi ile ya wachezaji 27 tu, huku straika huyo 
akiripotiwa kubaki wa timu yake ya zamani ya 
Orlando Pirates ya Afrika Kusini.

4. Jonas Mkude-Yanga
Kiungo huyu wa Simba ambaye kwa sasa 

yuko na kikosi cha timu ya taifa, Taifa Stars, 
naye alitakiwa kwenye orodha ya wachezaji 
wanaotakiwa na Zahera.

Akasema ili timu itishe msimu ujao, ina-
takiwa imsajili Mkude. Hata hivyo imemkosa 
kwani tayari ameongeza mkataba wa miaka 
miwili na Simba baada ya ule ya kwanza ku-
malizika.

5. Godfrey Walusimbi-Simba
Akiwa kwenye fainali za Kombe la Mataifa 

Afrika (Afcon)nchini Misri, Godfrey Walusim-
bi alionyesha kiwango cha juu na zikatoka 
taarifa za kutakiwa na klabu ya Simba kutaka 
kumsajili. Walusimbi ambaye anacheza beki 
wa kushoto, ilisemekana kuwa anasajiliwa ili 
kusaidiana na Mohamed Hussein ‘Zimbwe Jr’ 
kwani imeachana na Asante Kwasi.

Hata hivyo, usajili wa Gadiel Michael umezi-
ma ndoto hizo za kumsajili beki huyo ambaye 
baada ya mkataba wake na Kaizer Chiefs ku-
malizika mwaka huu.

6. Salum Aiyee-Yanga
Ni straika ambaye ameshika nafasi ya pili 

kwa ufungaji bora msimu uliopita akiwa na 
magoli 19, nyuma ya Mnyarwanda Kagere aliy-
emaliza na magoli 23.

Aiyee aliyekuwa akiichezea Mwadui FC, 
alitajwa kuwa angesajiliwa na Yanga kuwa 
mbadala ya Mkongomani Heritier Makambo 
ambaye amesajiliwa na klabu ya Horoya FC.

Wakati kila mmoja akitarajia kumuona 
akitia saini kwenye klabu ya Yanga, akaibukia 
kwenye klabu ya KMC na kuzima ndoto za 
Yanga kuipata saini yake.

7. Ramadhani Kapera-Simba
Baada ya kuwahenyesha kwenye mechi zote 

mbili za msimu uliopita ambazo Simba ilifung-
wa, benchi la ufundi na viongozi wa Simba 
walivutiwa mno na winga Ramadhani Kapera.

Hata hivyo, kwa mastaajabu ya wengi, ali-
ibukia kwenye klabu ya KMC na kutia kandar-
asi, na ndoto za Simba kumpata zikayeyuka.

8. Khassim Hamisi-Yanga
Mpaka sasa haijajulikana kama amesajiliwa 

na KMC au Azam FC, lakini klabu zote mbili zi-
likuwa zinahitaji saini yake. Hata hivyo kabla 
ya KMC na Azam FC kumkomalia Yanga ili-
kuwa ikimhitaji kwa udi na uvumba. Lakini il-
ionekana kama upepo umebadilika, baada ya 
kuanza kusajili zaidi wachezaji kutoka nje ya 
nchi kuliko wazawa.

9. Haruna Shamte-Simba
Wakati dirisha la usajili likifunguliwa kuliku-

wa na taarifa ya Simba kutaka kumsajili beki 
wake wa zamani Haruna Shamte. Ni baada ya 
kuonyesha kiwango kizuri, akiwa na Lipuli FC.

Ilitajwa kuwa Simba ilimtaka beki huyo 
kwa ajili ya kusaidiana na Shomari Kapombe 
ambaye ni majeruhi wa mara kwa mara. Hata 
hivyo, dili hilo limebuma.

10. Lucian William ‘Gallas’
Kulikuwa na taarifa za Yanga kumtaka kiun-

go huyu ili kuimarisha eneo la kati, lakini kadri 
siku zilivyozidi kusonga mbele ndiyo taarifa 
hizo zilivyokuwa zinafifia.

Mwishoni akaibukia kwenye klabu iliyo-
panda daraja msimu huu Polisi Tanzania, aki-
tokea Lipuli FC yeye na kocha wake Suleiman 
Matola.

Bwalya Kagere



16 17

Extra Time

LONDON, England 

 H
UKU msimu mpya ukitarajiwa kuanza 
mwezi ujao, kuna wachezaji wengi vi-
jana ambao wameonyesha vipaji vyao 
kwenye mechi za maandalizi ya msimu 

mpya.
Kila timu ina wachezaji ambao inatarajia 

msimu huu watang’ara zaidi na pengine kuwa 
nyota wakubwa.

Makala hii inakuchambulia wachezaji 11 vijana 
ambao wanatarajiwa kung’ara zaidi msimu huu 
wa Ligi Kuu 2019/20.

Joao Virginia
Anajulikana kama mtafsiri lugha kwa wachezaji 

wanzake pale Everton ambao hawajui kiingereza, 
akiwasaidia kama Bernard, Richarlison na 
wachezaji wengine, lakini Joao Virginia ambaye 
ni golikipa anatajwa kwamba ana nafasi kubwa ya 
kung’ara msimu huu.

Kabla ya kujiunga na Everton, Virginia alitumia 
muda wake kucheza katika timu za vijana za Ben-
fica na Arsenal.

Kocha, Marco Silva ameonekana kuwa na ima-
ni kubwa na kipa huyo mwenye umri wa miaka 19 
na msimu huu unaweza kumtoa zaidi.

Reece James 
Huyu ni kinda wa Chelsea ambaye msimu uli-

opita alikuwa akicheza kwa mkopo kule Wigan 
Athletic, ambako aliibuka mchezaji bora wa 
msimu katika klabu hiyo.

Ingawa yeye ni beki wa kulia, lakini James ame-
kuwa akifurahi zaidi kucheza katika nafasi ya ki-
ungo wa kati.

 Aarons
Wakati Norwich ikipanda ligi msimu uliopita 

alikuwa akicheza kama beki wa kulia, ingawa 
anaweza pia kucheza nafasi nyingine.

Alikuwa akihusishwa na mpango wa kujiunga 
na Manchester United, lakini baada ya kusajiliwa 
kwa Aaron Wan-Bissaka ataendelea kuichezea 
timu yake hiyo msimu huu.

Taylor Harwood-Bellis
Msimu huu atakuwa akikipiga pale Manches-

ter City na anaonekana kujulikana na mashabiki 
wengi wa timu hiyo.

Katika umri wake wa miaka 17, tayari beki huyo 
ameonekana kuwa na kiwango cha kuvutia katika 
mechi za maandalizi ya msimu huu na ana nafasi 
kubwa nyota yake kung’ara msimu huu.

Eric Garcia
Huyu ni mhitimu kutoka akademi ya soka 

ya Barcelona iitwayo La Masia, na ni wazi kuwa 
msimu huu ana nafasi kubwa zaidi ya nyota yake 
kupaa kwenye Ligi Kuu England akiwa na Man-
chester City.

Kocha Pep Guardiola tayari ameonyesha imani 
kubwa kwa Mwanakatalunya mwenzake huyo, na 
alimwanzisha kwenye mechi zote mbili za nusu 
fainali ya kombe la Carabao dhidi ya Burton Al-
bion msimu uliopita.

Oliver Skipp
Mashabiki wa Tottenham Hotspurs wana matu-

maini makubwa kwa Oliver Skipp ambaye kwa 
sasa ana umri wa miaka 18, kwani kwa muda 
mfupi aliopewa nafasi ya kucheza ameonyesha 
kiwango cha kuvutia.

Kocha Mauricio Pochettino kwa sasa anakuwa 
na nafasi nzuri ya uchaguzi wa viungo katika kiko-
si chake hasa baada ya ujio wa Tanguy Ndombele, 
lakini Skipp anaonekana kuwa kwenye mipango 
ya kocha huyo.

Morgan Gibbs
Huyu ni kiungo wa timu ya Wolverhampton 

Wanderers ambaye anaonekana kuwa makini 
mno dimbani na alikuwa na wakati wa kuvutia 
msimu wa 2018/19.

Amekuwa anacheza nyuma ya washambuliaji 

chokifanya Reiss na sasa msimu huu atakuwa 

katika jezi za Arsenal.

Alicheza jumla ya mechi 29 msimu wa 

2018/19, na pia alipata uzoefu wa kucheza kwe-

nye Ligi ya Mabingwa Ulaya.

Kocha Unai Emery ana nafasi nzuri ya kum-

tumia Nelson msimu huu katika safu ya usham-

buliaji.

Callum Hudson-Odoi  

Huyu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Eng-

land ambaye anatajwa kuwa  na mafanikio 

makubwa siku za usoni.

Hudson-Odoi amekubali kuongeza mkataba 

wake pale Chelsea na sasa msimu huu ana na-

fasi nzuri zaidi ya kuwika.

Msimu uliopita hakupewa nafasi ya kucheza 

kwenye mechi nyingi na kulikuwa na uvumi 

kwamba anakwenda Bayern Munich.

Lakini sasa chini ya kocha mpya, Frank Lam-

kwa kusaidia kupeleka mbele mashambulizi. Alifunga bao wakati wakiibuka na ushindi wa 4-0 dhidi ya Newcastle kwenye mechi za man-dalizi ya msimu mpya.

Phil Foden 
Nyota Phil Foden ameonekana kumvutia Guardiola kwa kiwango chake pale Manches-ter City na ana nafasi kubwa ya kuwa kwenye kikosi cha kwanza msimu huu.
Guardiola mara kwa mara amekuwa akimtaja Foden kama ni almasi ya England, kwani kiwango chake kimekuwa kikimkosha mno.
Amekuwa akicheza nyuma ya mabeki hasa unapotumika mfumo wa 4-3-3.

Reiss Nelson 
Kwenda kucheza kwa mkopo katika Ligi Kuu Ujerumani, Bundesliga, akiwa na timu ya Hoffenheim pengine ndio kitu bora zaidi ali-

pard baada ya kuondoka kwa Maurizio Sarri aliyejiunga na  Juventus anaweza kupata na-fasi nyingi zaidi ya kucheza.
Kocha Lampard tayari amemhakikishia nafasi katika kikosi chake msimu huu hali iliyomfanya akubali kusaini mkataba mpya wa miaka mitano.

Mason Greenwood 
Huyu ni kinda mshambuliaji wa  Manches-ter United na tayari ameonekana kumkuna vilivyo kocha wake Solskjaer na msimu huu ana nafasi kubwa mno ya kuwa kikosi cha kwanza cha timu hiyo.
Katika mechi za maandalizi ya msimu mpya ameonekana kuwa gumzo kwa kuo-nyesha kiwango cha kuvutia katika mechi dhidi ya  Leeds United na  Inter Milan.
Mashabiki wengi wa Manchester United sasa wanamtaka dogo huyo awe katika kiko-
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WA KUCHUNGWA LIGI 
KUU ENGLAND 2019/20

“Tunamtaka na tungependa Leroy 
Sane abakie na kuna ofa inayosubiri 
ya kuongeza mkataba wake, ila 
bado uamuzi wa kubaki au kuon-
doka hapa uko chini yake, iwapo 
anataka kuondoka anaweza kufanya 
hivyo lakini hatutafurahia,” alisema 
Kocha wa Manchester City, Pep 
Guradiola akiwaambia waandishi 
wa habari juu ya winga huyo Mje-
rumani. 

“Napenda ushindani, hakika nau-
penda. Nadhani ni jambo zuri kwa 
klabu kuwapo kwa ushindani. 
Kukiwa na wachezaji wazuri katika 
nafasi yako unalazimika kufanya 
kazi kwa juhudi zaidi kila siku, hasa 
mazoezini,  hilo linaisaidia timu 
kwenda kwenye levo za juu zaidi,” 
alisema Victor Lindelof kuhusu 
kuwania namba katika kikosi cha 
Manchester United.

‘Nilipata ofa nyingi lakini niliamua 
kujiunga na Fenerbahce kwa sababu 
ninaamini nitakuwa na furaha 
zaidi nikiwa pale. Nimezungumza 
na wachezaji mbalimbali wa timu 
hiyo na wao wamenisaidia kufanya 
uamuzi,” mshambuliaji Mjerumani 
Max Kruse wenye umri wa miaka 
31 ambaye alikuwa anawindwa na 
Liverpool alisema.

Nukuu

NYOTA 11
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tu kucheza Ligi Daraja la Kwanza il-
izishinda hata baadhi ya timu zina-
zocheza Ligi Kuu.

Haikushangaza kuona kuwa ndiyo 
timu ya kwanza kabisa kupanda Ligi 
Kuu msimu huu na itacheza kwa 
mara ya kwanza.

Timu hii ina maskani yake mkoani 
Lindi na itatumia Uwanja wa Kassim 
Majaliwa.

Hata hivyo, haitakiwi kujiamini 
sana kwa sababu mara nyingi Ligi 
Kuu huwa ni ngumu zaidi kuliko Ligi 
Daraja la Kwanza kwa sababu huku 
juu, Namungo itakuwa ikicheza dhidi 
ya timu kongwe zenye kila aina ya 
staili za kutafuta ushindi kama Simba, 
Yanga na Azam, lakini pia timu ze-
nye uzoefu kama Mtibwa Sugar na 
zingine, hivyo inabidi ikaze msuli ili 
isalie.

2. Polisi Tanzania
Ni timu nyingine iliyopanda msimu 

huu. Imeonyesha kama vile nayo im-
ejidhatiti kuja kuleta ushindani na up-
inzani kwenye Ligi Kuu. Imemchukua 
mmoja wa makocha mashuhuri 
nchini, Suleiman Matola kutoka Li-
puli na baadhi ya wachezaji kwenye 
uwezo mkubwa kutoka huko.

Ni mara ya kwanza kwa timu hii 
kupanda kama ilivyo Namungo, lakini 
pia inawakilisha timu zote za Jeshi la 
Polisi Tanzania nchini.

Ina kazi ya kufanya kwenye Ligi 
Kuu kwani, mbali na ile rekodi mbaya 
ya timu zinazopanda ni lazima moja 
iteremke, lakini pia timu za majeshi 
mbalimbali kama vile Prisons inay-
omilikiwa na Magereza, JKT Tanza-
nia inayomilikiwa na Jeshi la Kujenga 
Taifa kwa miaka ya hivi karibuni 
zimekuwa hazina ushindani na si ima-
ra kama zilivyokuwa miaka ya nyuma.

Kwa maana hiyo, Polisi Tanzania 
itabidi ijidhatiti, vinginevyo inaweza 
kurejea ilipotoka kama haikukaa vi-
zuri.

3. Kagera Sugar
Achana na habari za kushushwa 

daraja kimakosa na Shirikisho la Soka 
nchini (TFF), timu hiyo ilibidi irejee 
Ligi Kuu Tanzania baada ya kwenda 
kucheza ‘play off’ na timu ya Pamba 
ya Mwanza.

Baada ya kutoka sare ugenini, il-
ishinda nyumbani mabao 2-1 na kure-

Mshambuliaji wa Simba, John Boc-
co, ameteuliwa kuwa nahodha wa 
Timu ya Taifa (Taifa Stars), ambayo 
inashiriki mashindano ya Kombe la 
Mataifa ya Afrika kwa Wachezaji wa 
Ndani (CHAN).
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jea kwenye Ligi Kuu.
Tatizo kubwa la timu hiyo ni 

kwamba inaonekana kukamia baa-
dhi ya mechi, hasa na Simba na 
kuwa timu ya kawaida inapocheza 
na timu zingine.

Hali hii ndiyo iliyosababisha ip-
onee chupuchupu. Kwa sasa ipo 
kwenye Ligi Kuu. Imerudi katika 
zile nafasi nne za timu kupanda. 
Hivyo rekodi ya timu zinazopanda 
na kushuka bado haiiepuki kama 
ikifanya masihara.

4. Mwadui FC
Kama ilivyo  Kagera Sugar, Mwa-

dui nayo imeponea chupuchupu na 
ingekwenda moja kwa moja Daraja 
la Kwanza kama isingeshinda kwe-
nye mechi ya ‘play off’, dhidi ya 
Geita FC.

Ni moja ya timu ambayo ilifanya 
vizuri kwenye mzunguko wa kwan-
za, lakini iliondokewa na baadhi ya 
wachezaji wake kwenye kipindi cha 
dirisha dogo na kuanza kudorora.

Msimu unaokuja inabidi ijifunge 
mkanda kisawasawa kwani ipo 
kwenye zile nafasi mpya nne za 
kupanda Ligi Kuu, ila tu yenyewe 
si timu mpya  ila imechukua nafasi 
ya zile timu zilizowekewa kupanda. 
Ina maana rekodi hii ya timu tatu 
au nne ya timu zinazopanda moja 
huwa inashuka, nayo inamhusu.

Kikosi cha Kagera Sugar ambacho kiliponea chupuchupu kushuka daraja msimu huu na kurejea Ligi Kuu kwa mfumo wa ‘play off’.

Na Adam Fungamwango

R
EKODI za Ligi Kuu Tanzania 
kwa miaka ya hivi karibuni 
zinaonyesha kuwa kati ya 
timu tatu au nne zinazopan-

da daraja, moja lazima ishuke kwa 
msimu huo huo.

Mfano mdogo ni African Lyon am-
bayo ilipanda na kuanza kucheza 
Ligi Kuu Bara msimu wa 2018/19 na 
msimu huo huo ikateremka daraja.

Kama rekodi hii itaendelea na 
msimu ujao, basi tutarajie moja kati 
ya timu za Namungo FC au Polisi Tan-
zania ikishuka daraja.

Na kama siyo hizo, basi zile timu 
zilizokwenda kucheza mechi maalum 
za ‘play off’, Kagera Sugar au Mwadui 
moja wapo itaaga Ligi Kuu.

Kati ya timu hizi nne ni timu gani 
itarekemka daraja mwishoni mwa 
msimu  wa Ligi Kuu 2019/20?

Hata hivyo, rekodi siku zote zipo 
ili zivunjwe, inawezekana kwa mara 
ya kwanza baada ya misimu zaidi ya 
mitatu mpaka minne tunashuhudia 
hakuna timu yoyote iliyopanda daraja 
msimu huu ikashuka.

Pamoja na hayo, ili rekodi zisijir-
udie, inabidi timu hizi kufanya kazi 
ya zaida, ikiwamo kusajili wachezaji 
wazuri.

Nikisema wazuri nina maana we-
nye uwezo mkubwa kisoka, si mradi 
tu mchezaji aliyekuwamo kwenye 
kikosi kilichoipandisha timu kucheza 
Ligi Kuu.

Zinatakiwa pia ziwe na wachezaji 
wazoefu kwenye Ligi Kuu, benchi la 
ufundi lenye ujuzi, pamoja na klabu 
kuwa na uwezo wa kifedha.

Wakati mwingine timu inaweza 
kuwa na kila kitu, lakini ikakosa uw-
ezo wa kifedha, hivyo wachezaji wa-
nakosa posho na mishahara, hivyo 
kushusha morali na kuanza kufanya 
vibaya.

Mwandishi wa makala haya anazi-
angalia timu hizi ambazo rekodi za 
Ligi Kuu Tanzania Bara zinawaweka 
kwenye wakati mgumu.

1. Namungo FC
Hii ndiyo timu pekee ambayo wen-

gi hawaipi nafasi ya kushuka msimu 
ujao, na badala yake mashabiki wengi 
wanaipa nafasi kubwa ya kufanya 
vema na kutingisha kwenye Ligi Kuu.

Ni kwa sababu ilivyojipanga ndani 
na nje ya uwanja. Maandalizi yake 
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MAKINDA 6 
WANAOSTAHILI 

NAMBA UNITED 

MANCHESTER, England

K
LABU ya Manchester Unit-
ed ina utamaduni tajiri wa 
kuibua na kupaisha vipaji 
vya wachezaji vijana, wak-

iwa wanamkuza mchezaji mzawa 
kwenye kila msimu kuanzia Oktoba 
mwaka 1937.

Kocha Ole Gunnar Solskjaer anau-
jua vizuri utamaduni huo, tangu 
akianza kucheza chini ya Sir Alex 
Ferguson.

United tayari ina wachezaji vijana 
wengi ambao wanaweza kuwapandi-
sha katika kikosi cha kwanza na hapa 
tunawaangalia wachezaji sita ambao 
wanastahili kuwa kwenye kikosi cha 
kwanza msimu huu 2019/20.

 Lee O’Connor 
Beki huyu mzaliwa wa pale Wa-

terford, Lee O’Connor amekuwa na 
kikosi cha United tangu mwaka 2016 
na amekuwa akifananishwa na John 
O’Shea, kwa staili yake ya uchezaji.

Mchezaji huyu mwenye umri wa 
miaka 18, msimu uliopita aliingizwa 
kwenye kikosi cha United chini ya 
umri wa miaka 23 na amekuwa aki-
imarika vizuri zaidi kwa uchezaji. 
Ana nafasi kubwa msimu huu una-
okuja kuingia kwenye kikosi cha 
kwanza cha United.

Dylan Levitt
Ingawa aliachwa kwenye kikosi 

cha United kilichokwenda kwenye 
ziara ya maandalizi ya msimu mpya 
nchini Australia, Dylan Levitt, mwe-
nye umri wa miaka 18 alikuwa aki-
fanya mazoezi na kikosi cha kwanza 
kabla hakijapaa.

Nyota huyo wa kimataifa wa Wales 
anaweza kuwa msaada mkubwa kwa 
kikosi cha kwanza cha Solskjaer na 
msimu unaokuja anastahili kuwa 
kwenye kikosi cha kwanza. Ameitwa 
kwenye kikosi cha Wales na kocha 
Ryan Giggs.

James Garner
Chipukizi, James Garner mwenye 

umri wa miaka 18 amekuwa akifa-
nanishwa na kiungo wa zamani wa 
United, Michael Carrick baada ya 
kuanza kuichezea timu ya wakubwa 
msimu uliopita wakati akiwa na umri 
wa miaka 17. Na akapewa mkataba 
mpya ambao utamweka hapo hadi 
mwaka 2022 ikiwa ni siku chache 
kabla hajatimiza umri wa miaka 18.

Kutakuwa na ushindani mkubwa 
kwenye safu ya kiungo msimu huu, 
lakini Garner tayari ameshajiima-
risha na kuuthibitisha uwezo wake 

Mason Greenwood
Bado ana miezi mitatu ili afik-

ishe umri wa miaka 18, lakini tayari 
Solskjaer amethibitisha kwamba 
Mason Greenwood ana nafasi ya 
kuanza kwenye mchezo wa kwanza 
wa ufunguzi wa msimu wa Ligi Kuu 
England dhidi ya Chelsea.

Kinda huyo ambaye alicheza 
mechi nne katika kikosi cha kwanza 
msimu uliopita, ameonekana kui-
marika zaidi hasa kwenye mechi za 
hivi karibuni za kujindaa na Ligi Kuu 
England.

“Ana nafasi ya kuanza kwenye 
mechi dhidi ya Chelsea kwa uhakika 
kabisa. Ana uwezo mkubwa. Kwani 
anajua kutafuta mabao akiwa eneo 
la hatari, hivyo ana nafasi ya kuan-
za,” alisema Solskjaer wakati akim-
zungumzia kinda huyo kwenye zi-
ara nchini Australia.

Greenwood pia amekuwa ak-
isifiwa na wachezaji wenzake kama 
Marcus Rashford, ambaye aliingia 
kwenye kikosi cha kwanza mwaka 
2016 na sasa amekuwa chaguo la 
kwanza kwa kocha Solskjaer katika 
kikosi hicho.”

dimbani. Na pia ameonyesha ki-
wango kizuri kipindi hiki cha ziara 
ya maandalizi ya msimu mpya kwa 
kufunga bao kwenye mchezo dhidi 
ya Perth Glory.

Tahith Chong
Tahith Chong ni mchezaji bora 

wa mwaka kijana kwa msimu wa 
2017/18 na msimu uliopita alicheza 
mechi nne kwenye kikosi cha kwan-
za na amekuwa na kiwango cha ku-
vutia kipindi hiki cha maandalizi ya 
msimu mpya.

Mchezaji huyu mwenye umri wa 
miaka 19 anaonekana kujiimarisha 
vizuri na kuna uwezekano mkubwa 

kwa kocha Solskjaer kumweka kwe-
nye kikosi cha kwanza msimu huu.

Angel Gomes 
Hivi karibuni atasherekea kutimi-

za miaka 19 na Angel Gomes alianza 
vizuri kwenye kikosi cha vijana cha 
United na msimu huu ana nafasi 
kubwa ya kuingia katika kikosi cha 
kwanza.

Hakuna shaka kwamba, msimu 
huu atakuwa na nafasi nzuri ya 
kuthibitisha ubora wake, kwani 
hata klabu kama Barcelona ilikuwa 
ikimwania msimu huu kumsajili na 
ameonyesha kiwango cha kuvutia 
kwenye mechi za maandalizi ya 
msimu mpya.

THAMANI ya beki wa Spurs, Toby Alder-
weireld, ambaye anawaniwa na Man-
chester United sasa itaongezeka kutoka 
dau la awali la pauni milioni 25. Hayo 
ni makubaliano yaliyowekwa kwenye 
mkataba wake. N
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Senegal jijini Cairo katika mchezo wa hatua 
ya 16 bora.

Shirikisho la Soka Uganda (Fufa), lilisema 
Desabre ameondoka huku akiwa amebakiwa 
na miezi mitano kumaliza mkataba wake.

“Fufa inatoa shukrani kwa mchango wa 
Desabre kwenye maendeleo ya soka la 
Uganda na timu ya Uganda Cranes,” ilisema 
taarifa hiyo.

Desabre mwenye umri wa miaka 42 ame-
kuwa kocha wa Uganda tangu aliposaini 
mkataba wa miaka miwili kuinoa timu hiyo 
mwezi Desemba mwaka 2017.

Kabla ya Cranes kupoteza mbele ya Sen-
egal, wachezaji waligomea mazoezi, mzozo 
uliokuwa kati ya wachezaji na Fufa kuhusu 
malipo.

JAVIER AGUIRRE
Misri imemng’oa Javier Aguirre baada ya 

wenyeji kufungwa katika hatua ya 16 bora 
katika mashindano hayo ya Afcon.

Mafarao hao kama wanavyojiita, walipigi-
wa upatu pia kabla ya kuanza kwa mashinda-
no hayo lakini ilifungwa bao 1-0 mjini Cairo 
baada ya bao alilosukuma Thembinkosi 
Lorch wa Afrika kusini kunako dakika ya 85.

Rais wa Shirikisho la Soka Misri, Hany Abo 
Rida pia alijiuzulu akisema lilikuwa ni ‘juku-
mu la kimaadili’.

Aguirre, ambaye ni raia wa Mexico mwe-
nye umri wa miaka 60, alijiunga na kikosi hi-
cho cha Misri mwaka jana akichukua miko-
ba ya Hector Cuper, aliyeondoka baada ya 
kushindwa katika fainali za Kombe la Dunia.

CLARENCE SEEDORF

Aliyekuwa mchezaji wa kiungo cha kati 
wa Uholanzi, Clarence Seedorf, alitimuliwa 
kama kocha wa Cameroon baada ya upande 
wake kushindwa kulitetea taji la Afcon mwa-
ka huu.

Mchezaji huyo wa zamani wa Real Madrid 
mwenye umri wa miaka 43, alikuwa mkufun-
zi kwa chini ya mwaka mmoja.

Seedorf alisema angefurahia kuendelea 
na alihisi kuwa kikosi chake kimeonyesha 
matumaini.

Alisaini mkataba wa miaka minne kukion-
goza kikosi cha Simba wasiofugika mnamo 
Agosti mwaka 2018.

Lakini taarifa ilithibitisha kwamba “shirik-
isho la soka Cameroon kwa mujibu wa vifun-
gu katika mikataba yao imeamua kusitisha 
mkataba wa Seedorf na msaidizi wake Pat-
rick Kluivert”.

AFCON ‘IMEKULA’ 

MAKOCHA HAWA

MESSI

HUKU msimu mpya ukitarajiwa kuanza 
mwezi ujao, kuna wachezaji wengi 

vijana ambao wameonyesha vipaji vyao 
kwenye mechi za maandalizi ya msimu 

mpya.

CAIRO, Misri

H
ERVE Renard ameamua kujiuzulu 
kama kocha mkuu wa Morocco 
baada ya timu hiyo kutolewa mape-
ma katika mashindano ya Kombe la 

Mataifa ya Afrika (Afcon 2019).
Morocco ni mojawapo wa timu zilizopigiwa 

upatu kabla ya kuanza kwa mashindano hayo 
huko nchini Misri, lakini ilishindwa kupitia 
mikwaju ya penalti na Benin katika hatua ya 
timu 16 bora.

Renard, raia wa Ufaransa, amewahi kushin-
da mataji mawili ya Afcon akiwa na Zambia 
(2012) na Ivory Coast mnamo 2015, alikiongo-
za kikosi cha Morocco tangu Februari mwaka  
2016.

“Umewadia wasaa wa mimi kuufunga uku-
rasa huu mrefu na mzuri katika maisha yan-
gu,” amesema Renard mwenye miaka 50 mara 
baada ya kujiuzulu.

Katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii, 
Renard amesema, “Ni uamuzi usioweza kue-
pukika ulichukuliwa hata kabla ya kuanza 
mashindano ya Afcon 2019.

“Nilichukua uamuzi huu bila shaka  baada 
ya kutafakari kwa makini. kwa hivyo siwezi 
kuugeuza.”

Renard aliitoa Morocco kutoka nafasi ya 81 
katika orodha ya Fifa duniani hadi katika na-
fasi ya 47.

Hata hivyo, Renard siyo kocha wa kwanza 
kuondoka au kuondolewa kutokana na ma-
tokeo duni katika mashindano hayo yalioka-
milika mwaka huu.

EMMANUEL AMUNIKE

Mapema Julai mwaka huu, Shirikisho la 
Soka Tanzania (TFF), lilitangaza kusitisha 
mkataba na kocha, Emmanuel Amunike.

Taarifa fupi iliyotolewa na TFF ilidai kuwa 
Amunike amekubaliana na TFF kusitisha mka-
taba huo.

Amunike alipewa kibarua cha kuinoa Tan-
zania maarufu kama Taifa Stars Aprili mwaka 
jana.

Atabakia kwenye historia ya mpira Tanza-
nia kwa kuiongoza nchi hiyo kufuzu fainali za 
Afcon, ikiwa ni  baada ya kuzikosa fainali hizo 
kwa miaka 39.

Kabla ya hapo alinyanyua Kombe la Dunia 
mwaka 2015 akiwa kocha wa timu ya vijana wa 
chini ya miaka 17 ya Nigeria.

Kocha huyo ni winga wa zamani wa timu ya 
taifa ya Nigeria na klabu ya Barcelona.

Hata hivyo, Amunike alikuwa akilaumiwa 
na baadhi ya mashabiki kwa namna anavyo-
teua wachezaji na kupanga kikosi.

Tanzania ilitolewa katika mashindano ya 
Afcon baada ya kupoteza michezo yote ya 
makundi, ikicheza dhidi ya mabingwa Algeria, 
Senegal na majirani zao Kenya.

SEBASTIEN DESABRE

Mfaransa Sebastien Desabre aliachia nafasi 
ya ukocha wa Uganda kwa ridhaa yake baada 
ya timu yake kuiaga michuano ya Afcon.

Uganda ilipoteza kwa kufungwa bao 1-0 na 

Nahodha wa Real Madrid, Sergio Ramos amese-
ma bado wanaendelea kumtambua Gareth Bale 
ni mchezaji wa timu hiyo na wanafuraha kue-
ndelea kuwa naye kwenye kikosi hicho, kila 
mchezaji ana uamuzi kuhusu hatima yake.
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HABARI MBEYA

Na Mwandishi Wetu, 
MBARALI

HALMASHAURI ya Wilaya 
ya Mbarali katika Mkoa wa 
Mbeya, imeahidi kujenga 
machinjio ya nyama katika 
Kata ya Lugelele ili kuwaon-
dolea adha watumiaji na 
wauzaji wa kitoweo hicho 
kusafiri kufuata huduma 
hiyo katika maeneo men-
gine.

Ahadi hiyo ilitolewa 
mwishoni mwa wiki na 
Kaimu Mkurugenzi wa 
wilaya hiyo, Emmanuel 
Kishimbo, Ofisa Mipango, 
wakati akijibu swali la Mwe-
nyekiti wa Kijiji chaIgomelo 
kilichopo Kata ya Lugelele, 
Frank Motombaya, kwenye 
kikao cha Baraza la Mam-
laka ya Mji Mdogo Rujewa.

Mwenyekiti wa Kijiji cha 
Igomelo, Frank Motombaya, 
aliwauliza viongozi wa 
halmshauri ni lini watapele-
ka huduma ya machinjio  
kwenye Kata yao  ili kuon-
dokana na adha ya kutumia 
gharama kufuata huduma 
hiyo maeneo mengine licha 
ya kuwa tayari wametenga 
eneo kwa ajili ya kutolea 
huduma hiyo.

Motombaya alilieleza 
Baraza kuwa kwa sasa 
wauzaji wa nyama hu-
fuata kitoweo hicho kwenye 
machinjio ya Rujewa na 
kuuza katika bucha zao na 
kwamba nyama hiyo haikai 
muda mrefu kutokana 
na uhitaji na uwapo wa 
machinjio utasaidia hu-
duma hiyo kupatikana kwa 
uhakika.

Kaimu Mkurugenzi, 
Kishimbo alisema wilaya 
inafahamu hitaji hilo na 
kwamba baada ya bajeti ya 
mwaka huu kupangwa na 
fedha kupatikana, watafun-
gua machinjio katika eneo 
hilo.

“Nimepokea maombi 
hayo na naahidi kufikisha 
kwa wahusika muhimu ni 
kwamba ofisi ya mkurugen-
zi inafahamu uhitaji huo na 
tutajitahidi kulishughulikia  
fedha zitakapopatikana,” 
alisema Kishimbo.

Naye Ofisa Mifugo, 
Eusebius Mbidah, alisema 
eneo la ujenzi wa machinjio 
limetengwa wanachosubiria 
sasa ni kupagwa kwa bajeti 
ili wakutane na kujadili 
namna ya ujenzi huo.

Aliwaomba wananchi wa 
kata ya Lugelele kuwa wa-
vumilivu wakati michakato 
mingine ikiendelea na 
kwamba waendelee kutumia  
machinjio ya Rujewa.

Mbarali 
waahidiwa 
machinjio 
ya kisasa

Na Grace Mwakalinga, MBEYA

K
INAMAMA wameshau-
riwa kuacha tabia ya ku-
warusha au kuwatikisa 
watoto wadogo chini ya 

miaka miwili kwa sababu ni hatari, 
kunasababisha madhara makubwa 
ikiwamo ugonjwa wa kifafa na ma-
gonjwa ya akili.

Ushauri huo ulitolewa juzi na 
Mganga Mfawidhi wa Hospitali 
Teule ya Wilaya ya Mbeya Ifisi, Dk. 
Khamis Ally, wakati wa mahojiano 
na waandishi wa habari wanawake 
wa Mkoa wa Mbeya, waliotembelea 
hospitali hiyo kwa lengo la kuwasal-
imia kinamama na watoto waliola-
zwa hospitalini hapo.

Dk. Ally alisema, baadhi ya ki-
namama wamekuwa na utaratibu 

wa kuwatikisa au kuwarusha wa-
toto wao pindi wanapojifungua au 
nyakati nyingine kwa lengo la ku-
wachangamsha, alisema sio jambo 
jema kwa kuwa lina madhara kwa 
mtoto kwa sababu ubongo wake na 
utosi haujakomaa hivyo unasababi-
sha mtikisiko wa ubongo na kusaba-
bisha kizunguzungu na baadaye ku-
pata ugonjwa wa kifafa au akili yake 
kutokuwa sawa hapo baadaye.

“Hizi tabia za kutikisa au kuwaru-
sha watoto wanaozaliwa au walio 
na umri chini ya miaka miwili sio  
utaratibu mzuri, jamii inapaswa 
kuacha kwa sababu ubongo wa 
mtoto na utosi wake haujakomaa 
anapaswa kufanyiwa hivyo kuan-
zia miezi 18 nawasihi kuachana 
na imani potofu kuwa kuwarusha 
watoto inaondoa degedege badala 

yake inaleta degedege na matatizo 
mengine ya akili,” alisema Dk. Ally.

Aliongeza kuwa mbali na jamii 
kuacha tabia ya kuwarusha watoto, 
lakini wajawazito wanapaswa kuji-
fungulia kwenye zahanati, vituo vya 
afya na hospitali ili kuepusha mad-
hara kwa mtoto.

Alisema miongoni mwa madhara 
yanayoweza kuepukika kwa kuji-
fungulia kwenye huduma za afya 
ni mtoto kuzaliwa salama bila tatizo 
lolote la ubongo.

Alisema kinamama wengi wa-
naojifungulia nyumbani hawapati 
huduma stahiki na kuna uweze-
kano wakati wa kujifungua mtoto 
akiminywa kichwa na hivyo kusaba-
bisha madhara hapo baadaye.

Muuguzi Mkuu wa Hospitali ya 
Teule ya Wilaya ya Mbeya Ifisi, Stella 

Mhina, aliwashauri wananchi husu-
sani vijana kuacha tabia ya unywaji 
wa pombe kupita kiasi kwa kuwa ni 
miongoni mwa sababu za ugonjwa 
wa kifafa.

Alisema baadhi ya wagonjwa wa-
naotibiwa kifafa hospitalini hapo, 
ugonjwa umesababishwa na ulevi 
kutokana na ubongo huvurugika na 
kusababisha kifafa.

Mwenyekiti wa Chama cha Map-
induzi (CCM), Mkoa wa Mbeya, Ja-
cob Mwakasole, alipongeza mafani-
kio yaliyopatikana katika hospitali 
hiyo ikiwamo ukarabati wa majen-
go kwenye wadi mbalimbali za wag-
onjwa. Alisema chama kinatambua 
mchango wao na kitaendelea kutoa 
ushirikiano na kuwasihi kuende-
lea kuwahudumia wagonjwa kwa 
moyo wa upendo.

Kurusha watoto kunasababisha 
kifafa, matatizo ya akili

Na Grace Mwakalinga, KYELA

BARAZA la Madiwani katika 
Halmashauri ya Wilaya ya Kyela, 
mkoani Mbeya limepongeza hatua 
ya Serikali ya kuanzisha vyama 
ushirika kwenye zao la kokoa na 
kupitia vyama hivyo, wakulima 
wamenufaika.

Hayo yalisemwa hivi karibuni 
na Mwenyekiti wa Halmashauri ya 
Wilaya ya Kyela, Dk. Hunter Mwaki-
funa, wakati wa Kikao cha Baraza 
la Madiwani na kusema sasa 
wakulima wanafurahia matunda 

ya kilimo cha zao la  kokoa baada 
ya serikali kuwaunganisha pamoja 
kupitia vyama vya Ushirika.

Dk. Mwakifuna alisema vyama 
vya msingi vimesaidia kupunguza 
wimbi la wanaonunua Kokoa za 
wakulima kwa bei ya chini wakati 
wao wanaingiza faida kubwa na 
kwamba baada ya vyama vya ush-
irika sasa kilo moja huuzwa Sh. 
4,200 badala ya Sh. 3,000.

“Hakika sasa tunajivunia kuan-
zishwa kwa vyama vya ushirika ka-
tika zao la kokoa mimi ni miongoni 
mwa wanufaika kwa sababu nauza 

kokoa zangu kwenye ushirika kwa 
bei ya kuridhisha,” alisema Dk. 
Mwakifuna.

Aliwasisitiza wakulima ku-
tokukubali kushawishika kuuza 
kokoa  kwa njia ya panya maarufu 
‘Njemke’ badala yake wauze kwe-
nye soko la pamoja la ushirika 
ambalo husaidia kuuza kwa bei 
itakayowanufaisha.

Pia, aliwataka wataalam wa kil-
imo katika Wilaya ya Kyela kuwa-
tembelea wakulima wa kokoa na 
kuwapa elimu ya namna ya kuhu-
dumia zao hilo ambalo linahitaji 

uangalizi wa hali ya juu.
Alisema wakulima wengine 

hulima kilimo cha mazoea hivyo 
wataalam wanajukumu la ku-
waelekeza wakulima njia bora ya 
kulima na kuvuna kokoa ili ziwe 
katika ubora ambao unaendana na 
mahitaji ya soko.

Diwani wa Kata ya Ikimba, Kat-
ule Kingamkono, alisema madi-
wani wataendelea na umoja wa 
kupinga utoroshwaji na uuzaji 
holela wa zao hilo ili kuhakikisha 
mkulima anauza mazao yake kwa 
bei elekezi.

Wafurahia vyama vya ushirika zao la kokoa 

Mkurugenzi wa Kampuni ya Mbolea ya YARA Tanzania, Winstone Odhiambo (Kushoto), akimkabidhi hati ya makubaliano mmoja wa wasambazaji 
wa mbolea ya YARA kutoka Makambako Agrochemical, Bernadetha Sanga, katika mkutano uliofanyika jijini Dar es salaam mwishoni mwa wiki 
uliowakutanisha mawakala na wasambazaji wote wa mbolea ya YARA nchini kwa lengo la kufanya tathmini na kupeana malengo ya msimu wa 
kilimo wa mwaka 2019/20. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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HABARI DODOMA

Na Renatha Msungu, 

DODOMA

 SHIRIKA la Maendeleo ya Vi-
wanda Vidogo (Sido) limeziom-
ba mamlaka za serikali za mitaa 
kutenga maeneo ya wafanya-
biashara wa bidhaa za ngozi ili 
kupata masoko kwa urahisi.

 Meneja msimamizi wa mradi 
wa kituo cha mafunzo ya ngozi 
kutoka Sido Dodoma, Stephano 
Ndunguru, alitoa rai hiyo jana 
wakati akifunga mafunzo kwa 
wajasiriamali yaliyofanyika kwa 
wiki sita jijini hapa.

  Ndunguru alisema bidhaa 
za ngozi ni muhimu na  zina 
thamani kubwa, hivyo wajasiri-

amali wa aina hiyo wanahitaji 
kuwa na eneo lao ili kuzitangaza 
bidhaa zao kwa jamii inayowa-
zunguka.

  “Serikali ya mtaa inapaswa 
kushirikiana na Sido ili kusaidia 
kutengeneza ajira kwa vijana 
wanaohitimu mafunzo ya uja-
siriamali kupitia vikundi wana-
vyounda ambavyo tayari wa-
nakuwa wamepata utaalamu,” 
alisema. 

Alisema lengo lao ni kuona 
washiriki wa mafunzo wanapa-
ta faida ya ujuzi waliopewa na 
wataalam wa utengenezaji wa 
viatu, mikanda ya kuvaa, mikan-
da ya mbwa na bidhaa zingine 
nyingi ambazo hutumia ngozi.

  Ndunguru alisema Sido im-

ekuwa mstari  wa mbele kutoa 
mafunzo kwa   wajasiriamali 
lakini changamoto kubwa in-
ayowakabili wajasiriamali ni 
kukosa maeneo ya kuziweka 
biashara zao ili kuonekana kira-
hisi na jamii inayohitaji.

  “Tunaomba serikali za mi-
taa zitenge maeneo kwa ajili ya 
wafanyabiashara wa bidhaa za 
ngozi kwa sababu zina thamani 
kubwa na zinahitaji kutanga-
zwa”, alisema Ndunguru.

  Mmoja wa washiriki wa 
mafunzo hayo, Burhan Magan-
dila, alisema mafunzo hayo yat-
awezesha kuwa na viwanda vi-
dogo vya bidhaa za ngozi huku 
akiiomba serikali kuwekeza 
kwenye eneo hilo. 

Magandila alisema Sido im-
etoa mchango mkubwa kwa 
vikundi vya wajasiriamali am-
bavyo hivi sasa wengine wana-
shiriki katika maonyesho ya bi-
ashara ya ndani na nchi na nje.

 Alitoa wito kwa vijana wen-
zake ambao wanabweteka mi-
taani bila kazi yoyote wajitokeze 
kushiriki mafunzo ya ujasiri-
amali na hatimaye kujiajiri.

Naye Hagai Wille kutoka 
Kongwa, alisema awali ilikuwa 
vigumu kwake kutengeneza 
bidhaa za ngozi lakini baada 
ya mafunzo hayo, amejipanga 
kushiriki maonyesho ya biasha-
ra kupitia bidhaa anazotengen-
eza.

Watakiwa kutenga maeneo bidhaa za ngozi

Mkulima wa zao la zabibu, Maria Pesambili mkazi wa Kijiji cha Hombolo  Nje kidogo ya Jiji la Dodoma  mkoani Dodoma, akika-
gua zao  aina ya  zabibu nyeupe kama alivyokutwa kijijini hapo jana, wakulima hao wamelalamikia kukosa uhakika wa soko la 
zao hilo. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

Na Ibrahim Joseph, 
DODOMA

K
AMANDA wa Polisi 
Mkoa wa Dodoma, 
Gilles Muroto, amezi-
omba taasisi na wadau 

kulisaidia Jeshi la Polisi vitendea 
kazi mbalimbali  ili kuliwezesha 
kupambana na uhalifu .

Muroto alitoa ombi hilo mwis-
honi mwa wiki oisini kwake al-
ipokuwa akipokea msaada wa 
pikipiki mpya mbili zilizotolewa 
na kiwanda cha kutengeneza 
pikipiki cha Wuzhou Invest-

ment Limited   cha Mkurunga 
mkoani Pwani.

Alisema jeshi hilo linafanya 
kazi saa 24 na vitendea kazi vili-
vyopo havitoshelezi kuika kila 
mahali, hivyo misaada inahitaji-
ka ili kuiikia jamii maeneo men-
gi. “Serikali peke yake haiwezi 
kumaliza changamoto za ma-
hitaji ya jeshi letu kutokana na 
gharama kubwa za kuhudumia 
jamii, hivyo wadau na jamii ina-
hitajika kusaidia,”alisema.

Pia aliwaomba wananchi 
kuendelea kutoa ushirikiano 
kwa jeshi hilo kwa kuwapelekea 

taarifa  na kuwaichua wahalifu 
walioko kwenye maoneo yao ili 
hatimaye waikishwe kwenye 
vyombo vya sheria.

Naye Mkurungenzi Msaidizi 
wa Wuzhou Investment Ltd, 
Raymond Huang, alisema kuto-
kana na umuhimu wa jeshi hilo, 
wameona wasaidie vitendea 
kazi ili kupambana na uhalifu.

Huang alisema kiwanda hi-
cho kilianzishwa mwaka 2015 
na kimekuwa kikisaidia jeshi 
hilo vitendea kazi hivyo kuto-
kana na kujua faida ya amani 
iliyopo. 

Aliongeza kuwa tangu mwaka 
jana hadi sasa kampuni hiyo im-
etoa pikipiki 25 katika maeneo 
mbalimbali nchini kwa lengo 
hilo la kuzidi kuimarisha ulinzi. 

Alitaja maeneo hayo na idadi 
ya pikipiki kwenye mabano 
kuwa ni Njombe (10), Morogoro 
(moja), Dar es Salaam (nane), 
Dodoma (mbili), Pwani (nne). 

Pamoja na msaada huo, 
Huang alisema kiwanda hicho 
kitaendelea kulisaidia jeshi hilo 
vifaa na vitendea kazi   ili ku-
hakikisha ulinzi na usalama wa 
raia unaendelea kuimarishwa.

RPC aomba msaada vitendea kazi Watangaza 
kuweka
mgombea 
urais 2020
Na Paul Mabeja, DODOMA

KATIBU Mkuu wa Chama 
cha Wakulima (AAFP), Rashid 
Rai, amesema chama chake 
kitaweka wagombea katika 
uchaguzi wa serikali za mitaa 
unaotarajiwa kufanyika No-
vemba, mwaka huu, pamoja 
na wa urais katika uchaguzi 
mkuu wa mwaka 2020.

Rai aliyasema hayo jana 
wakati wa uzinduzi wa ofisi 
ya makao makuu ya chama 
hicho jijini hapa alipokuwa 
akizungumza na vyombo vya 
habari.

Alisema chama hicho kime-
jipanga kuhakikisha kuwa 
kinashiriki kwa kuweka wag-
ombea katika uchaguzi wa 
serikali za mitaa mwaka huu 
pamoja na uchaguzi mkuu 
utakaofanyika mwakani.

“Sisi katika uchaguzi wa 
serikali za mitaa tumejipanga 
kikamilifu kushiriki katika na-
fasi zote zinazogombewa la-
kini pia katika uchaguzi mkuu 
tutaweka mgombea katika 
nafasi ya urais” alisema Rai.

Aidha, Raia aliwataka 
wananchi kuhakikisha wanaji-
tokeza kujiandikisha katika  
uboreshaji wa daftari la wa-
pigakura ambalo linaendelea 
sasa.

“Niwaombe Watanzania 
kote nchini uboreshaji huu 
unapofika katika maeneo yao 
wahakikishe wanajitokeza 
katika kujiandikisha ili kupata 
haki yao ya kupiga kura na  
kumchagua kiongozi wanay-
emtaka,” alisema.

Pia aliishauri Ofisi ya Rais 
Tawala za Mikoa na Serikali 
za Mitaa (Tamisemi) kuongeza 
nguvu katika kutoa elimu kwa 
wananchi ili wawe na uelewa 
juu ya uchaguzi wa serikali za 
mitaa unaotarajiwa kufanyika 
baadaye mwaka huu.

Rai alisema mpaka sasa 
umebaki muda mfupi lakini 
hajaona jitihada za Tamiseni 
kutoa elimu ya zoezi hili 
la uchaguzi wa serikali za 
mitaa hali ambayo inaweza 
kuchangia watu wengi ku-
toshiriki.

Katibu huyo pia aliipongeza 
serikali ya awamu ya tano 
kwa jitihada zake za kubore-
sha miundoimbuni mbalimbali 
ikiwamo ujenzi wa reli ya 
kisasa na vituo vya afya.

Naye Mkurugenzi wa Watu 
wenye Ulemavu wa chama 
hicho, Donge Said Donge, 
aliwataka Watanzania katika 
uchaguzi wa serikali za mitaa 
na uchaguzi mkuu kuwapa na-
fasi ya kuongoza watu wenye 
ulemavu.

Alisema watu wenye ule-
mavu nchini, bado wanakum-
bana na changamoto kubwa 
hasa katika suala  elimu 
kutokana na shule ambazo 
zanaweza kuwahudumia watu 
wenye mahitaji maalumu 
kuwa hazitoshi. 
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Wanawake kuwezeshwa kumiliki ardhi
Waziri 
ataka 
wananchi 
kuuenzi 
utamaduni 
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WAZIRI wa Elimu na Mafunzo 
ya Amali Zanzibar, Riziki Pembe 
Juma, amewataka wananchi 
kutambua kuwa rasilimali kubwa 
katika maisha ya mwanadamu ni 
pamoja na utamaduni.

Akizungumza wakati wa kilele 
cha ufungaji wa tamasha la 24 la 
utamaduni wa Mzanzibari, katika 
Uwanja wa Gombani, Chakechake 
Pemba, alisema utamaduni pia 
ni kielelezo na utambulisho wa 
maisha ya kijamii.

Alisema asiyethamini utama-
duni wake ni sawa na mtumwa 
wa utu na akili yake, asipokubali-
ana na mfumo wake wa maisha 
kuna hatari ya kufanya mambo 
yasiyokubalika katika jamii yake.

Alisema ni vyema mfumo 
waliolelewa wazazi wa kuwa na 
heshima, utu, adabu, ustaarabu 
na maadili mema kuwarithisha 
na watoto wao kwa kuwa ndio 
utakaowasaidia kuujua utamaduni 
wao na kuwa na mwenendo nzuri 
wa maisha yao.

Alieleza kuwa kaulimbiu ya 
mwaka Huu ya “Utamaduni ni 
ngao ya ustawi wa maisha yetu” 
inakumbusha kuwa kila mmoja 
atekeleze majukumu yake katika 
kuulinda, kuuenzi na kuuendeleza 
utamaduni wa nchi, kwa kuwa 
majukumu hayo yanapopuuzwa 
husababisha mtafaruku katika 
jamii.

Hata hivyo, aliiomba jamii 
kufikiria upya matumizi bora ya 
fani mbalimbali za kiutamaduni 
na sanaa na namna zitakavyow-
aletea maendeleo.

Alisema utamaduni una fursa 
za kipekee kwa faida za kiuchumi 
na kijamii na Serikali ya Mapin-
duzi Zanzibar katika ilani yake ya 
Chama cha Mapinduzi imeweka 
wazi kutekeleza dhamira hiyo ya 
kuuenzi utamaduni wa nchi.

Pia aliiomba Wizara ya Vijana, 
Utamaduni, Sanaa na Michezo 
kutanua wigo wa ushiriki wa 
wanafunzi, kwa kusaidia kukuza 
na kuendeleza kwa pamoja vipaji 
vya sanaa na utamaduni kwa wa-
nafunzi na kuweka jukwaa lao la 
ngoma, tamthilia, tenzi, ngonjera, 
mashairi, nyimbo kutoka shule 
mbalimbali Unguja na Pemba.

Kwa upande wake Katibu wa 
Shirikisho la Wasanii kisiwani 
Pemba, Salum Nassor Salum, 
alisema mafanikio mengi ya-
meweza kupatikana kwa wasanii 
tokea kuanzishwa kwa Wizara ya 
Vijana, hivyo amempongeza Rais 
wa Zanzibar, Dk. Ali Mohammed 
Shein, pamoja na viongozi wa 
wizara hiyo na kuwaonba kue-
ndelea kuwaunganisha wasanii 
kwa lengo la kuukuza utamaduni 
nchini.

Na Rahma Suleiman,       

ZANZIBAR

SERIKALI ya Mapinduzi Zan-
zibar imesema inaendelea na 
mapambano dhidi ya homa 
ya ini ili kudhibiti mlipuko wa 
ugonjwa huo kabla haujawa 
janga la kitaifa. 

Akizungunza katika uzin-
duzi wa chanjo ya homa ya ini 
Waziri wa Afya Zanzibar, Ham-
ad Rashid, alisema kipaumbele 
cha mapambano hayo kime-
anza kwa   wajawazito, watu wa 
makundi maalumu na wafan-
yakazi wa afya Zanzibar. 

Alisema makundi hayo yat-
aaanza kupatiwa chanjo hiyo  
kwa sababu imethibitika kuwa 
makundi hayo yapo hatarini 
zaidi kupata maambukizi ya 
homa ya ini na ni rahisi zaidi 
kuyasambaza kwa wengine. 

Vile vile Hamadi alisema 

hali ya ugonjwa na vifo vina-
vyotokana na athari za homa 
ya ini duniani vinaongezeka 
kila mwaka na serikali baada 
ya kuona hivyo imeungana na 
nchi mbalimbali duniani kwa 
lengo la kuondoa homa hiyo 
kwa kuwa ni tishio kwa afya na 
jamii. 

 Hamad aliwataka waandi-
shi wa habari kuelimisha wa-
nanchi umuhimu wa chanjo 
hiyo ili kujikinga na ugonjwa 
wa homa ya ini inayosumbua 
ulimwenguni hasa bara la Af-
rika na zaidi kwenye nchi zilizo 
chini ya jangwa la Sahara iki-
wamo Zanzibar. 

Alisema bado Zanzibar hau-
jafanywa utafiti wa moja kwa 
moja, lakini ni bora wananchi 
wakakubali kukingwa kabla ya 
ugonjwa huo haujaenea zaidi 
na takwimu za mwaka 2015 
zinaonyesha wastani wa watu 

milioni 257 wanaishi na maam-
bukizi ya ini B na milioni 71 
homa ya ini C duniani. 

Hamadi alisema serikali ina 
lengo la kuondoa ugonjwa 
huo na ndio maana wizara ina-
shirikiana na sekta mbalimbali 
ndani na nje ya nchi, wadau na 
wataalamu katika kutekeleza 
mpango mkakati huo. 

Kwa upande wake Kaimu 
Mkurugenzi Mtendaji katika 
Hospitali ya Mnazi Mmoja, 
Dk. Marijan Msafiri, alisema 
ugonjwa wa homa ya ini ni 
hatari hivyo ushirikiano una-
hitajika ili kupambana na 
ugonjwa huo kwa wananchi 
kukubali kupatiwa chanjo hiyo. 

Alisema mtu anaweza ku-
pata maambukizi ya ini na kuu-
gua kwa muda mfupi na kupo-
na kwa miezi sita na endapo 
itazidi ndani ya miezi hiyo basi 
atakuwa na homa ya ini sugu. 

Naye Mkurugenzi Kinga na 
elimu ya afya Zanzibar, Dk. Fa-
dhili Mohamed Abdalla, alise-
ma lengo la kutolewa chanjo 
hiyo ni kukinga ugonjwa huo 
usiweze kuenea kwa wingi 
Zanzibar. 

Alisema tayari serikali imeji-
panga kwa kila hatua ikiwamo 
vifaa vya kufanyia kazi katika 
mapambano hayo ya homa 
hiyo.  Mwakilishi wa Shirika 
la Afya Duniani (WHO), Dk. 
Ghirmay Andemichael, aliia-
hidi serikali kuwa shirika hilo 
litaendelea kuiunga mkono 
Wizara ya Afya kuhakikisha 
ugonjwa huo unatibiwa na 
kuondoka nchini Zanzibar. 

Uzinduzi huo ni miongoni 
mwa maadhimisho ya siku ya 
homa ya ini ambayo hufanyika 
Julai 28, kila mwaka  duniani na 
kaulimbiu “Tuwekeze katika 
kuondoa homa ya ini Zanzibar.

SMZ kudhibiti mlipuko homa ya ini

Mafundi kutoka Mamlaka ya Majisafi na Maji Taka jijini Dar es Salaam (Dawasa), wakifanya maandalizi ya kubadilisha 
bomba la maji taka katika mtaa wa Ali Hassan Mwinyi jana. PICHA: SELEMANI MPOCHI

Na Rahma Suleiman,       

ZANZIBAR

W
A N A W A K E 
w a m e t a k i w a 
kupewa elimu 
na kuwezeshwa 

ili kumiliki mali kisheria. 
Hayo yameelezwa na mwa-

nasheria kutoka Ofisi ya Mku-
rugenzi wa Mashtaka Zan-
zibar, Mohammed Khamis, 
wakati akiwasilisha mada juu 
ya sera na sheria ya ardhi 
huko katika ofisi ya Chama 
cha Wanahabari Tanzania 
(Tamwa) ofisi ya Zanzibar, 
Tunguu.

Alisema asilimia kubwa ya 
wanawake hawajui sheria za 

umiliki mali hususani ardhi 
hali inayosababisha migogoro  
wanapoachana na mwenza 
wao.

Alisema katika tafiti mbal-
imbali duniani mwanamke 
asilimia kubwa anachangia 
katika shughuli za uzalishaji 
mali hususani katika kilimo, 
lakini wanashindwa kumiliki 
kisheria ardhi hizo wana-
zoendesha shughuli zao za 
kilimo. 

Alisema Zanzibar kunashe-
ria nyingi na nzuri, lakini 
jamii hawazifahamu hivyo 
ipo haja kwa serikali kupitia 
wizara husika inayoshughu-
likia ardhi kuendelea kuwa-
patia elimu jamii ili waweze 

kumiliki ardhi zao kihalali na 
kuepusha migogoro inayowa-
kumba wanawake wengi.

Alisema miongoni mwa 
sheria hizo ni za uhaulishaji 
wa ardhi, wananchi wengi 
wanatakiwa kujua hasa suala 
la uhaulishaji wa ardhi.

Hata hivyo, alisema wa-
nawake wengi wa Zanzibar 
wanategemea zaidi ardhi za 
kurithi kutoka kwa wazazi 
wao hivyo kutokuwa na hati 
za umiliki wa ardhi ndipo 
migogoro inapotokea. 

Akizungumza kwa niaba ya 
wanawake wezake waliohud-
huria mafunzo hayo, Faid-
ari Fumu, kutoka kijiji cha 
Matemwe alisema asilimia 

kubwa hawana uwelewa wa 
kumiliki ardhi hali iliyopele-
kea kuwa na ardhi pasipo ku-
fuata sheria.

Alisema kuwa changamoto 
inayowafanya kutomiliki ar-
dhi hizo kisheria ni kuwapo 
kwa kiwango kikubwa cha 
fedha katika taratibu za ku-
miliki ardhi kisheria hali 
inayosababisha baadhi yao 
kushindwa kumudu gharama 
hizo kutokana na umaskini 
wa kipato.

Naye meneja mtetezi na 
sera kutoka Tamwa, Hawra 
Shamte, alisema chama hicho 
kinatoa mafunzo mbalimbali 
kwa wanawake ili waweze ku-
miliki ardhi kisheria. 
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Na Ashton Balaigwa, MOROGORO 

BANDA la Taasisi ya Kilimo Kanda 
ya Mashariki (TARI) limekuwa 
kivutio kikubwa katika maonyesho 
ya kilimo na mifugo maarufu kama 
Nanenane, kutokana na kutem-
belewa na makundi ya  wakulima 
wengi ili kupata elimu ya teknolojia 
za mbegu zenye uwezo wa kupam-
bana na magonjwa na  wadudu 
aina ya viwavi jeshi pamoja na 
kuongeza uzalishaji wenye kuleta 
tija.

Katika maonyesho hayo ya 
Kanda ya Mashariki yanayofanyika 
katika Kiwanja cha Mwalimu Julius 
Kambarage Nyerere, yanayohu-
sisha mikoa wa Morogoro, Pwani, 
Dar es Salaam na Tanga, makundi 
ya wakulima kutoka mikoa hiyo 
yamekuwa wakimiminika kujionea 
vipando vya mazao mbalimbali 
ambayo yamewekewa mkakati na 
serikali.

Akizungumzia maonyesho hayo, 
Mkurugenzi wa TARI Kanda ya 
Mashariki, Dk. Joel Meriyo, alisema 
kuwa vipando vilivyopo katika 
banda lao mwaka huu vimelenga 
kumuongezea mkulima kutoka 
uzalishaji wa mazoea na kumpeleka 
katika uzalishaji wenye tija kwa 
kutumia mbegu za teknolojia ya ki-
siasa zenye ukindhani na magonjwa 
ambayo yamekuwa yakiwasumbua 
wakulima likiwamo tatizo la viwavi 
jeshi.

Dk. Meriyo alisema katika 
vipando vilivyopo kwenye banda 
la TARI, ni pamoja na mazao ya 
nafaka ambayo ni mahindi, mtama, 
mpunga, uwele, mazao ya mafuta 
kama alizeti, nazi na ufuta, mazao 
ya mikundekunde ambayo ni 
choroko, mbaazi maharagwe na 
dengu, pamoja na miwa, pamba, 
mihogo, viazi na mboga mboga.

Alisema kuwa TARI imejipanga 
kutoa elimu ya kutosha kwa wakuli-
ma wote wanaendelea kulitembe-
lea banda hilo katika maonyesho 
hayo, kutokana na wakulima wengi 
kuzalisha kwa mazoea bila kuleta 
tija wakati kuna mbegu za kisasa 
zilizoboreshwa na kuongeza tija 
kama ya mahindi na mtama am-
bazo zinauwezo wa kutoa mpaka 
magunia 30 kwa hekta moja huku 
zikileta ukindhani na wadudu.

“Maonyesho ya wakulima ya 
hivi sasa, sisi kama TARI Kanda 
ya Mashariki, tumejipanga vyema 
kupitia watafiti wetu kuwabadilisha 
wakulima ili  kulima kilimo che-
nye tija na kuongeza uzalishaji 
maradufu, hakuna sababu ya wao 
kuwa masikini zipo mbegu za kisasa 
na zinaongeza uzalishaji na zina-
pambana na magonjwa ambayo ni 
changamoto kubwa kwao tunawa-
taka waendelee kuja,” alisema.

Kwa upande wake mtafiti wa 
mazao ya mahindi, mtama na 
uwele, Ismail Ngolinda, alisema 
kuwa wamekuja na mbegu mpya 
za mazao hayo kwaajili ya kutoa 

TARI yavutia 
wakulima 
teknolojia ya 
mbegu

Na Mwandishi Wetu

S
HIRIKA la Viwango Tan-
zania (TBS), limewataka 
wajasiriamali nchini ku-
changamkia fursa ya

kuthibitisha ubora wa bidhaa 
wanazozalisha kwenye shirika 
hilo bure.

Wito huo ulitolewa mwishoni 
mwa wiki na Mkuu wa TBS Kan-
da ya Kusini, Haji Mussa, wakati 
akitoa mada kwenye semina ili-
yofanyika maonyesho ya viwan-
da na Kongamano la uzalishaji 
lililofanyika katika Uwanja wa 
Majimaji, Mjini Songea kusuhu 
majukumu ya Shirika katika ku-
wezesha biashara, viwanda na 
utaratibu wa kupata alama ya 
ubora wa TBS.

Maonyesho hayo yaliyoanza 

Julai 24, mwaka huu, yalifun-
guliwa na Waziri Mkuu Kassim 
Majaliwa,

Julai 25, mwaka huu. “Kwa wa-
jasiriamali wadogo na wa kati, 
TBS kwa kushirikiana na seri-
kali bado linaendelea kuthibiti-
sha ubora wa bidhaa bure kwa 
muda wa miaka mitatu kama ili-
vyokuwa awali,” alisema Mussa 
na kuongeza:

“Mjasiriamali atapata barua 
ya utambulisho kutoka SIDO 
itakayomwezesha kuthibitishi-
wa ubora wa bidhaa zake bure.”

Alisema kufuatia uamuzi wa 
serikali kwa bidhaa za chakula 
na vipodozi kushughulikiwa na 
Shirika la Viwango Tanzania 
(TBS) sasa utaratibu wa kupata 
alama ya ubora ya TBS umera-
hisishwa.

Kwa mujibu wa Mussa 
mwombaji anatakiwa kutuma 
maombi yake TBS na Shirika 
litafanya pia ukaguzi wa ma-
jengo na kwamba hiyo imepun-
guza changamoto walizokuwa 
wanakutana nazo. 

Awali, bidhaa za chakula na 
vipodozi zilikuwa chini ya Mam-
laka ya Chakula na Dawa Tanza-
nia (TFDA).

Alisema maonyesho hayo 
yameandaliwa na Mkoa wa 
Ruvuma, lengo likiwa ni kuo-
nyesha fursa za uwekezaji zina-
zopatikana mkoani Ruvuma na 
kuwakutanisha wazalishaji na 
watoa huduma wanaowezesha 
biashara.

Mmoja wa washiriki aliji-
tambulisha kwa jina moja la 
Kumburu, alisema amekuwa 

wakiisikia TBS katika vyombo 
vya habari, hivyo alitaka kufa-
hamu kama inapatikana Dar es 
Salaam pekee.

Pia, alitaka kujua walivyo-
jipanga kuwafikia wananchi 
waliopo mbali kama Ruvuma 
ikizingatiwa wameongezewa 
majukumu.

Akijibu swali hilo, Ofisa 
Masoko TBS, Rhoda Mayugu 
alisema “Tunafurahi kufahamu 
kwamba Shirika  linafahamika 
kupitia vyombo vya habari 
kwa kuwa Shirika hutumia njia 
mbalimbali kuwafikia wananchi 
ambazo ni kampeni za uelim-
ishaji umma zinazofanyika ka-
tika ngazi za wilaya, mitandao 
ya kijamii, magazeti, redio, tel-
evisheni na maonyesho mbal-
imbali,” alisema.

TBS yatoa fursa kwa wajasiriamali

Na Yasmine Protace

SERIKALI imeandaa mpango 
wa kitaifa kwa kutekeleza ku-
punguza ukatili wa kijinsia kwa 
asilimia 50, ifikapo mwaka 2021.

Hayo yalisemwa na mwak-
ilishi kutoka Wizara ya Afya na 
Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wa-
zee na Watoto, Grace Mwanda, 
wakati akitoa vyeti kwa washin-
di wa tuzo za SADC kuhusu mas-
uala ya jenda.

Tuzo hizo zilitolewa katika 
makundi mbalimbali na wa-
shiriki walikuwa waandishi ku-
toka vyombo mbalimbali katika 
upande wa Magazeri, Tv, Redio, 

Blog na makundi yanayojihusi-
sha na masuala ya kijamii katika 
mambo ya jenda.

Baadhi ya washiriki wal-
ishinda tuzo ambazo zinazun-
gumzia jenda na wataiwakilisha 
Tanzania nchini Afrika Kusini 
kushindana na nchi zingine 
ambazo zipo katika umoja wa 
SADC.

“Gender Link na wenyeji 
wenu TGNP Mtandao, mmefan-
ya kitu kizuri kwa nchi na kita-
saidia kuwaelimisha wananchi 
katika masuala ya kuzijua haki 
zao katika usawa wa kijinsia,” 
alisema.

Aliongeza kuwa washiriki 
waliofanikiwa kushinda wak-

ienda nchini Afrika Kusini wa-
zidi kuzungumzia mafanikio na 
mikakati iliyowekwa na serikali 
katika kupambana na masuala 
ya ukatili.

Pia aliwapongeza washiriki 
wa mwaka jana waliosaidia 
kuitangaza Tanzania kupitia 
mikakati ya kupambana na 
masuala ya ukatili na hali hiyo 
ikasaidia Tanzania kuongoza 
kwa kufanya vizuri kwa kuzun-
gumzia mambo ya jenda iki-
fuatiwa na Malawi.

Alisema Tanzania inatam-
bua usawa wa kijinsia ni nguzo 
muhimu kwa maendeleo ya 
taifa.

Vile vile alisema wameweka 

miaka mitano ya kimaendeleo 
kwa kuwa na sera ya wazee, wa-
toto wenye ulemavu na jamii.

Aliongeza kuwa Tanzania 
imechagua vitu vitano katika 
makubaliano ya Beijing na kusi-
mamia uwezeshaji kiuchumi 
wanawake na ajira.

Vile vile, serikali imean-
daa mpango wa kitaifa wa 
utekelezaji kupunguza ukatili 
wa kijinsia ifikapo 2021 kwa kwa 
asilimia 50.

“Vituo 10 vimeanzishwa vya 
mkono kwa kutatua matukio ya 
ukatili wa kijinsia,” alisema.

Alisema serikali imetenga 
asilimia 10 kwa ajili ya kuwawez-
esha wanawake na vijana.

2021 ukatili kupunguzwa kwa 50%

Mtafiti wa mazao ya nafaka kutoka TARI Kanda ya Mashariki, Ismail Ngolinda (kushoto), akitoa maelezo ya kipando cha mbegu ya teknolo-
jia ya kisasa ya mahindi ambayo imeonyesha mafanikio ya kupambana na wadudu kama viwavi jeshi na kuongeza uzalishaji na tija hadi 
magunia 30 kwa hekta kwa baadhi ya wakulima na watafiti waliotembelea katika maonyesho hayo ya nane katika viwanja vya Mwalimu 
J.K Nyerere, Morogoro. PICHA: ASHTON BALAIGWA
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WASHINGTON, Marekani

SPIKA wa Chama cha Demo-
crats nchini Marekani, Nancy 
pelosi, amemshutumu Rais 
Donald Trump kwa kuishambu-
lia Wilaya ya Baltimore yenye 
wakazi wengi weusi kuwa eneo 
lililojaa panya wengi.

Rais Trump alimshambulia 
mbunge Elijah Cummings na 
Wilaya ya Maryland katika 
mtandao wa twitter.

Rais Trump alitaja Wilaya ya 
Cummings yenye raia wengi 
weusi - Baltimore kama ilio-
vamiwa na panya.

Rais Trump aliandika kuwa: 
“Cummings ni mnyanyasaji 
akikosoa jinsi wahamiaji wali-
opo katika mpaka wa Marekani 
na Mexico walivyopata shida”.

Pelosi aliwaongoza wabunge 
wa Democrats katika kumtetea 
Cummings akiyashutumu 
machapisho ya Rais Trump ka-
tika mtandao wake wa twitter.

Machapisho yalioandikwa 
dhidi ya Cummings ambaye 
asilimia 50 ya wakazi wa 
wilaya yake ni weusi kulingana 
na data ya idadi ya watu nchini 
Marekani.

Matamshi ya Rais Trump 
yanajiri wiki chache tu baada 
ya kukosolewa kwa chapisho 
jingine la twitter akiwaambia 
wanawake wa chama cha Con-
gress kurudi wanakotoka.

Ujumbe huo uliwalenga 
wabunge weusi akiwamo Alex-
andria Ocasio-Cotez, Rashida 
Tlaib, Ayanna Pressley na Ilhan 
Omar - wote wakiwa raia wa 
Marekani.

Wiki iliopita Cummings 
alimshutumu Kaimu Katibu wa 
Usalama, Kevin McAleenan na 
hali ilivyo katika vituo vya mi-
pakani katika mkutano mmoja 
wa bunge.

Katika majibizano McAleenan 
, Cummings alitaka hali kuima-
rishwa katika vituo hivyo. 

Cummings ambaye anawakili-
sha wilaya ya Maryland alisema 
kwamba utawala wa Rais Trump 
hauna huruma katika kuwaka-
bili wahamiaji .

Akichapisha katika mtandao 
wa twitter siku ya Jumapili, 
Rais Trump alionekana kuka-
sirishwa na matamshi ya Cum-
mings.

Ujumbe huo wa twitter unajiri 
siku chache tu baada ya kamati 
ya Democrats kutaka kujua ma-
wasiliano ya kisiri ya maofisa 
wandamizi wa Ikulu ya White-
house.

Cummings aliushutumu 
utawala wa Rais Trump kwa ku-
toweka rekodi za mawasiliano 
yake kulingana na sheria.

Kamati hiyo ya uchunguzi ni 
miongoni mwa zinazofuatiliwa 
na bunge la Democrats katika 
utawala wa Rais Trump.

Akiwa mkosoaji mkubwa wa 
Rais Trump, Cummings alisema 
“ni haki yangu ya kikatiba 
kuufanyia uangalizi uongozi 
wako. Na pia ni jukumu langu la 
kuwapigania watu wangu”

  BBC

Trump ashutumiwa kwa 

matamshi ya ubaguzi KINSHASA, Congo

MASHIRIKA ya kutetea haki 
za binadamu nchini Jamhuri ya 
Kidemokrasia ya Congo (DRC) 
pamoja na yale ya kimataifa, 
yametoa wito kwa Serikali ku-
hakikisha watu waliohusika na 
utekelezaji wa vitendo vya ukiu-
kaji wa haki za binadamu wana-
patikana na kushtakiwa.

Matamshi ya mashirika hayo 
yamekuja baada ya Umoja wa 

Mataifa (UN) kutoa ripoti kuhu-
su haki za binadamu ikionesha 
kuwa watu zaidi ya 700 nchini 
DRC ni waathirika wa vitendo 
hivyo vilivyotekelezwa kati ya 
Januari hadi Juni mwaka huu.

UN imeeleza kuwa vyombo 
vya usalama nchini humo vili-
husika na mauaji ya watu kari-
bu 245 huku makundi ya waasi 
yakihusika na mauaji ya watu 
zaidi ya 418.

Hayo yanajiri wakati mwan-

zoni mwa wiki oisi ya timu ya 
pamoja ya UN inayohusika na 
masuala ya haki za binadamu il-
isema vitendo vya ukiukwaji wa 
haki za binadamu vimepungua 
nchini DRC licha ya kurekodi 
matukio elfu tatu kati ya Januari 
hadi Juni mwaka huu.

Timu hiyo ilieleza kuwa vi-
tendo vya ukiukaji wa haki za 
binadamu nchini humo viliku-
wa vya hali ya juu katika kipindi 
cha miezi sita tangu Rais Felix 

Tshisekedi aingie madarakani, 
lakini hata hivyo vimepungua 
kwa asilimia nane ukilinganisha 
na mwaka 2018 katika kipindi 
hicho hicho.

Wanasiasa kadhaa na baa-
dhi ya maoisa wa ngazi ya juu 
katika vikosi vya usalama na 
ulinzi nchini DRC wamewekwa 
kwenye orodha ya vikwazo vya 
UN kwa tuhuma za kuhusika na 
vitendo vya ukiukaji haki za bin-
adamu.  RFI

Watu 700 wauawa ndani ya miezi sita

Wanajeshi wa Uingereza kutoka kikosi cha ulinzi wa bahari wa Ulaya katika Ghuba ya Uajemi wakifanya doria. PICHA: 

REUTERS

KHARTOUM, Sudan

KAMATI iliyoundwa kufanya 
uchunguzi wa mauaji Sudan, 
imesema watu 87 waliuawa 
na wengine 168 walijeruhiwa 
wakati vikosi vya usalama vili-
poshambulia maandamano 
ya amani katika Mji Mkuu wa 
Khartoum Juni 3.

Mkuu wa kamati hiyo ya 
uchunguzi iliyoundwa na 
Baraza la Mpito la Kijeshi 
(TMC), Fath al- Rahman Saeed 
alieleza kuwa ukandamizaji 
huo ulitokea wakati maoisa wa 
ngazi ya juu walipokiuka amri 
iliyotolewa na TMC.

Kwenye ripoti yake, Fath al-
Rahman, alisema majenerali 
wanaongoza nchi hawakutoa 
amri ya kutawanya maanda-
mano yaliyofanyika Juni 3 na 
kuwatuhumu askari wa kikosi 

cha kupambana na fujo (RSF) 
kwa ajili ya mauaji hayo.

Aliongeza kuwa maoisa 
nane kutoka kikosi hicho cha 
RSF walikaidi amri ya kuta-
wanya maandamano ya amani 
juni 3 katika Mji Mkuu wa Khar-
toum. 

Ingawa Fath al-Rahman ha-
kutoa maelezo ya kina ni jinsi 
gani uchunguzi utaendelea 
dhidi ya maaisa hao wanao-
tuhumiwa.

Alisema vikosi vya usalama 
vilipewa maagizo ya kutawanya 
watu eneo la karibu na waliko-
piga kambi waandamanaji lin-
aloitwa Colombia lakini sio ku-
vamia na kushambulia kambi 
hiyo kwa sababu ilikuwa ni ala-
ma ya vuguvugu lililochangia 
kumuondoa kiongozi wa muda 
mrefu Omar al-Bashir. 

Baraza la majenerali lin-

aloiongoza nchi limekuwa liki-
sisitiza kwamba halikutoa amri 
ya kutawanya umati wa waan-
damanaji bali lilitoa agizo la 
operesheni ikiwamo ya RSF na 
vikosi vingine ya kusaisha eneo 
la Colombia ambalo wanasema 
lina shughuli za madawa ya 
kulevya na ghasia.

“Waliondoa vizuizi, wakafyat-
ua mabomu ya kutoa machozi 
na kufyatua risasi kiholela na 
kusababisha mauaji ya waanda-
manaji na wengine kujeruhiwa 
na kuchomwa kwa matenti,” 
alisema Fath al-Rahman.

Muungano wa Upinzani wa 
Uhuru na Mabadiliko (FFC), 
umeikataa ripoti ya kamati 
ukisema watu zaidi ya 100 wa-
liuawa na kutaka uchunguzi 
huru. 

Juni 3, mwaka huu askari 
waliokuwa wamevalia sare za 

kijeshi walivamia eneo ambalo 
waandamanaji waliketi hapo 
kwa muda mrefu nje ya makao 
makuu ya jeshi na kuanza ku-
wafyatulia risasi na kuwapiga 
waandamanaji.

Nalo Shirikisho la Wana-
taaluma wa Sudan (SPA), lime-
kataa uchunguzi huo likisema: 
“Uliagizwa na baraza la kijeshi 
lenyewe, na hii inatoa doa 
uadilifu wake kwa sababu jeshi 
linatuhumiwa katika kesi hiyo”

Waandamanaji waliojawa na 
ghadhabu waliandamana siku 
ya Jumamosi wakiikataa idadi 
iliyotolewa kama anavyosema 
mwandamanaji mmoja Amam 
al-Tahir: “Uchunguzi huu hauna 
maana kwasababu tunafahamu 
kilichotokea dhidi ya waanda-
manaji”.

  DW

Ripoti ya mauaji yazusha maandamano mapya
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‘Miradi mikubwa 
iwaongezee ujuzi 
wahandisi wazawa’

Na Beatrice Moses 

SERIKALI imeshauriwa kuwekeza 
katika miradi mikubwa ya ujenzi wa 
reli ya kisasa na flyover inayotekele-
zwa nchini kwa kuhakikisha inatumika 
kuwaongezea ujuzi wahandisi wazawa 
na wanafunzi wa fani za ujenzi. 

Katibu Mtendaji wa Taasisi ya Wa-
handisi, Ipyana Moses alitoa ushauri 
huo jana alipozungumza na waandishi 
wa habari wakati wa ziara ya kutembe-
lea taasisi ya Dar es Salaam Institute of 
Technology (DIT), mwishoni mwa wiki 
iliyopita.  

Moses alisema taasisi yao imebaini 
ushiriki mdogo wa wahandisi wazawa 
kwenye miradi hiyo, hivyo wame-
wasiliana na serikali na kuishauri 
kuona jinsi  inavyoweza kubadilisha 
sera kwenye mikataba ya awali ili 
kubainisha nafasi za wahandisi Watan-
zania. 

“Wahandisi Watanzania wanapaswa 
kuwekewa nafasi ya kushiriki moja 
kwa moja kwenye miradi hii mikubwa, 
ikiwezekana bajeti iwe inaongezwa 
kidogo kuwawezesha, ili waweze kuwa 
na bidii ya kujifunza itakayosaidia 
kuongeza ujuzi wao hivyo kuwajengea 
uzoefu,” Moses alisema. 

 “Wenzetu madaktari mafunzo yao 
ya vitendo ni kwenye hospitali, kwa 
hiyo kwetu sisi ushiriki kwenye miradi 
kama hii ndiyo sehemu ya kujifunza 
zaidi,” alisema.  Alisema taasisi yao ina 
jukumu la kuwaunganisha wahandisi 
wote nchini wanajifunza na kushauri 
cha kufanya ili kumudu kwenye soko, 
pia kutimiza lengo la kuifanya Tanzania 
kuwa ya viwanda. 

Akizungumzia ziara hiyo alisema 
ni sehemu ya utaratibu wa kutembe-
lea shule za sekondari kuhamasisha 
wananafunzi kupenda masomo ya 
sayansi, pia kutembelea taasisi zina-
zotoa mafunzo ya sayansi na uhandisi 
ili kushauri na kuboresha maeneo 
ambayo wanabaini kuna udhaifu, hatua 
ambayo inalenga kuhakikisha wanao-
hitimu masomo hayo wanakuwa bora. 

Mhandisi mshauri wa masuala ya 
ujenzi wa nyumba na barabara, Erasto 
Machume, alisema wataalam wa ujenzi 
wa barabara wao tatizo ni vitendea 
kazi na uzoefu katika baadhi ya miradi, 
kwa Tanzania Fly Over ya kwanza ni 
Mfugale.  Mratibu wa ziara hiyo, Dk. 
John Msuma, alisema hawawezi kuwa 
na mafanikio bila kuwa na ushirikiano 
mzuri na wadau, kama taasisi hiyo 
ambayo tayari ina wahandisi waliopo 
kwenye soko, hivyo wanatambua zaidi 
mahitaji yalivyo. 

Kaimu Makamu Mkuu wa DIT, Pro-
fesa Patrick Nsimama, alisema Taasisi 
ya Wahandisi ni kubwa na ya kipekee 
inayounganisha waandaaji wa sera na 
wasimamizi, wanasayansi, wanate-
knolojia na wahandisi. 

“Hapa watatembelea karakana zote 
za taasisi zetu baada ya hapo wa-
takuwa na nafasi nzuri ya kutushauri, 
mahali ambapo wameona kuna ma-
boresho yanahitajika,” alisema. 

Profesa Nsimama alisema DIT ni 
taasisi yenye nia ya kuongoza katika 
kuhakikisha inazalisha wahandisi bora 
kufanikisha Tanzania ya viwanda vy-
enye ubora. 

AGGIE, zilipoanza fununu za taarifa hizi 
tulidhani ni tango pori.

Lilian alipotuthibitishia hapa kwamba 
‘its true’, bado hatukutaka kuamini. Si un-
amjua Lilian bwana, huwa mtundu fulani 
wa chini chini.

Lakini afadhali Lilian, hivi kwa mfano 
angekuwa ni Tuma ndiyo kathibitisha, 
hata kama ni wewe Aggie ungeamini! Ma-
neno ya Tuma si unayajua? Uzuri mafariki 
wanajuana bwana.

Utani kando, Aggie leo ni siku ya nne 
tangu kuanza kusikika kwa taarifa hizi 
hebu tuambie ukweli nini kimekusibu? 
Unajua Aggie, kutunyamazia siyo vizuri 
rafiki! Kwani tumekukosea nini? Si useme 
ili tukuombe msamaha yaishe, maisha 
yaendelee?

Si kitu, si ni wewe kila wakati unatu-
ambia rafiki ni bora kuliko mwanasesere, 
kwanini sasa umetufanya hivi? Je, tume-
kuwa wanasesere siyo marafiki tena? Hap-
ana bwana, hatukubali.

Unajua nini, Jane kaposti ile picha ya 
mtoko wenu wa majuzi, kama kawa taba-
samu lako bwana, eti na glasi mkononi 
yenye kakitu ndani yake! Huwa nakwam-
bia unapenda kutabasamu kwa sababu 
una meno meupe, yangekuwa kama ya 
Jacgueline Liana, thubutu! Utafumba kiny-
wa hadi kinuke.

Jane alivyoposti hiyo picha kwa lengo la 
kutudolishia tena, ni kama vile Lilian akao-
na wivu bwana, si akatupia picha ya harusi 
yako na JB, yaani hiyo ndiyo ikathibitisha 
hizi habari ni tango pori.

Nikajiuliza hivi Aggie anamuachaje JB 
kwa mfano! Ulivyomkumbatia na taba-
samu lako kama kawa, unamuachaje 
achaje? Kutoka kote Kenya halafu ndiyo 
yanakuwa haya!

Aggie mtoto wa Mary Kabigi, nimeku-
kumbuka siku ya harusi uliapa kwamba 
utakuwa na JB kwa shida na raha hadi kifo 
kitapowatenganisha. Ona sasa kifo kime-
fanya vitu vyake!

Jana nikaingia humu, Aggie huwezi ami-
ni, eti umo ndani ya jeneza huko Shinyan-
ga, nikajisemea kimoyo moyo these guys 
are kidding! Yaani wanazidi kuendeleza 
matango pori!

Hapana bwana Aggie, kwa sababu huta-
ki kusema kilichokusibu, hizi habari siyo 
bure, umelala kwenye jeneza eeeee, sawa 
rafiki.

Aggie wenzeio tunalia sana. Tumeumia 
mno. We are speechless wenzako, kama 
alivyosema Usia na Jane. Yaani you have 
gone like a chandle in the wind!

Aggie msalimie mama na kaka Nico. 
Mwambie mama tumekuwa watu wazima 
kwa sasa. Tumekuwa wadada wa nguvu. 
Tumepunguza kwenda kweye majumba 
ya starehe kunywa na kucheza muziki 
mpaka chini, mpaka asubuhi.

Usiache kumwambia kwamba kuli-
pangwa mtoko wa nguvu kwenda Tanga, 
lakini ni wewe na da’ Bite ndiyo mlisababi-
sha uahirishwe hadi muwepo.

Oh, kifo kimeutibua kabisa mtoko 
mbaya mbovu! Jovina aliupania tena baa-
dhi yetu walishaandaa na uongo wa ku-

waaga mabosi wao ili wasikose mtoko.
Hebu Sikitu niambie, ni bosi gani una-

muomba ruhusa ya mtoko akakuruhusu?
Yaani na imagine Usia aende kwa ma-

bosi wake akaseme hivi “excuse me mad-
ame, am asking for permition to travel to 
Tanga to have fun with friends,” atakatwa 
jicho hilo!

Unajua Aggie, kinachoendelea ni 
kwamba kesho ndiyo itakuwa siku ya 
uthibitisho wa habari hizi ambazo Lilian 
alituthibitishia. Kina Tomaso wanataka 
kuona, siyo kusikia tu.

Nimekumbuka, Aggie, jana Neli Msuya 
kanipigia simu kaniambia bado anaona 
taarifa hizi ni tango pori.

David Kirway vilevile, nilipompa hizi 
taarifa akaniambia niache utani mbaya. 
Siyo vizuri.

Yule rafiki yetu Raphael mrefuu, Jane 
anamfahamu nilivyozungumza naye he 
did not believe!

Aggie, kwenye magrupu mengine hu-
wezi amini, umekuwa gumzo kubwa! 
Umesikitisha na kuumiza wengi! Hakuna 
anayeamini.

Agnes Sikitu Kabigi, ulivyozinduka ki-
dogo baada ya kuanguka, uliwauliza wal-
iokuzunguka, uliwauliza waliokuzunguka 
kukusaidia kwamba “Nini kimetokea”.

Aggie, kuuliza wengine swali hilo ni ku-
waonea!

Aggie sisi marafiki zako tunataka jibu 
tunakuuliza “Aggie, nini kimetokea?”

Aggie bye!
Jackie Liana

Agnes Sikitu Kabigi ujue 
umetuvuruga wenzio
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  Yakubali kulipa euro milioni 80, lakini kwa mafungu…

KWA UFUPI

LONDON, England 

ARSENAL inakaribia kumsajili msham-
buliaji wa Lille, Nicolas Pepe ndani ya 
saa 24 baada ya kukubaliana ada yake ya 
uhamisho ya euro milioni 80 ambayo ital-
ipwa kwa mafungu.

Wiki iliyopita iliripotiwa kwamba, kla-
bu kadhaa zilifikia makubaliano ya kum-
sajili Pepe kutoka Lille kwa ajili ya msimu 
mpya ikiwapo klabu ya Ligi Kuu England, 
Manchester United na Liverpool, pamoja 
na miamba wa Italia, Napoli zikimwania 
nyota huyo.

Usajili wa Pepe umekuwa ukipamba 

vyombo vya habari, lakini mwandishi 
wa michezo wa Italia, Fabrizio Romano 
ameripoti kuwa Arsenal ndiye sehemu 
ambayo atacheza mshambuliaji huyo 
msimu huu.

Kwa mujibu wa mwandishi huyo, usajili 
huo utakamilika ndani ya saa 24 kutoka 
sasa.

Arsenal watalipa kiasi hicho cha euro 
milioni 80 kwa ajili ya huduma ya Pepe, 
lakini kwa awamu tofauti.

Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 
24 amepewa ofa ya kusaini mkataba wa 
miaka mitano na klabu yake imefikia 
makubaliano licha ya Napoli kuripotiwa 

kwamba wanataka kutuma ofa nyingine.
Awali ilionekana kama Arsenal 

wangeachana na mpango wao wa kum-
sajili Pépé na kuelekeza nguvu zao kum-
taka Wilfried Zaha kutoka Crystal Palace, 
lakini timu hiyo imekataa ofa kutoka kwa 
washikabunduki hao.

Arsenal imeripotiwa kuwa msimu huu 
imepewa bajeti ya pauni milioni 40 pekee 
kwa ajili ya kufanya usajili wa kipindi cha 
majira ya joto.

Hadi sasa Arsenal imekamilisha usajili 
wa William Saliba na Dani Ceballos am-
baye ametua hapo kwa mkopo.

CITY, UNITED KIMYA 
KOCHA wa Leicester, Brendan Rodgers, amesema 

kuwa bado hawajapokea ofa yoyote rasmi ya kumuuza 
beki wa Timu ya Taifa ya England, Harry Maguire, licha 
ya kuwapo na tetesi za kutakiwa na Manchester United 
na Manchester City, akiongeza kwamba klabu pamoja 
na beki huyo wote hawana hofu juu ya uhamisho huo. 
(Leicester Mercury)

FERNANDES MAMBO SAFI
MANCHESTER United iko katika hatua za mwisho 

za kukamilisha mchakato wa kumsajili kiungo wa 
Sporting Lisbon na Timu ya Taifa ya Ureno, Bruno Fer-
nandes (24), ambaye dau lake limetajwa kuwa ni Euro 
milioni 70. (Sport - in Spanish)

DYBALA: NATAKA KUBAKI JUVE
MSHAMBULIAJI wa Timu ya Taifa ya Argentina, Pau-

lo Dybala (25), amesema kuwa anataka kubakia Juven-
tus na anajiandaa kupambana kutafuta namba katika 
kikosi cha  Maurizio Sarri. (Sky Sports)

FERGUSON AMTAKA MCGINN
KOCHA wa zamani wa Manchester United, Sir Alex 

Ferguson, anaitaka klabu hiyo kumsajili kiungo wa As-
ton Villa, raia wa Scoland, John McGinn - ambaye babu 
yake yuko karibu na kocha huyo. (Sun)

BALE AELEKEA CHINA
WINGA wa Wales na Real Madrid, Gareth Bale (30), 

atakuwa analipwa kiasi cha msharaha wa pauni mil-
ioni 1.1 kwa mwaka na mshindani wake, Lionel Messi 
ataendelea kubakia kuwa nyota ghali baada ya kuku-
bali kujiunga na  Jiangsu Suning inayoshiriki Ligi Kuu 
China kwa mkataba wa miaka mitatu. (Express)

MADRID MTEGONI
REAL Madrid itapata hasara ya pauni milioni 86 ka-

tika usajili wa Gareth Bale kama mchakato wa uham-
isho wa kuelekea Jiangsu Suning hautakuwa umeka-
milika hadi kufikia siku ya mwisho ya dirisha za usajili 
la China kufungwa. Klabu hiyo imekubali kulipa dau 
la usajili ambalo litaendelea kuweka rekodi kwa nyota 
huyo wa Wales. (Mail)

POGBA BADO SOKONI
MABOSI wa Real Madrid watakuwa tayari kutoa kiasi 

cha pauni milioni 150 ili kumsajili kiungo wa Manches-
ter United na Timu ya Taifa ya Ufaransa, Paul Pogba 
(26), baada ya kufanikisha kumuuza Gareth Bale. (Sun)

NEWCASTLE YABANWA
NEWCASTLE United haiko tayari kulipa kiasi cha 

pauni milioni 20 kwa Hull City ili kumsajili msham-
buliaji, Jarrod Bowen, ambaye ana umri wa miaka 22. 
(Newcastle Chronicle)

MC CARTHY ANUKIA NEWCASTLE
KLABU ya Newcastle United inajipanga kutoa kiasi 

cha pauni milioni 5 ili kumnasa kiungo, James McCa-
rthy (28), ambaye hana nafasi katika kikosi cha Ever-
ton. (Sun)

GUEYE MAMBO BADO 
KOCHA wa Everton, Marco Silva anasisitiza kuwa 

bado mabingwa wa Ufaransa, Paris St-Germain hawa-
jakamilisha mchakato wa usajili wa kiungo wa Senegal, 
Idrissa Gueye (29), na kocha huyo Mreno anaamini 
mchezaji huyo atabakia Goodison Park. (Liverpool 
Echo)

GUEYE AIKATAA UNITED
KIUNGO wa Timu ya Taifa ya Senegal, Idrissa Gueye, 

alitarajiwa kutua jijini Paris, Ufaransa jana kwa ajili ya 
kufanya vipimo vya afya baada ya kukataa ofa iliyo-
wasilishwa na Manchester United. (Express)

WOLVES, MILAN SAFI
WOLVES imefikia makubaliano na AC Milan kwa ajili 

ya uhamisho wa straika, Patrick Cutrone (21).  Klabu 
hiyo inayoshiriki Ligi Kuu England inataka kumsajili 
Mtaliano huyo kujiunga na Molineux. (Express and 
Star)

HODGSON AMTAKA ANTONIO
KOCHA wa Crystal Palace, Roy Hodgson, anajiandaa 

kumsajili mchezaji kiraka wa West Ham, Michail Anto-
nio, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 29. (Mirror)

DONDOO ZA SOKA 
MAGAZETI YA ULAYA

ARSENAL YAKARIBIA   

KUMSAJILI PEPE
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Na Mwandishi Wetu

WANACHAMA wa Yanga wa Tawi la nguvu 
ya Buku lenye makazi yake Mwananyamala 
jijini Dar es Salaam, jana walikabidhi rasmi 
msaada wa ukarabati wa Wodi ya Wanaume 
namba 5, ikiwa ni kuelekea kilele cha siku 
ya Wananchi itakayofanyika Agosti 4 mwaka 
huu.

Akizungumza na wanahabari mara baada 
ya makabidhiano hayo, mwakilishi wa Mgan-
ga Mkuu wa Hospitali ya Mwananyamala, 
Mussa Wambura, aliwapongeza Wanayanga 
tawi la Nguvu ya Buku kwa fikra za msaada 

walioufikiria na fundisho tosha kwa wengine.

Wambura alisema kitendo 
walichokifanya kitabaki

 kuwa historia kwa Hospi
tali ya Mwananyamala na

 kuwaomba jamii ziige
 kutoa misaada ya namna hii
 inayomgusa kila binadamu.

Naye Mwenyekiti wa Mtaa wa Sindano 
Mwananyamala ambako Tawi hilo linapati-
kana aliwapongeza wanachama hao kwa ki-

tendo hiko cha kijamii.
Nae Mwenyekiti wa Nguvu ya Buku, Ally 

Kuacha, aliwapongeza wanachama wake kwa 
kujitoa mpaka kukamilisha mchakato mzima 
waliokuwa wamekusudia kuelekea kilele cha 
siku ya wananchi na kuwaomba waendelee 
na mshikamano huohuo siku zote.

Katibu wa Tawi la Yanga la Nguvu ya Buku, 
Juma Iyagala, alisema ukarabati huo wa Wodi 
ya Wanaume umegharimu Sh. 1,830,000 am-
bapo ni kupaka rangi ndani na nje, kupaka 
rangi bati pamoja na kubadilisha nyavu za 
mbu.

TAWI LA YANGA LAIPIGA TAFU 

HOSPITALI YA MWANANYAMALA

Na Shufaa Lyimo

KOCHA mkuu wa timu ya Sin-
gida United, Filex Minziro, anata-
rajia kujiunga na kikosi chake 
Agosti 2 Mwaka huu, akitokea 
mkoani Kagera ambapo alikwen-
da kwenye shuhuli za kumuenzi 
baba yake mzazi.

Akizungumza na Nipashe jana 
kutoka Kagera alisema bado 
anaendelea na majukumu ya 
familia na kudai programu  ndani 
ya timu yake zinaendelea kama 
kawaida.

“Mimi sipo na timu nipo Bu-
koba nimekuja,” alisema Minziro.

Alisema amesajili wachezaji 
wazuri ambao Msimu ujao 
wataleta ushindani mkubwa 
ndani ya timu hiyo.

“Sina shaka na kikosi 
nilichokisajili kikubwa 

ni kuwapa mazoezi 
bila kupumzika tu

weze kushika nafasi 
ya juu kwenye Ligi 

Kuu,”alisema kocha 
huyo.

Hata hivyo Minziro aliongeza 
kuwa Ligi Kuu Msimu ujao in-
atarajiwa kuwa ngumu na yenye 
ushindani kutokana na usajili 
mzuri uliofanywa na kila timu.

Aliomba mashabiki wake 
waendelee kuwaunga mkono ili 
washike nafasi nzuri katika msi-
mamo wa Ligi hiyo.

Minziro 
kujiunga 
Singida 
wiki ijayo

Wanachama wa  Yanga wa Tawi la nguvu ya Buku lenye makazi yake Mwananyamala jijini Dar es Salaam wakiwa katika picha ya 

pamoja baada ya kutoa msaada kwa hospitali ya Mwananyamala. PICHA NA MPIGAPICHA WETU.

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR 

KATIBU wa chama cha makocha Zanzibar( 
ZFCA), Ibrahim Makeresa, amesema wame-
fanya marekebisho ya katiba ya chama hicho 
ambayo sasa makocha watapata fursa ya ku-
kata rufaa pale wanapoadhibiwa.

Akizungumza na Nipashe, alisema hatua 
ya kufanya marekebisho imekuja kufuatia ag-
izo la rais wa Shirikisho la Soka Zanzibar, Seif 
Kombo Pandu la kuwataka kuwa na katiba 

hai.
Alisema kuwa marekebisho hayo ya katiba 

ni ya pili kufanyika ambapo kwa mara ya 
mwisho yalifanyika mwaka 2012.

Hata hivyo, alisema  katika katiba hiyo 
kuna vitu vimeongezwa na vyingine kupun-
guzwa kwa maslahi ya chama hicho na ma-
kocha kwa ujumla.

Aliyataja mambo waliyoyaongeza ni pamo-
ja na kuwapo kwa kamati ndogo ndogo iki-
wamo ya usuluhishi na nidhamu,  kuwapo 

kwa mikoa badala ya kuwa na wilaya pekee, 
wameingiza sifa za mgombea pamoja na mi-
paka ya kocha wa kigeni.

Aidha alisema kuwa katika vitu ambavyo 
wamepunguza ni kuondoa wilaya kuch-
aguwa mjumbe mmoja kwenda taifa na sasa 
itakuwa kila mkoa utatoa mjumbe mmoja 
kwenda taifa.

Alisema kuwa kwa marekebisho hayo 
yaliyofanywa ndani ya katiba yao hiyo sasa 
katiba yao itakuwa inakwenda sambamba na 

katiba ya Shirikisho la Soka.
Aidha alisema  licha ya kuwa na viongozi 

pia watakuwa na wajumbe watano kutoka 
katika mikoa, jambo ambalo hapo nyuma 
halikuwepo.

Katiba hiyo ya mwaka 1988 tayari imeshap-
itishwa na mrajisi na sasa kilichobakia ni saini 
ya katibu wa Shirikisho la Soka Zanzibar ZFF 
na baadae itasambazwa katika mikoa yote ya 
Zanzibar pamoja na wilaya zake.

ZFCA yafanya marekebisho ya katiba



Na Mwandishi Wetu

TIMU ya taifa ya Tanzania jana ililazi-
mishwa sare ya bila kufungana na Kenya kwe-
nye mchezo wa kuwania kufuzu michuano 
ya Mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa Ndani 

(CHAN), mchezo uliopigwa uwanja wa Taifa 
jijini Dar es Salaam.

Katika mchezo huo, Stars walionekana 
kuwa kwenye kiwango bora zaidi katika kip-
indi cha kwanza, huku wakikosa nafasi nyingi 
za wazi za kufunga mabao.

Safu ya ushambuliaji ya Stars iliyokuwa 
ikiongozwa na nahodha wake, John Boko, il-
ishindwa kutumia nafasi walizopata kufunga 
mabao.

Hadi kipindi cha kwanza kinamaliza, Stars 
walionekana kuwa wamefika mara nyingi 

zaidi langoni mwa Kenya lakini wakashindwa 
kufunga mabao.

Kipindi cha pili kilianza kwa Kenya kul-
ishambulia zaidi lango la Stars, lakini umahiri 
wa mabeki Erasto Nyoni na Kelvin Yondani 
ulisaidia kuepusha hatari za kufungwa.

Hata hivyo, Stars ilionekana kuamka zaidi 
katika dakika za majeruhi kwa kukosa nafasi 
kadhaa za wazi, huku wakishambulia kwa 
kasi.

Sasa Stars italazimika kwenda kutafuta ma-
tokeo zaidi nchini Kenya katika mchezo wa 
marudiano.

Endapo Stars itashinda mechi dhidi ya 
Kenya itakutana na kati ya timu ya Taifa ya 
Burundi au Sudan, ikishinda itakuwa imepita 
katika hatua ya fainali ya michuano hiyo.

Kikosi cha Stars: Juma Kaseja, Paul Godfery, 
Gadiel Michael, Erasto Nyoni, Kelvin Yondani, 
Jonas Mkude, Hassan Dilunga, Salum Aboba-
kar, John Bocco, Ayubu Lyanga na Idd Seman.
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Na Mwandishi Wetu

SIMBA kesho Jumanne itacheza 
mchezo wake wa mwisho wa 
kujipima nguvu dhidi ya timu ya 
Orlando Pirates ya Johannesburg 
ya nchini Afrika Kusini ilikoweka 
kambi ya maandalizi ya msimu 
mpya wa Ligi Kuu na mechi za 
kimataifa.

Baada ya mchezo huo Simba 
itarejea nchini kwa kwa ajili ya 
tamasha la Simba Day litako-
fanyika Agosti 6 mwaka huu, 
ambao watamenyana na Power 
Dynamos ya Zambia ukiwa ni mch-

ezo mwingine wa kirafiki. Simba 
imelazimika  kurudisha nyuma kwa  
siku mbili tamasha hilo  ambalo 
kila mwaka  hufanyika Agosti 8  
baada ya ratiba ya Ligi  Mabingwa 
Afrika kutoka  ikionyesha mechi 
za  kwanza za raundi ya  kwanza 
zitachezwa kati  ya Agosti 9 na 11. 

Simba itaanzia ugenini dhidi ya 
UD do Songo ya Msumbiji kati ya 
Agosti 9 na 11 kabla ya kurejea ny-
umbani kwa mchezo wa marudiano 
kati ya Agosti 23 na 25.

Ikifanikiwa kuvuka raundi ya 
kwanza, Simba itakutana na mshin-
di kati ya FC Platinum ya Zimba-

bwe na Nyasa Bullets ya Malawi 
na ikifuzu mtihani huo pia itaingia 
tena hatua ya makundi.

Mabingwa hao wa Tanzania Bara 
walianza mechi zao za kujipima 
nguvu kwa kuifunga mabao 4-0 
timu ya Chuo Kikuu cha Orbit 
Tvet, kabla ya kuwachapa wenyeji, 
Platinums Stars FC mabao 4-1 na 
ikatoka sare ya bao 1-1 na Town-
ship Rollers, mechi zote zikipigwa 
mjini Rusternburg.

Mchezo huo wa kesho utakuwa 
ni wanne wa kujipima nguvu kwa 
Simba katika kambi yake ya Afrika 
Kusini kujiandaa na msimu mpya.

Simba kumaliza na Orlando Pirates kesho 

HABARI UK  30

  Yalazimishwa sare na Kenya kwenye kufuzu CHAN..

STARS 0 KENYA 0

Arsenal yakaribia kumsajili Pepe

Mchezaji wa Taifa Stars, Idd 
Seleman, akijaribu kumtoka 

mlinzi wa timu ya taifa ya 
Kenya kwenye mchezo wa 

kuwania kufuzu kucheza 
michuano ya mataifa ya Af-

rika kwa wachezaji wa ndani 
(CHAN) jana, kwenye uwanja 
wa taifa jijini Dar es Salaam. 

Timu hizo zilitoka sare ya bila 
fungana. PICHA : MPIGAPICHA 

WETU.


